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เตรียมเพิ่ม18จว.พื้นที่สีฟา!

คร้ังแรก!จัดประกวดขาวพันธุใหม 

ชัยนาท • ครั้งแรก! สมาคมผูสงออก                                                        

ขาวไทยจับมือกระทรวงพาณิชย-เกษตรฯ 

จัดประกวดขาวพันธุ ใหมสมบูรณแบบ

ทุกมิติ  เฟนหาสุดยอดพันธุขาวที่ตอบ

โจทยตลาดนานาชาติเพ� อครองความเปน

ผูนําขาวโลกอยางยั่งยืน

เม� อวันที่ 5 พ.ย. นายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ 

มนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (พณ.) 

เปนประธานในพิธีเปด “โครงการประ 

กวดขาวพันธุใหมเพ� อการพาณิชย ภาย

ใตยุทธศาสตรขาวไทย” แบบไฮบริด ซึ่ง

สมาคมผูสงออกขาวไทย รวมกับ พณ. 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดข้ึน                 

เปนครั้งแรก และมีเปาหมายจัดตอเน� อง

ไปทุกป โดยในงานมีผูบริหารระดับสูงจาก                                                            

ทั้งสองกระทรวง คณะกรรมการสมาคม 

นักวิจัยและพัฒนาพันธุขาว ผูประกอบ

การคาขาว เกษตรกรชาวนา และส� อ                                                     

มวลชน รวมงาน ณ ศูนยวิจัยขาวชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท พรอมคณะทูตพาณิชย

จาก 25 ประเทศ และพาณิชยจังหวัดใน 

27 แหลงเพาะปลูกของประเทศ

ไทยโพสต • โพลตบหนากวนแกไขมาตรา 

112 ประชาชนสวนใหญ 96% ไมเอาดวย 

เกือบ 100% ไมอยากใหดึงสถาบันมายุงการ 

เมือง เช� อมีตางชาติคอยหนุนหลังใหทําลาย

ประเทศ “พุทธะอิสระ” หอบกวา 2.2 แสน

รายช� อหามแตะตองสถาบัน ซัดไมเคยทํา

ประโยชนใหแผนดินและดันมาเหิมเกริม

เม� อวันศุกรท่ี 5 พ.ย. ผศ.ดร.นพดล                                           

กรรณิกา ผูอํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร โพล 

สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเปน

ผูนํา ไดเผยผลสํารวจเร� อง ม.112 : เบื้อง

หลังและความจําเปน  กรณีศึกษาประชาชน

ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จํานวน 2,272 

ตัวอยาง พบวาสวนใหญหรือ 98.5% ระบุ

การมีอยูของสถาบันกษัตริยเปนสวนสําคัญ

ของความสัมพันธเชิงลึกของคนในชาติและ                                                   

ความสัมพันธระหวางประเทศในเชิงประ 

วัติศาสตร เชน ไทย-จีน, ไทย-ญี่ปุน, ไทย-

อังกฤษ เปนตน

ที่น�าสนใจคือ สวนใหญหรือ 97% 

ระบุสถาบันกษัตริยเปนสถาบันหลักของการ

กอรางสรางชาติในการกอบกูเอกราช ทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนา และดูแลทุกขสุขของ

ราษฎร และ 96.1% ระบุไมเห็นดวยอยาง

ยิ่งกับการยกเลิก หรือแกไขมาตรา 112 

เพราะการมีอยู ไมกระทบตอการดําเนินชีวิต                                                             

ปกติและสิทธิสวนบุคคลของประชาชนท่ัวไป

ไทยโพสต • ยอดติดเช้ือโควิดเพ่ิมอีก 8,148 

ราย เสียชีวิต 80 ราย “ศบค.” จับตา 

“นครศรีธรรมราช” หลังคลัสเตอร โรงงาน 

ตลาดแพรเขาสูชุมชน ตัวเลขปวยใหม 2 

เดือนกวาพันคน ส่ังจังหวัดเรงมาตรการเชิง                                                          

รุก แยมรานน่ังดริงกหากไรปญหาผอนคลาย

เพิ่ม “สธ.” เผย ธ.ค.เตรียมเพิ่มพื้นที่สีฟา

อีก 18 จว. ไฟเขียวฉีดแอสตราฯ เข็ม 3 ให

ผูที่ฉีดซิโนฟารม เริ่มสัปดาหหนา “บิ๊กตู” 

ชม จ.มุกดาหาร แกปญหาคลัสเตอร รร. 

คําสรอยพิทยาสรรคไดดี “ผอ.สํานักระบาด

วิทยา” ชี้ตรวจ ATK เปนบวก ตรวจซ้ํา RT-

PCR เปนลบเกิดขึ้นได

เม� อวันท่ี 5 พ.ย. พญ.สุมนี วัชรสินธุ  

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เซ็นตั้งประธานวิปรัฐ

บาลคนใหม “บิ๊กปอม” เช� อมือคุมเสียงอยู 

เมินฝายคานจองนับองคประชุม “นิโรธ” 

ปอง ส.ส.สันหลังยาวทําสภาลม อางตาลาย-

ออนลา ดาน “ชินวรณ” แฉบางพรรคนั่งใน

หอง แตไมยอมแสดงตน ติง ส.ส.ดรามาทํา

ภาพลักษณเสีย “เรืองไกร” จี้นายกฯ ปรับ 

“นิพนธ” พน รมต. เหตุขัด รธน.   

เม� อวันท่ี 5 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ จันทร                                                                     

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม                                                                

ไดลงนามคําส่ังนายกรัฐมนตรีท่ี 299/2564                                                                             

แตงต้ังนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค 

พรรคพลังประชารัฐ เปนประธานกรรมการ

ประสานงานสภาผูแทนราษฎร (วิปรัฐบาล) 

เพ� อดําเนินการในเร� องที่เกี่ยวของกับสภาผู                                                        

แทนราษฎรและรัฐสภาใหเปนไปอยางมี

ระเบียบตามแบบแผนระบบรัฐสภา  ตลอดจน                                                              

เพ� อใหการประสานงานสมาชิกสภาฯ สมา 

ชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองในปญหาตางๆ 

ดานนิติบัญญัติดําเนินการไปอยางราบร� น

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

กลาวถึงกรณีฝายคานขูจะนับองคประชุม

ในที่ประชุมสภาใหบอยขึ้นวา เปนเร� องของ

ฝายคาน สวนรัฐบาลตองเตรียมพรอม และ

เขาประชุมใหพรอม ซึ่งเราคุมเสียงของเรา

ได และเช� อวานายนิโรธ ในฐานะประธาน 

วิปรัฐบาลคนใหม จะคุมเสียงได ไมตองหวง 

และเปนหนาที่ของ ส.ส.อยูแลว ทุกคนรู

หนาที่ของตัวเอง 

เม� อถามวา กังวลวาเม� อนายนิโรธ

ตองการมากกวาเลิก ม.๑๑๒

หมอกควันคลุมปกกิ่ง

สั่งปดถนน

จับเจาพอคาน้ํามันเถ� อน

ภาคใต

แจงวัฒนะ • “กกต.” แจงมั่นใจไมมีบัตร

ปลอมเลือกตั้ง อบต.แน� แมเปดเผยลวงหนา 

ชี้ตอนเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเล็ก 

ก็ทํามาแลว “วีระกร” ยันแคใหกําลังใจไม

ผิดกฎหมาย “พี่ศรี” ย� นเร� องให กกต.ตรวจ

สอบแลว

เม� อวันศุกรท่ี 5 พ.ย. สํานักงานคณะ

กรรมการ การ เลือกต้ัง  (กกต.) ไดออกเอกสาร

ขาวชี้แจงการเผยแพรสีบัตรเลือกตั้งสมาชิก

สภา และนายกองคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.)  โดยบัตรเลือกตั้งสีน้ําเงินเลือกสมา 

ชิกสภา อบต. และบัตรเลือกตั้งสีแดงเลือก

นายก อบต. อาจมีผูไมประสงคดี

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” ไมไดนิ่งนอนใจปญหา

ราคาขาวตกต่ํา สั่ง พณ.-ธ.ก.ส.เรงดูแล 

“ธนกร” เผย 9 พ.ย.นี้ธนาคารโอนเงินเขา

กระเปาเกษตรกรตามโครงการประกันราย

ไดแน� “บิ๊กปอม” เช� อไมกลายเปนปญหา

การเมือง “กพช.” ประชุมเคาะแลว หั่นเงิน

สงเขากองทุนน้ํามันฯ จาก 10 สตางคเหลือ 

0.005 บาทตอลิตร เปนเวลา 1 ป

เม� อวันที่ 5 พ.ย. นายธนกร วังบุญ                                                

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา 

โหม ไมไดนิ่งนอนใจกรณีพี่นองชาวนารอง

เรียนขณะนี้ราคาขาวตกต่ํา โดยไดกําชับ

กระทรวงพาณิชย (พณ.) และธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เรงหาแนวทางวาจะแกไขปญหา

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ขึ้น  2  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 14อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9125

อิสรภาพแหงความคิด

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค ถวายผาพระกฐิน พุทธศักราช 2564 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เม� อวันศุกรที่ 5 พฤศจิกายน 2564

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

เปนประธานในพิธีเปด “โครงการประกวดขาวพันธุ ใหมเพ� อการพาณิชย ภายใต

ยุทธศาสตรขาวไทย” ณ ศูนยวิจัยขาวชัยนาท จังหวัดชัยนาท

กกต.แจงบัตร2สี

วีระกรโตจุนอบต.

พี่ศรีจี้ตรวจสอบ

กพช.เคาะแลว

ปรับเงินสมทบ

กองทุนนํ้ามันฯ

5

6

14หนา...

หนา...

หนา...

เกือบ100%ฮ่ึมดึงสถาบัน

หอบช� อ2แสนตานร้ือกม.
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2 ในประเทศ

บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

มาตรการแก้ปัญหาผ่านไปปีต่อปี

ฆษกรัฐบาลแถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน

กันยายนว่า สะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้น อาทิ 

ด้านการท่องเที่ยว โดยในเดือน ก.ย.64 มีนักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ จำานวน 12,237 คน 

ขยายตัวที่ร้อยละ 100.0 ต่อปี ทั้งนี้ รัฐบาลจัดเก็บรายได้

สุทธิหลังหักจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเดือน 

ก.ย.64 ขยายตัวที่ร้อยละ 14.8 ต่อปี ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่

รัฐบาลจัดเก็บได้ ณ ระดับราคาคงที่ในเดือน ก.ย.64 ขยาย

ตัวที่ร้อยละ 8.6 ต่อปี ภาคการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มปรับ

ตัวดีขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 

2564 ขยายตัวที่ร้อยละ 16.3 ต่อปี ด้านภาคการเกษตร ดัชนี

ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ก.ย.64 ขยายตัวที่ร้อยละ 

4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ สำานักงานเศรษฐกิจการคลังยังคาดการณ์

ว่า ปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ในช่วงร้อย

ละ 4.0 ต่อปี โดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเดินทาง

เข้ามาในประเทศไทย จำานวน 7 ล้านคน ในขณะที่การส่ง

ออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยสำาคัญต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ การจ้างงาน และ

การบริโภคภายในประเทศ 

ตัวเลขการจัดเก็บภาษีรายได้และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้ สะท้อนการผลิต และการใช้

จ่ายภายในประเทศมีเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลสำารวจ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ

ส่วนใหญ่มีมุมมองว่า เศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้

อย่างรวดเร็วในปี 2565 ปัจจัยหนึ่งมาจากความสำาเร็จของ

รัฐบาลในการเร่งกระจายการฉีดวัคซีน ทำาให้ประชาชน

สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ทำาให้หลายกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของไทยกลับมาดำาเนินกิจการได้เกือบเหมือนปกติ

ตั้งแต่ปลายปีนี้ด้วย

แต่ดูเหมือนภาคการเกษตรยังน่าเป็นห่วงกว่าด้าน

อื่นๆ โดยปีนี้เกษตรกร ซึ่งรวมถึงชาวนา ชาวไร่ ต่างได้รับผล 

กระทบหลายด้านทั้งจากโรคโควิด-19 น้ำาท่วม และราคาข้าว

ตกต่ำา รัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนมาตรการให้

เร็วขึ้นกว่าทุกปี แม้จะมีสัญญาณบวกอยู่บ้างจากรายงานของ

กระทรวงพาณิชย์ว่ามีคำาสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้นในช่วง 

6 เดือนหลัง ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ทำาให้เพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันข้าวไทย คาดว่าปีนี้จะส่งออกได้

ราว 6 ล้านตันตามที่ตั้งเป้าไว้ 

ประกอบกับความต้องการบริโภคในประเทศสัญญาณ

ดีขึ้นจากการเปิดประเทศ สถานการณ์น้ำาท่วมที่เริ่มคลี่คลาย

ลง น่าจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดดีขึ้นเป็นลำาดับ อีก

ทั้งธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์เตรียมโอนส่วนต่างงวด

แรกตามโครงการประกันรายได้ปี 2564/65 หลังรายงานคณ

ะรัฐมนตรีเรื่องงบประมาณแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเห็

นชอบ โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ เงินส่วนต่างเหล่านี้น่า

จะทยอยถึงมือชาวนาที่กำาลังย่ำาแย่ รับสภาพปัญหาที่ซ้ำาซ้อน 

หมักหมม จมอยู่กับตัวเลขหนี้สินที่เป็นเงาตามตัว 

ปัญหาภาคการเกษตร และผู้ที่ประกอบสัมมาอาชีพ

เป็นเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา ยังไม่เคยมีรัฐบาลไหน

แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้สำาเร็จ ทำาได้เพียงออกมาตรการ

บรรเทาความเดือดร้อนภายใต้กรอบคิดเดิมคือ มีจุดอ่อนตรง

ไหนก็แก้ไขตรงนั้น ชาวนายังเป็นกลุ่มคนที่ทำางานหนัก มีหนี้

สิน ไร้ที่ดิน กลายเป็นผู้ใช้แรงงานตลอดมา แถมยังต้องเจอ

กับสภาพฟ้าฝนแปรปรวนจากสภาพโลกร้อน มีความเสี่ยงต่อ

ผลผลิตที่ได้มากขึ้น คู่แข่งตลาดโลกเข้มแข็งขึ้นทุกวัน จนไม่รู้

ว่าอนาคตของอาชีพของตนเองจะสามารถเลี้ยงชีพต่อไปได้

อีกหรือไม่.

ผมเป็นฝ่ายการเมือง และด้วยเกียรติ ยังไม่เคยคุย

กับนายกฯ สักคำา ยังไม่เคยคุยตั้งแต่ท่านเป็นนายกฯ ท่าน

เป็นนายกฯ เราเป็น ส.ส. และเป็นประชาชนก็ต้องให้ความ

เคารพนายกฯ ในฐานะผู้นำาของประเทศ รวมถึงผู้นำาฝ่าย

ค้าน ผมเองก็ให้ความเคารพเช่นกัน ถือเป็นวัฒนธรรมที่

ดี ซึ่ง ส.ส.ทุกคนควรให้เกียรติทั้งผู้นำารัฐบาล และผู้นำาฝ่าย

ค้าน ระหว่างเขาพูดอภิปรายก็ไม่ควรแซง ทุกคนควรตั้งใจ

นั่งฟังให้จบ.

นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ 

ว่าที่ประธานวิปรัฐบาล

าด้วยเสถียรภาพรัฐบาล แรกเริ่มถ้ายังจำากันได้ หลาย

ฝ่ายมองกันว่ารัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา” จะ

มีเสถียรภาพไม่ค่อยดีนัก และจะทำางานในสภาลำาบาก 

เนื่องจากเสียงในสภาจะมีลักษณะปริ่มน้ำาทำาให้การขับเคลื่อนงาน 

โดยเฉพาะการโหวตกฎหมายอาจทำาได้ด้วยความทุลักทุเล

แต่มาถึงวันนี้สิ่งที่วิเคราะห์นั้นผิด เพราะเสียงของซีกรัฐบาล

ห่างจากเสียงของฝ่ายค้านพอตัว และด้วยสภาพเช่นนี้งานสภาน่า

จะราบรื่น ทว่า ความจริงไม่เป็นแบบนั้น เพราะบัดนี้ พรรคพลัง

ประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคแกนนำารัฐบาลเกิดสนิทเนื้อในขึ้นแล้ว จน

อาจเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของรัฐบาล

สืบเนื่องมาจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เมื่อเดือน 

ก.ย.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีโดนฝ่ายค้านซักฟอก ขณะนั้นในพรรค

พลังประชารัฐแทนที่จะช่วยสนับสนุนนายกฯ แต่กลับจับก๊วนล้ม 

“พล.อ.ประยุทธ์” เสียอย่างนั้น ถึงขั้นจะโหวตคว่ำานายกรัฐมนตรี

เกิดคำาถามว่า “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ทราบถึงการ

ก่อกบฏที่จะเกิดขึ้นกับน้องเล็กร่วมชายคาเดียวกันเชียวหรือ

แม้วันนี้คนในพรรคจะพยายามให้จบ แต่มันไม่จบ เพราะ

เมื่อคนที่โดนแทงข้างหลังก็ต้องจำาจนตาย ในเมื่อนายกฯ ยังโชค

ดีได้บริหารประเทศต่อ ก็ต้องจัดทัพให้มีเอกภาพ ขจัดจุดอันตราย 

เพื่อเสถียรภาพของตัวเองและรัฐบาล

แม้ปรับ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” พ้นคณะรัฐมนตรีแล้ว 

แต่ “พี่ป้อม” ยังคงดึงแขนไว้ให้ช่วยงานพรรค ก็ต้องจับตาเขาจะ

สร้างอภินิหารอะไรอีกในงานสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2 

จากเหตุบังเอิญ “รัตนเศรษฐแฟมิลี่” ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 

จากคดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอล โคราช ทำาให้ “วิรัช รัตน

เศรษฐ” ส.ส.ซุ้ม “ธรรมนัส” หลุดจากการเป็นประธานวิปรัฐบาล 

และขณะน้ี “นิโรธ สุนทรเลขา” ส.ส.นครสวรรค์ เด็กในสังกัดนายกฯ 

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานวิปรัฐบาลแทนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งหมดนี้ก็เป็นอาฟ

เตอร์ช็อกจากศึกซักฟอก 

เมื่ออยากจะวัดก็ต้องมีแพ้

ชนะ ผู้พ่ายแพ้ต้องดูแลตัว

เอง ส่วนผู้ชนะก็ต้องปิด

จุดอ่อน ส่งคนที่ไว้ใจค่อย

ระวังหลังให้ เพื่อป้องกัน

ปัญหาในสภาที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตอีก

สำาหรับฟากฝั่งพรรคฝ่ายค้าน เห็นแล้วว่าฟากรัฐบาลแตก

ความสามัคคี ก็เดินเครื่องเต็มสูบขย่มซ้ำา ผลงานล่าสุดทำาฝ่าย

รัฐบาลเซแล้วหนึ่ง เปิดประชุมสภามานัดแรก สภาก็ล่มเสียแล้ว 

เพราะ ส.ส.รัฐบาลไม่สนใจเข้าประชุมสภา

วันต่อมาที่ประชุมสภามีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา “พิ

เชษฐ์ เชื้อเมืองพาน” ส.ส.เชียงราย 

พรรคเพื่อไทย สายเช็กองค์ประชุม เล่น

ใหญ่หว่านข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวมา

อย่างยากลำาบาก กลางห้องประชุมสภา 

เพราะไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ปัญหา

ราคาข้าวตกต่ำา

นี่ก็คือสไตล์การป่วนรายวันของ

เพื่อไทยในวันที่พวกเขาเป็นฝ่ายค้าน

อย่างไรก็ตาม การเป็นฝ่ายค้านที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถ

เขย่ารัฐบาลได้ ต้องวัดที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยอมรับว่า “เพื่อ

ไทย” ก็มีพัฒนาการ โดยเฉพาะศึกครั้งหลังสุดที่เปิดข้อมูลการ

อนุมัติจัดซื้อวัคซีนของจีน ประเทศต้นทางลดราคาให้รัฐบาลไทย

ตลอด แต่ ครม.ของเรากลับอนุมัติงบประมาณในราคาต่อหน่วย

เท่าเดิม ฝ่ายค้านจึง

อภิปรายทวงส่วนต่าง

จากการซื้อขายอยู่

ที่ไหน ด้านรัฐบาลชี้

แจงแบะๆ เอาเงินคืน

หลวงแล้ว

ประชุมรัฐสภา

สมัยสามัญครั้งที่ 2 

นี้ ฝ่ายค้านจะยื่นเปิด

อภิปรายแบบไม่ลง

มติ ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 152 และใน

อนาคตก็ต้องมีการเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจอีก 

รอบนี้คงจะไม่เหมือน

เดิม เพราะพรรคเพื่อ

ไทยเองก็มีการปรับทัพ

เช่นกัน

เปลี่ยนหัวเรือ

ใหม่จาก “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ส.ส.เชียงใหม่ เป็น “นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว” ส.ส.น่าน และที่สำาคัญมี “แพทองธาร ชินวัตร” ลูกสาวสุด

ที่รักของ “ทักษิณ ชินวัตร” เข้ามามีตำาแหน่งในพรรคเพื่อไทยอย่าง

เป็นทางการ

ฉะนั้น รูปแบบเกมในสภาต่อจากนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างน้อยที่ผ่านๆ มาในพรรคเพื่อไทยมีเกลือเป็นหนอน ข้อมูล

ซักฟอกที่ ส.ส.เตรียมไว้อภิปรายรั่วไปถึงหูฝ่ายตรงกันข้าม ทำาให้

ฝ่ายรัฐบาลรับมือได้ตลอด เมื่อมีนายหญิงอุ๊งอิ๊งเข้าพรรคมาดูแล

ความเรียบร้อย คงจะไม่มีใครกล้าลักลอบเอาข้อมูลไปขายอีก

พรรคแกนนำารัฐบาล พรรคแกนนำาฝ่ายค้าน ต่างฝ่ายต่าง

ปรับทัพใหม่ การเมืองต่อจากนี้น่าจับตาอย่างยิ่ง เพราะพลังประชา

รัฐเกิดสนิทเนื้อใน ไม่รู้จะลูกผีลูกคน แต่ถ้าเกิดเรื่องขัดแย้งขึ้นอีก

เมื่อไหร่ ฝ่ายค้านก็พร้อมขยี้ซ้ำา. 

งจะไม่ต้องบอกกล่าวว่า สถานการณ์การก่อความไม่

สงบ หรือการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง 

โฟกัส ไปยังพื้นที่ที่มีการก่อเหตุ นั้นคือ จ.ปัตตานี, ยะลา, 

นราธิวาส และ 4 อำาเภอของ จ.สงขลา คือ จะนะ, เทพา, นาทวี 

และสะบ้าย้อย เป็นหลัก มีสภาพอย่างไร เพราะ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ 7 วันที่ผ่านมา 

เป็นคำาตอบที่ชัดเจนแล้วว่า ไฟใต้ ยังลุก

โชนต่อไป ตราบใดที่หน่วยงานความ

มั่นคงยังติดอยู่ใน กับดัก ของบีอาร์เอ็น 

ซ่ึงในปี 2564 เป็นปีท่ีกองกำาลังติด 

อาวุธของขบวนการแบ่งแยกดินแดนบี

อาร์เอ็นได้รับความสูญเสียในด้านกำาลัง

พล เพราะกองกำาลังติดอาวุธ รวมแล้ว 

กว่า 20  คน ที่ถูก วิสามัญ จากการปิด

ล้อมตรวจค้น โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

เพราะกองกำาลังติดอาวุธที่ถูกปิดล้อม ไม่ว่าจะเป็น

ที่ บ้าน หรือใน ป่าเขา ทุกครั้งจะตัดสินใจ พลีชีพ ด้วยการ สู้

ตาย ทั้งที่รัฐเปิดทางให้ มอบตัว เพื่อเข้าสู่ขบวนการยุติธรรม 

หลัง ยุทธการฮูแตยือลอ ที่ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ 

จ.นราธิวาส เมื่อต้นเดือนตุลาคม ที่ กอ.รมน.ต้องใช้เวลา 12 วันใน

การปิดล้อมเพื่อ กวาดล้าง กองกำาลังติดอาวุธที่หลบอยู่ในป่าพรุ จน

สามารถ วิสามัญ กลุ่มติดอาวุธได้จำานวน 6 ราย และมีการหวั่นว่าบี

อาร์เอ็นอาจจะ เอาคืน เจ้าหน้าที่รัฐด้วยการทำาร้ายประชาชนที่เป็น

เป้าหมายอ่อนแอ รวมทั้งอาจจะมีเหตุรุนแรงผสมโรง เนื่องจากในวัน

ที่ 25 ตุลาคม เป็นวัน ครบรอบ 18 ปี ของเหตุการณ์ ตายหมู ่ของ

คนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสาเหตุการจับกุมกลุ่มผู้ก่อ

ความไม่สงบที่หน้า สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

แต่จากการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุของ กอ.รมน.ภาค 

4 ส่วนหน้า ก็สามารถทำาให้สถานการณ์หลังการเปิด ยุทธการ

ฮูแตยือลอ ไม่มีอะไรที่ดุเดือด มีเหตุ รายวัน ประปราย แบบที่เรียก

ว่าเป็นเรื่อง ปกติ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะถ้าไม่มีเหตุต่าง

หากที่เป็นเรื่อง ผิดปกติ ซึ่งต้องระมัดระวัง 

แต่...สุดท้ายแล้ว ในวันที่ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งเพิ่งจะรับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 

ตุลาคมที่ผ่านมา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้ง

แรก เพื่อร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและพลเรือน เมื่อวันที่ 1 

พฤศจิกายนที่ผ่านมา เสียงปืน เสียงระเบิด จากการปฏิบัติการของ

แนวร่วมกลุ่มติดอาวุธก็ดังสนั่นหวั่นไหวในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็น 

วงรอบ ของการก่อเหตุ หรือเป็นการ ต้อนรับ เลขาธิการ สมช.คน

ใหม่ ก็ไม่รู้ได้ 

ตำารวจ สภ.จะกั๊วะ อ.รามัน ถูกระเบิดรถสายตรวจ มีกำาลังพล

บาดเจ็บจำานวนหนึ่ง มีการวางระเบิดถนนระหว่างปัตตานี-นราธิวาส 

ด้วยระเบิดขนาด 50 กิโลกรัม มีการวางระเบิดแสวงเครื่อง ทหาร

พรานที่ 48 ที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย มีการ

วางระเบิดยิงถล่มรถยนต์และจุดไฟเผา ที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ทุก

เหตุการณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีทรัพย์สินสูญเสีย โชคดีที่ไม่มีใครเสีย

ชีวิต 

และสถานการณ์ความรุนแรงคงจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ เพราะ

ล่าสุดฝ่ายการเมืองการทหารของ บีอาร์เอ็น ได้อ้างประวัติศาสตร์ 

ปี 1785 หรือ พ.ศ.2328 ครั้งที่เกิด สงคราม 9 ทัพ วันที่ 11 เดือน

พฤศจิกายน เป็นวันที่รัฐปัตตานีตกเป็นของสยามอย่างเป็นทางการ 

และ แกนนำา บีอาร์เอ็นในประเทศมาเลเซียได้สั่งการให้สมาชิกของ

ขบวนการทำาการละหมาดฮายัต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป 

เพื่อให้ขบวนการประสบความสำาเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ 

และเนื่องจากเป็นเดือนแห่งความสูญเสียดินแดน สูญเสียการ

ปกครองรัฐปัตตานีให้กับสยาม ฝ่ายทหารของบีอาร์เอ็น จึงมีคำาสั่งให้

กองกำาลังติดอาวุธยกระดับการปฏิบัติการด้วยความรุนแรง เพื่อเป็นการ

แสดง ศักยภาพ ของกองกำาลังติดอาวุธ ซึ่งก็ต้องติดตาม

ดูว่าสถานการณ์ในห้วง 2 เดือนสุดท้ายก่อนที่จะสิ้น

ปี 2564 จะมีเหตุร้ายรายวันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจะ รับมือ กับปัญหาที่อาจ

จะเกิดขึ้นอย่างไร 

สิ่งสำาคัญที่อยากจะ สื่อ ให้เห็นคือ 

พัฒนาการทั้งทางการเมืองและการทหารของบี

อาร์เอ็น ในพื้นที่ปฏิบัติการในจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก จากการที่เคยเล่นกัน ใต้ดิน 

วันนี้เกมทางการเมืองของบีอาร์เอ็นมีการ เปิดหน้า 

เล่นกันบนดินอย่างเปิดเผย 

ในอดีตการ บ่มเพาะ เยาวชน จะเป็นการทำากันแบบ                                      

ปิดลับ ให้ โรงเรียนสอนศาสนาใช้ปอเนาะ ใช้ตาดีกา เป็นสถานที่

อบรมบ่มเพาะ เรื่องของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ และศาสนา แต่วันนี้

ปีกทางการเมืองของบีอาร์เอ็นในพื้นที่ ใช้ห้องเรียนที่เป็นธรรมชาติ ที่

เป็นสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และศาสนา เป็นการ             

อบรมบ่มเพาะ 

เช่น การนำาเยาวชนไปทัศนศึกษายังมัสยิดกรือเซะ เมื่อไปถึง

วิทยากรก็จะเล่าเรื่องของ มัสยิดกรือเซะ ตั้งแต่การสร้างมัสยิด การสาป

แช่งให้ฟ้าผ่า เรื่องของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่ถูกนำามายึดโยงที่บิดเบือน

ประวัติศาสตร์ จนถึงเหตุการณ์ล้อมปราบ และการ ฆ่าหมู ่ที่เกิดขึ้นใน

มัสยิดแห่งนี้เมื่อ 17 ปีก่อน 

และทุกแห่งที่มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ ของการบิดเบือน ไม่

ว่าจะเป็น ดุซงญอ ไม่ว่าจะเป็น ตากใบ และอีกมากมาย ที่สามารถใช้

สิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นำามาเพื่อ บ่มเพาะ ให้เยาวชนที่ถูกนำาเข้า

ขบวนการ เดินทางไปสู่เป้าหมายที่ปีกทางการเมืองต้องการ แล้วแต่

แหล่งไหน จุดไหนเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ จุดไหนเป็นเรื่อง ชาติพันธุ์ 

และจุดไหนเป็นเรื่อง ศาสนา สามารถเชื่อมโยงกันได้หมด วันนี้

ขบวนการจึงไม่จำาเป็นต้องใช้ อุสตาซ เพื่อการ บ่มเพาะ แบบ ใต้ดิน อีก

ต่อไป 

พัฒนาการต่อมาในการ ปิดล้อม และจบลงด้วยการ วิสามัญ 

แต่ละครั้ง ในอดีตผู้ที่เข้าไปร่วมงานศพจะไม่กล้าเปิดเผยตนเอง เพราะ

กลัวถูกเจ้าหน้าที่รัฐ รายงานว่าเป็นฝ่ายขบวนการ แต่ปัจจุบันในการ

ประกอบพิธีศพของ แนวร่วม ที่ถูก วิสามัญ มีกลุ่มเยาวชน คนหนุ่ม

สาว และบุคคลในวงการต่างๆ เข้าร่วมในพิธี และยกย่องผู้ตายเยี่ยง

วีรบุรุษ ผู้ พลีชีพ เพื่อการรักษามาตุภูมิอย่างล้นหลาม มีการแห่ศพ

อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมตะโกนยกย่องผู้ตาย โดยไม่สนใจต่อการที่จะถูก

ถ่ายภาพ ถ่าย คลิป แต่อย่างใด 

มีการเปิดบัญชีเพื่อการรับบริจาคเงินเข้ากองทุน เพื่อการช่วย

เหลือครอบครัวของผู้ที่ถูก วิสามัญ อย่างเปิดเผย ให้รู้ว่ามีตัวตน มี

หมายเลขบัญชี มีจำานวนเงิน เพื่อการช่วยเหลือ แบบที่ไม่ต้องให้เจ้า

หน้าที่รัฐช่วยเหลือ ซึ่งในอดีตไม่เคยเกิดขึ้น นี่คือการพัฒนาการของ

ฝ่ายขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง นี่แค่ตัวอย่าง

เล็กๆ ที่ยกมาให้เห็น ซึ่งโดยข้อเท็จจริงยังมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ

อีกมาก 

ในส่วนของการ ทหาร ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณ

ประโยชน์ต่อการสร้างมวลชนของขบวนการ เช่น ไม่ว่าจะมีการเสีย

ชีวิตจากการถูก วิสามัญ มากน้อยเท่าไหร่ บีอาร์เอ็นก็จะไม ่ตอบโต้ 

หรือ เอาคืน ด้วยการกระทำาต่อเป้าหมายอ่อนแอ เช่น พระ, ครู 

ประชาชน แม้แต่การก่อวินาศกรรม บีอาร์เอ็นก็หลีกเลี่ยงสถานที่

สาธารณะ เช่น ตลาด ศูนย์การค้า เป้าหมายของบีอาร์เอ็น คือ เจ้า

หน้าที่รัฐ ตำารวจ ทหาร กองกำาลังติดอาวุธ เช่น อส. ชรบ. ทหาร

พราน และแม้แต่การวางระเบิดแสวงเครื่องในสวนยาง สวนผลไม้ 

สวนที่ถูกวางระเบิด ก็จะเป็นสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้ที่เป็นกอง

กำาลังท้องถิ่นติดอาวุธของรัฐ 

บีอาร์เอ็นสามารถทำาให้กองกำาลังติดอาวุธที่ถูก 

ปิดล้อม โดยเจ้าหน้าที่รัฐยอมที่จะ สละชีวิต เหมือนมี

อุดมการณ์ ที่กลายเป็น จุดแข็ง ที่เป็นประโยชน์ต่อการก้าว

ไปข้างหน้าของบีอาร์เอ็นเป็นอย่างยิ่ง ประการแรก เป็นการ

ทำาลายขบวนการ สันติวิธี ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ใช้เพื่อ ชูธง 

ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะทุกครั้งที่มีการ ปิดล้อม สิ่ง

ที่เกิดขึ้นประชาชนในพื้นที่เห็นชัดว่าเป็นการใช้ความรุนแรง 

เพราะจบลงด้วยการตายที่ เลือดท่วม ย่อมมิใช่ สันติวิธี 

เป็นการสร้าง กับดัก เพื่อมิให้ สันติวิธ ีของ กอ.รมน.ภาค 4 

ส่วนหน้าได้ผล และยังเป็นการใช้ประโยชน์จาก คนตาย ใน

การสร้างความเจ็บปวด สร้างความคลั่งแค้นให้กับประชาชน 

ทั้งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และจากการ บิดเบือน ของปีก

ทางการเมือง ที่มีปฏิบัติการ ไอโอ ที่ เก่งกว่า ดีกว่า และได้

ผลกว่าปฏิบัติการของฝ่ายเรา ที่สำาคัญการที่ แนวร่วม ถูก 

จับตาย ความลับที่ฝ่ายเราต้องการ เพื่อที่จะ รู้เขา เหมือน

ในอดีต ไม่มีอีกแล้ว 

นี่เป็นเพียงการยกตัวอย่าง จิ๊บๆ ของการเปลี่ยนแปลงในทาง 

ทหาร ของบีอาร์เอ็น ที่เป็นการพัฒนาการในหลายๆ ด้าน ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า เขามีการ ปรับเปลี่ยน ทั้ง ยุทธศาสตร์ และ ยุทธวิธี ที่

ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เพื่อให้ไปสู่จุดหมายที่ต้องการ หรือถ้าบีอาร์เอ็น

ใช้ กลยุทธ์ เหล่านี้ในการหลอกลวงคนมุสลิมให้เชื่อ และสนับสนุน

ขบวนการบีอาร์เอ็น ก็ถือว่าเป็นการหลอกแบบมีระบบ มี กลยุทธ์ 

ไม่ใช่เป็นการหลอกแบบ แชร์ลูกโซ่ ที่ต้องจบลงเพราะห่วงโซ่ขาด 

และความสูญเสียของ แนวร่วม บีอาร์เอ็น ไม่ได้เป็นปัญหา

สำาหรับบีอาร์เอ็น แต่เป็นคุณประโยชน์เป็นสิ่งที่บีอาร์เอ็นต้องการ 

ดังนั้นความสูญเสียของบีอาร์เอ็นจึงกลายเป็นความสูญเสียของฝ่าย

ความมั่นคงของรัฐไทย ที่ผู้รับผิดชอบจะต้องหาทางแก้ไข ไม่ใช่ถูก บี

อาร์เอ็น กำาหนดเกมให้เดินตามอย่างที่เกิดขึ้น.

เมือง ไม้ขม รายงาน

จับตา ‘ก้าวย่าง’ ของบีอาร์เอ็น 

ในสงครามแบ่งแยกดินแดนใน จชต. 

ค

โ

ว่
ต่างฝ่ายต่างปรับทัพ

รบ.ล้ม ฝ่ายค้านรอซ้ำา
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3บทความ-ในประเทศ

องยอมรับภาพลักษณ “ตํารวจ” ท่ีตกตํ่าสวนหน่ึงก็มา

จาก พฤติกรรม “ตํารวจ” ผูบังคับใชกฎหมายท่ีทําผิด

เสียเอง บางคร้ังก็หร่ีตาใหกับพวกพอง กลุมคนท่ีเปน

พวกอภิสิทธ์ิชน จนชาวบานเอือมระอา จนชาวบานหมดความ

ศรัทธา 

ถึงขนาดมีคําพูดเหน็บแนม ประชด 

“คุกมีไวขังคนจน”!!!

ลาสุดท่ีโซเชียลเผยแพรคลิปเจาหนาท่ีตํารวจจราจรข่ีรถ

จักรยานยนตนํารถเบนซ ขบวนวีไอพี บอกใหรถคันหน่ึงท่ีขับ

เลนสวนกันใหหลบไป แตคนขับไมหลบ เพราะขับมาถูกเลน

จนเกิดเสียงวิพากษณวิจารณ “ตํารวจ” ไปในทางเสียๆ 

หายๆ 

กระท่ัง พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก รองผูบัญชาการ

ตํารวจนครบาลและโฆษก บช.น. ไดช้ีแจงเร� องน้ีเอาไว... 

“เหตุเกิดวันท่ี 3 พ.ย.ท่ีผานมา เวลา 08.20 น. บน

ถนนกําแพงเพชร 7 เลียบทางรถไฟ ทองท่ี สน.มักกะสัน ถนน

มี 2 ชองทาง ชวงเรงดวนตอนเชา เวลา 06.30-09.30 น. จะ

จัดเปนระบบเดินรถทางเดียวจากแยกซอยวัดอุทัยฯ มุงหนา

แยกตัดถนนเพชรอุทัย อยางไรก็ตาม ในชวงสถานการณแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไมไดมีการจัดเจาหนาท่ีตํารวจ

จราจรเขาไปทําการปดเสนทางในชวงเวลาเรงดวน ทําใหเกิด

การเขาใจผิดข้ึน

ในภาพรถจักรยานยนตคันแรกเปนของตํารวจจราจร 

สน.มักกะสัน ท่ีไดรับการแจงวามีภารกิจเรงดวน จึงข่ียอนศร

เพ� อไปปดเสนทาง สวนรถจักรยานยนตคันท่ีนํารถเบนซมา 

ทราบเปนของเจาหนาท่ีตํารวจจราจร สน.ทองหลอ ขณะน้ีไดมี

การส่ังการให ผกก.สน.ทองหลอ ตรวจสอบขอเท็จจริงท้ังหมด

วาเหตุใดจึงตองนําตํารวจจราจร สน.ทองหลอ ไปนําขบวนรถ

เบนซคันดังกลาว และนําในเสนทางท่ีนอกเหนือพ้ืนท่ีรับผิด

ชอบ สวนเจาของรถเบนซคันดังกลาว เบ้ืองตนทราบวาไมใช

บุคคลสําคัญ”

นอกจากน้ี โฆษก บช.น.ขออภัยพ่ีนองประชาชน และ

จะนําบทเรียนของการผิดพลาดในคร้ังน้ีมาปรับปรุงและแกไข

เพ� อไมใหเกิดข้ึนอีก ยืนยันจะตรวจสอบตํารวจจราจรท่ีขับรถนํา

ไดปฏิบัติตามระเบียบของการขอรถนําขบวนหรือไม หากพบวา

ไมมีการทําตามระเบียบ 

ตํารวจผูท่ีทําหนาท่ีนําขบวนตองรับโทษ มีความผิดทาง

วินัย 

ครับ....ถูกตอง หาก “ตํารวจ” ทําผิดระเบียบ ทํา

ผิดกฎหมาย ตองดําเนินการอยางจริงจัง ถึงแมเปนผูรักษา

กฎหมายก็ไมมีสิทธ์ิอยูเหนือกฎหมาย 

เชนเดียวกับเร� องน้ี “ผูประกอบการยานขาวสาร” 

สะกิดมาถามความคืบหนา เร� องท่ีมีรานในถนนขาวสารราน

หน่ึงแอบเปดขายเหลาใหเด็ก บางวันเปดถึงตี 4 ตี 5 ขาย

ลูกโปง Laughing Gas กันริมถนน ตี 1-2 ท้ังๆ ท่ีผูประกอบ

การรานอ� นๆ เคารพกฎหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, พ.ร.บ.โรคติดตอ, 

ประกาศ กทม.ยังไมใหขายเคร� องด� มแอลกอฮอล ก็ไมมีใครขาย

ในชวงกอนคลายล็อก กอนเปดประเทศ โดยมี “ตํารวจใหญ” 

หร่ีตา

ตอนน้ีเปดประเทศไปแลว ไมรู “บ๊ิกราญ” 

พล.ต.ท.สําราญ นวลมา ผบช.น. สืบรูหรือยัง “ตํารวจใหญ” 

รายน้ีเปนใคร และไดดําเนินการอะไรไปบาง 

หรือ “ตํารวจใหญ” มีอภิสิทธ์ิเหนือกวาคนท่ัวไป ถึงไฟ

เขียวใหใครฝาฝนกฎหมายได 

ชาวบานจะไดหายสงสัย หายของใจเสียที.

ตองไมมีอภิสิทธิ์ชน

ต

เดง!เซนนํารถวี ไอพี

‘ฟามืดที่ธรรมศาสตร’

ครเปนเหมือนผมบางก็ไมรูนะ?

อานภาษา “ทางราชการ” ไมคอยแตก ตองอานหลายๆ รอบ

แลวพยายามทําความเขาใจ เพ� อจับประเด็นวาท่ีทางการเขาส่ัง

มา น้ัน คืออะไร?

บางทีก็สงสัย.... วาผมอานหนังสือไมแตก หรือคนเขียนหนังสือ

ราชการท้ัง “ภาษาไมแตก” และท้ังเรียงความเพ� อการส� อสารไมเปน?

บางที “ใชคํา-ใชศัพท” ส� อสารไมตรงความ มองเผินๆ เหมือน

ไมมีอะไร แตมันไปคนละเร� องกันเลย

อยางเอกสารขาว “กองบัญชาการตํารวจนครบาล” เม� อวาน สืบ

เน� องขาวตํารวจข่ีมอเตอรไซคนําหนารถ VIP ว่ิงสวนเลน 

ทางบังคับการตํารวจนครบาล ๕ ส่ังยายนายตํารวจคนน้ันจาก

ทองท่ีทองหลอ ในระหวางต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง

ตอนหน่ึงในเอกสารขาวมีวา......

ท่ีกองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) ไดช้ีแจงกรณีมีการเผย

แพรคลิป รถจักรยานยนตตํารวจจราจรนําขบวนรถ VIP ท่ีกระจังหนา

มีสต๊ิกเกอร คําวา “THONGLOR POLICE” ดานขางรถ ติด  061 โดย

มีชายแตงกายชุดตํารวจ ยศ “พ.ต.ท.” เปนผูขับข่ี......... 

การใชคําวา “นําขบวนรถ” น้ัน .....

ผมวามันสรางความคลาดเคล� อนชนิดขาวกับดํา ถาเปนการ

เขียนสํานวนสอบสวน เร� องอาจพลิกไดงายๆ!

คําวา “ขบวนรถ” หมายถึงรถตองมีมากกวา ๑ คัน 

แตกรณีน้ี รถ VIP ท่ีตํารวจข่ีนําทางสวนเลนน้ัน มีคันเดียว คือ

รถของ “หมอมีบุญ” คนน้ัน 

ฉะน้ัน ท่ีเอกสารขาวทางการใชวา “นําขบวนรถ VIP” ก็พอ

เขาใจวา เปนคําติดปาก

แตคําท่ีตรงความเปนจริง คือ ข่ีมอเตอรไซคนําหนารถ VIP  

เพราะรถคนมีบุญถึงข้ัน VIP กรณีน้ี มีคันเดียว

ไมไดตองการ “จับผิด-จับถูก” เพียงจะบอกวา ยุคภาษาจ้ิมมือ

ถือ มันกลืนกินการใชภาษาไทยไปจนกระท่ังระบบราชการเอง การใช

ภาษาเพ� อการส� อสาร “ไมเปนภาษา” ไปแลว

ลองอานดูน่ี อานแลวใครไมเวียนหัว สงช� อมารับรางวัลไดเลย

..................

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร 

วันอังคารท่ี 2 พฤศจิกายน วันท่ี 149 ของศูนยรับวัคซีน

ธรรมศาสตรรังสิต และวันท่ี 130 ของศูนยธรรมศาสตร Home  

Isolation

วันน้ีมารายงานเพ่ิมเติม นอกกําหนดการท่ีจะมาทุกวันจันทร เรา

ไมไดมาแจงขาวเร� องโควิด เพราะสถานการณยังทรงตัวไมตางจากเม� อ

วานน้ี ท้ังสถานการณในประเทศ และสถานการณใน รพ.ธรรมศาสตร 

แตมีประเด็นท่ีเพ่ิมเติมจากแถลงการณของกระทรวงตาง

ประเทศ เร� องการรับบริจาควัคซีนจากโปแลนด ท่ีเราแจงไปแลวเม� อ

วานวา “จบไปแลว” 

ไดแจงแกผูแทนท่ี กต.มอบใหเปนผูประสานงานวา พวกเรากําลัง

ดําเนินการเพ� อขอความเห็นชอบจากบริษัทผูผลิตวัคซีน 

ในการท่ีจะใหความเห็นชอบท่ีโปแลนด จะบริจาค Moderna  ใหแก 

มธ.ซ่ึงเปนหน�วยงานของรัฐในประเทศไทย ซ่ึงไดดําเนินการคูขนานไปกับ

การขอใหทาง กต.ทําจดหมายแจงไปยังโปแลนดอยูแลว 

การใหความยินยอมน้ี จะเกิดงายข้ึนดวยซํ้า หากมีจดหมายจาก 

กต.รับรองสถานะของธรรมศาสตรอีกทางหน่ึงดวย

ในประเด็นท่ีสอง เร� องการแบงวัคซีนอีกหน่ึงลานโดสใหเอกชนคู

สัญญานําไปจําหน�าย น้ัน 

เราไดแจงแกผูแทน กต.ต้ังแตตนวา การบริจาคคร้ังน้ี เปนการ

บริจาควัคซีนจากคลังสํารองในโปแลนด 

ผูรับบริจาคจะตองสงคณะผูเช่ียวชาญไปตรวจสอบสภาพ สถานะ 

และลอตการผลิต 

ตลอดจนจัดเตรียม dossier ในการจัดสงและตรวจสอบ จัดการใน

เร� อง logistic ในการนําวัคซีนไปยังสนามบิน จัดการในเร� องการขนสง การ

ประกันภัยวัคซีน พิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการคลังเก็บวัคซีนใน

ประเทศ ตลอดท้ังการประกันภัยผลขางเคียงจากการไดรับวัคซีนเอง ซ่ึงคา

ใชจายในการดําเนินการเร� องเหลาน้ี คิดเปนเงินจํานวนหลายรอยลานบาท 

และในกรณีการรับบริจาค Astra Zeneca จากหลายประเทศ หลาย

คร้ัง รัฐบาลไทยก็เคยเปนผูรับผิดชอบโดยใชเงินงบประมาณของรัฐจายไป

ท้ังหมด

ในกรณีของธรรมศาสตร ซ่ึงไมมีงบประมาณแผนดินใหจายไดดัง

กรณีท่ีรัฐรับบริจาค เราจึงไดขอใหภาคเอกชนคูสัญญาของเรา เปนผูรับ

ผิดชอบคาใชจายท้ังหมดน้ีไป 

และตกลงวา จะใหนําวัคซีน Moderna หน่ึงลานโดส ออกไป

กระจายฉีดใหประชาชนท่ัวไป โดยคิดคาใชจายในการขนสง ประกันภัย  

และโลจิสติค ท่ีเก่ียวของได 

ตามราคาตนทุนท่ีไดจายไปจริง (at cost) โดยธรรมศาสตรแจงผู

แทน กต.วา เราจะต้ังโตะแถลงขาว แจกแจงรายการตางๆ พรอมท้ังแสดง

หลักฐานวา “คาใชจายในการไดมาซ่ึงวัคซีนบริจาค” ลอตน้ี มีจํานวนเทาใด 

และจะขอใหผูฉีดวัคซีนในสวนหน่ึงลานโดสน้ัน ชวยรับผิดชอบ

รวมกันดวย

ประเด็นท่ีสําคัญคือ เม� อไดคํานวนคาใชจายแลว เราไดเจรจาตกลง

กับเอกชนคูสัญญาวา 

เม� อหักหาแสนโดส ท่ีจะมอบใหธรรมศาสตร และโรงพยาบาล

เครือขายไปฉีดใหผูท่ีมีขอบงช้ีทางการแพทย โดยไมเรียกเก็บคาตอบแทน

ออกแลว 

วัคซีนอีกหน่ึงลานโดสท่ีเหลือ.....

ตกลงจะเรียกเก็บคาใชจายในเร� องการขนสง โลจิสติค และประกัน

ภัย รวมเปนจํานวนโดสละ 400 บาท 

เพ� อชดเชยคาใชจายท่ีจายไปโดยไมมีงบประมาณภาครัฐรองรับ ซ่ึง

ก็ตํ่ากวาราคา 1.100 บาท ท่ีเปนราคาตนทุนวัคซีน ท่ีหน�วยงานภาครัฐท่ี

นําวัคซีนชนิดน้ีเขามาในประเทศ เรียกเก็บจากสถานพยาบาลตางๆ 

อยูเปนอยางมาก

เราไดแจงหลักเกณฑและจํานวนคาใชจายท่ีจะขอเรียกเก็บน้ีให

ผูแทน กต.ทราบดวยแลวเชนกัน

ขอท่ีพวกเรารูสึกประหลาดใจมาก คือเหตุผลขอท่ีสองของ กต.ท่ี

เพ่ิงแถลงข้ึนในวันน้ี เร� องเกรงจะมีการนําวัคซีนไปจําหน�าย จะทําให

กระทบกระเทือนความสัมพันธระหวางประเทศ 

เปนเหตุผลและความกังวลท่ีไมเคยแจงหรือปรึกษากันกอนเลย 

เพราะหากเร� องน้ี เปนเง� อนไขหลักในการออกหนังสือรับรองไป

ยังโปแลนด มธ.อาจจะหาทางขอความชวยเหลือจากหน�วยงานอ� นภาค

รัฐท่ีเก่ียวของ หรือมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับงบประมาณและการเงิน ให

ชวยรับภาระในคาใชจายสวนน้ี 

ซ่ึงมีจํานวนไม่มาก เม่ือเทียบกับค่าใช้จ่ายในเร่ืองวัคซีนท่ี

ประเทศไทยไดจายไปหลายหม� นลานบาทแลวในปจจุบัน เพ� อออกใช

แทนเอกชนไป 

เพ� อใหไดวัคซีนท่ีไดรับการยอมรับวามีคุณภาพ ลอตน้ี นําเขามา

ฉีดใหกับประชาชนอยางกวางขวางแลวก็ได

น่ีคือ ขอเท็จจริงและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีธรรมศาสตรอยาก

จะส� อสารกับผูคนท้ังหลายใหไดทราบ ตอจากขอมูลบางสวนท่ี กต.ได

แถลงแลวในวันน้ี

ทายท่ีสุด ขอสรุปของเราก็คือ 

การดําเนินการเร� องวัคซีนบริจาคจากโปแลนดไดยุติลงแลว แต

ธรรมศาสตรก็จะยังคงเพียรพยายามท่ีจะชวยจัดหาวัคซีนทางเลือกเขา

มาใหแกผูคนท้ังหลายในประเทศน้ีอยูตอไป ตามกําลังความสามารถ

ของเรา 

และดวยความต้ังใจอยางเต็มท่ี ท่ีพวกเราอยากจะเปนสวน

เล็กๆ ท่ีจะทําประโยชนแกประชาชนผูทุกขยากเดือดรอนอีกทางหน่ึง 

นอกจากท่ีรัฐไดดําเนินการอยูโดยตรง 

แตส่ิงท่ีเรียนรูจากเร� องน้ีของพวกเราก็คือ ยากเหลือเกินท่ีองคกร

ใดจะเขาไปยุงเก่ียวกับเร� องวัคซีนได ถาไมไดดําเนินการในนามของรัฐ

และใชเงินงบประมาณแผนดิน 

จนทําใหไมอาจมีการเปรียบเทียบตนทุน หรือราคาของการส่ัง

ซ้ือวัคซีนในแตละคร้ังไดเลย

วันน้ี เราไดเรียนรูบางแลวและจะยกเลิกความพยายามในการ

ติดตอขอรับบริจาควัคซีนในอีกหลายกรณีท่ีไดติดตอประสานงานไว

แลว 

ถาพวกเราจะพยายามทําเร� องน้ีตอไปใหสําเร็จ คงจะเปนการ

ติดตอเพ� อซ้ือวัคซีนเขามาโดยตรงเพียงชองทางเดียวเทาน้ัน

#แมผืนฟามืดดับ เดือนลับมลาย ดาวยังพรายศรัทธาเยยฟาดิน

......................

พบดาว-พบเดือนแลว กรุณากลับมาคนหาธรรมศาสตรให

พบดวยนะ!

โดยไมมีการสงมอบวัคซีนบริจาคใดๆ มายังประเทศไทย เม� อ

ธรรมศาสตรไมสามารถมีหนังสือจากทางการไทยรับรองวารัฐบาลไทยเห็น

ชอบใหธรรมศาสตรรับบริจาค Moderna จํานวน 1,500,000  โดส จาก

หน�วยงานของรัฐในโปแลนดได

วันน้ีกระทรวงการตางประเทศได ตอความใหยาวข้ึนอีก ดวยการ

ออกแถลงการณวา 

เหตุผลท่ีไมออกหนังสือรับรองใหธรรมศาสตรน้ัน มีสองประการ 

คือหน่ึง ไมมีความยินยอมจากบริษัทผูผลิตวัคซีนในการท่ีพวกเราจะ

ไปขอรับบริจาค Moderna มาใชในประเทศไทย ประการหน่ึง 

และอีกประการหน่ึง กต.แถลงวา ไดทราบวาในจํานวนวัคซีน 1.5  

ลานโดส ท่ีจะไดรับบริจาคมาน้ัน ธรรมศาสตรจะนํามาฉีดใหประชาชน

ท่ัวไป โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพียง 500,000 โดส 

สวนอีกหน่ึงลานโดส จะใหเอกชนท่ีเปนคูสัญญากับ มธ.นําไป

จําหน�าย โดยเรียกเก็บเงิน 

กต.เกรงวาจะเกิดความเสียหายแกประเทศ และขัดเจตนาของทาง

โปแลนด และประเทศไทยจะเสียช� อเสียง 

จึงไมยอมออกจดหมายรับรองการขอรับบริจาคใหแก มธ.

ขอสังเกตเบ้ืองตนของพวกเราก็คือ 

กต.ไมเคยแจงเหตุผลขอหลังน้ีใหพวกเราทราบมากอนเลย ท้ังดวย

วาจา ผานตัวแทนท่ีไดรับมอบหมายใหดีลกับ มธ. 

และไมเคยสอบถามรายละเอียดใดๆ เก่ียวกับ “การคาวัคซีน” น้ี 

มายัง มธ.เลย 

แมในจดหมายท่ีเปนทางการ ท่ีทาง กต.ตอบมายังอธิการบดี มธ.ก็ไม

เคยแจงพวกเรา ซ่ึงเปนหน�วยงานภาครัฐดวยกันวา เกรงจะมีปญหาเร� องน้ี

(เพราะหากแจงเชนน้ัน มธ.คงจะไดเขาปรึกษาหารือกับ กต.และ

หาแนวทางอ� นในการดําเนินการรวมกันเพ� อประโยชนของประเทศไดทัน

ทวงที) 

คําอธิบายเหตุผลเร� องน้ี เพ่ิงมาปรากฏข้ึนในวันท่ี 2 พ.ย.วันน้ีเอง

ตอเหตุผลท้ังสองขอท่ี กต.แจงวา เปนเหตุผลท่ีทําใหไมสามารถ

รับรองการรับบริจาคใหแกธรรมศาสตร ขอแรกน้ัน เรายืนยันวา 

ใ

สางโกงทุจริต

กรมคุกไล-ปลด

ผูคุม10คนรวด

กรุงเทพฯ • เม� อวันศุกร นายอายุตม 

สินธพพันธุ อธิบดีกรมราชทัณฑ เปด

เผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการ

สามัญประจํากรมราชทัณฑ (อ.ก.พ.) คร้ัง

ท่ี 1/2565 ท่ีพิจารณาลงโทษขาราชการท่ี

ทําผิดวินัย มีพฤติการณท่ีเส� อมเสีย ทําให

ประชาชนเกิดความไม่เช่ือม่ันในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีราชทัณฑ โดยท่ี

ประชุมมีมติลงโทษขาราชการท่ีกระทําผิด

วินัยจํานวนท้ังส้ิน 10 ราย ประกอบดวย 

ไลออกจากราชการ 5 ราย ปลดออกจาก

ราชการ 4 ราย และใหออกจากราชการ 1 

ราย รายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี

นายอายุตมกลาววา 1.กรณี 

บกพรองตอหนาที่ ประมาทเลินเลออยาง

รายแรง โดยมีพฤติการณคือ มีหนาที่

ประจําประตูเรือนจํา ตรวจคนบุคคล

และยานพาหนะเขา-ออกเรือนจํา แต

บกพรองในการปฏิบัติหนาที่ เปนเหตุให

ผูตองขังหลบหนีออกไปนอกเรือนจําโดย

การสวมชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เดิน

ผานประตูเรือนจําออกไปไดสําเร็จ (มติ 

อ.ก.พ.ปลดออกจากราชการ 4 ราย) 

นายอายุตมกลาวตอวา 2.กรณี 

ทุจริตตอหนาท่ี เรียกรับประโยชนจากผู

ตองขังหรือญาติผูตองขัง โดยมีพฤติการณ

คือ เรียกรับเงินจากญาติผูตองขังเพ� อ

แลกกับการอํานวยความสะดวกภายใน

เรือนจํา และพฤติการณลักลอบนํา

ส่ิงของที่ ไมอนุญาตไวในเรือนจําเขาไป

ใหผูตองขังในเรือนจํา และไดรับผล

ประโยชนตอบแทน (มติ อ.ก.พ.ไลออก

จากราชการ 2 ราย) 3.กรณีลักลอบนํา

สิ่งของตองหามเขาไปในเรือนจํา โดย

พฤติการณคือ นํายาเสนเขาไปใหผูตอง

ขังในเรือนจําโดยไดรับเงินคาตอบแทน 

(มติ อ.ก.พ.ไลออกจากราชการ 1 ราย)

นายอายุตมระบุวา 4.กรณีอาศัย 

ตําแหน�งหนาที่ราชการหาประโยชนให

แกตนเอง โดยมีพฤติการณคือ รูเห็น                                                                

เปนใจใหผูตองขังจําหน�ายสินคาเกิน                                                                    

ราคาท่ีเรือนจํากําหนดโดยไดรับประโยชน                                                                     

ตอบแทน (มติ อ.ก.พ.ไลออกจากราชการ 

1 ราย) 5.กรณีประพฤติชั่วอยางรายแรง 

โดยมีพฤติการณคือ ใชอาวุธปนยิงบุคคล

ภายในครอบครัวเสียชีวิต 5 ราย (มติ 

อ.ก.พ.ไลออกจากราชการ 1 ราย) และ 

6.กรณีมีมลทินมัวหมอง โดยมีพฤติการณ

คือ ถูกกลาวหาวาลักลอบนําโทรศัพทมือ

ถือเขาไปใหผูตองขังในเรือนจําโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทน (มติ อ.ก.พ.ใหออก

จากราชการ 1 ราย).

โตแหลกโซเชียลบิ๊กตูสั่งปลูกผักชี
ทําเนียบรัฐบาล • โฆษกทํา                                                    

เนียบฯ น่ังไมติด โตแหลกกระแส

โซเชียลถลมปมบ๊ิกตูส่ังปลูกผัก

ในคายทหาร หวังแกปญหา

ราคาพุง ช้ีนายกฯ มีเจตนาดี

หวังชวยเหลือประชาชน

เม� อวันศุกร นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี กลาวถึง

กระแสโซเชียลท่ีนําคําปรารภ

ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม ใน

ท่ีประชุม ครม. ท่ีแนะใหแก

ปญหาราคาผักชีแพงโดยใหปลูก

ผักชีในพ้ืนท่ีทหารวา เปนการ

ตัดตอนคําพูดโดยไมคํานึงถึง

เจตนารมณของนายกรัฐมนตรี 

ซ่ึงนายกฯ มีเจตนาดีต้ังใจชวย

เหลือประชาชน ส่ังการใหทุก

สวนราชการใชทรัพยากรของ

ตนเองท่ีมีอยูชวยเหลือพ่ีนอง

ประชาชน ซ่ึงปกติพ้ืนท่ีทหารท่ี

วางก็จะมีการนํามาใชประโยชน

อยูแลว เชน ปลูกผัก เล้ียงสัตว 

เปนตน 

นายธนกรระบุวา ท่ี

ผานมาพ้ืนท่ีในหน�วยทหาร

ก็ถูกนําไปใชประโยชนหลาย

คร้ังในหลายโอกาส เชน ต้ัง

โรงพยาบาลสนามในคาย

ทหารชวงวิกฤตโควิด-19 ท้ังน้ี 

เช� อวาคนไทยสวนใหญเขาใจ

ดี ปญหาท่ีประชาชนเดือด

รอน นายกฯ พยายามแกไข

ใหทุกเร� อง โดยเฉพาะเร� องท่ี

เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ

พ่ีนองประชาชน นายกฯ ใสใจ

ทุกปญหาของประชาชน และ

ท่ีผานมาทุกปญหานายกฯ จะ

ส่ังการใหกระทรวงท่ีเก่ียวของ

เรงแกปญหาโดยเรงดวนและ

ใหทําทันที

นายธนกรยังกลาววา                                                      

ขณะน้ีหน่วยงานอ่ืนๆ ก็มี

มาตรการคู่ขนานออกมาเพ่ือ

ชวยแกปญหาราคาสินคา 

พืชผักแพง เชน กระทรวง

พาณิชย (พณ.) เปดโครงการ

โมบายพาณิชยลดราคา! ชวย

ประชาชน โดยจัดรถเคล� อนท่ี

จํานวน 50 คัน เพ� อจําหน�าย

สินคาอุปโภคบริโภคและผัก

ราคาถูกท่ัวกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(กษ.) กําลังพิจารณาแนวทางแก

ปญหาปุยราคาแพง เปนตน ซ่ึง                                                              

ท่ีผานมารัฐบาลยังไดมีมาตรการ

ตางๆ ในการบรรเทาภาระคา

ใชจายของประชาชน กระตุน

กําลังซ้ือ ท้ังโครงการคนละคร่ึง 

โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

โครงการย่ิงใชย่ิงได ดวย

ท้ังน้ี พล.อ.คงชีพ ตันตระ

วาณิชย โฆษกกระทรวงกลา 

โหม ระบุวา พล.อ.ชัยชาญ ชาง

มงคล รมช.กลาโหม ประชุม

รวมกับทุกเหลาทัพ ตํารวจ กอง

อํานวยการรักษาความม่ันคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

และศูนยอํานวยการรักษาผล

ประโยชนของชาติทางทะเล                                                 

(ศรชล.) ท่ีศาลาวาการกลาโหม 

โดย พล.อ.ชัยชาญกําชับนโย   

บายตางๆ พรอมกันน้ีขอให

สนับสนุนพ้ืนท่ีในหน�วยทหาร

ปลูกพืชผักสวนครัวท่ีจําเปน เพ� อ

ชวยเหลือชุมชนรอบหน�วยทหาร 

ผอนเบาปญหาคาครองชีพและ

ราคาพืชผักท่ีสูงข้ึนในระยะส้ัน. 

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (รอง ผบ.ตร.) เปนประธานในพิธีถวาย

ผาพระกฐินพระราชทานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําป 2564 ณ พระอุโบสถวัดตรีทศ

เทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหง

ชาติ พรอมดวยขาราชการตํารวจและประชาชนเขารวมพิธีอยางพรอมเพรียงกัน.

เม� อวันศุกร พล.ต.ต.จิร

สันต แกวแสงเอก รองผูบัญชา 

การตํารวจนครบาล กลาวถึง

กรณีคลิปรถตํารวจนํารถขบวน

วีไอพีวา ขณะน้ีอยูระหวางการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงจากกอง

บังคับการตํารวจนครบาล 5 

และ สน.ทองหลอ เบ้ืองตน

ใหรายงานขอเท็จจริงภายใน 

3 วัน แตจะเรงรัดใหเร็วท่ีสุด 

ซ่ึงในการตรวจสอบขอเท็จจริง

จะตองพิจารณาอยางรอบดาน 

ท้ังการนําคลิปวิดีโอเหตุการณ

ทุกคลิป รวมถึงกระแสขาววา

ตํารวจจราจรตามคลิปมีความ

สัมพันธสวนตัวกับบุคคลท่ีอยู

ในรถเบนซ มารวมพิจารณาวา

มีสวนเฉพาะความผิดทางวินัย 

หรือเป็นเร่ืองการปล่อยปละ

ละเลย หรือผิดกฎหมายอาญา

ดวยหรือไม

สวนจะมีผลกับการ                                                       

แ ต ง ต้ั ง โ ย ก ย า ย ห รื อ ไ ม  

พล .ต .ต . จิร สันตกล าวว า 

เร่ืองดังกล่าวอํานาจข้ึนกับ 

พล.ต.ท.สําราญ นวลมา ผู

บัญชาการตํารวจนครบาล 

(ผบช.น.) แตเช� อวาการกระทํา

ใดๆ ยอมสงผลตอการพิจารณา

แตงต้ังโยกยายแน�นอน

นอกจากน้ีมีรายงาน

วา ผลการสอบสวนอยาง

เ ป น ท า ง ก า ร ขอ งสถ า นี

ตํารวจนครบาลทองหลอยัง

ไม่เสร็จเรียบร้อย เน่ืองจาก

ส่ังใหสอบผูเก่ียวของเพ่ิมเติม 

กําหนดกรอบภายใน 3 วัน 

โดยผูท่ีอาจมีการเรียกมาให

ขอมูล เชน คนขับรถเบนซตาม

คลิป นายแพทยบุญ วนาสิน 

ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี 

เฮลทแคร กรุป ท่ียอมรับวา

เปนผูอยูในรถเบนซตามคลิป 

รวมถึงผูประสานขออํานวย

ความสะดวกมาท่ี สน.ทองหลอ 

หรือตํารวจนายดังกลาว โดย

จะแจงผลมาท่ีกองบัญชาการ

ตํารวจนครบาลในภายหลัง 

ดาน พล.ต.อ.ดํารงศักด์ิ 

กิตติประภัสร รองผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ (รอง ผบ.ตร.) 

กลาววา หากพบวาตํารวจทํา

ไมถูกตองตามระเบียบในการ

อํานวยความสะดวกในภาพ

รวม แตไปเฉพาะเจาะจง

เฉพาะตัวบุคคล ไมใชเหตุ

ฉุกเฉิน เรงดวน จําเปนถึงเร� อง

ท่ีมีเหตุผลเพียงพอรองรับ ก็

ตองถือวามีความบกพรอง ท้ังน้ี

คนท่ีปรากฏในคลิปท้ังผูท่ีโพสต

คลิปและผูขับข่ีรถเบนซ ตอง

เรียกเขามาสอบสวนใหปรากฏ

ขอเท็จจริงวาเปนอยางไร สวน

คนขับรถท่ีถายคลิปจะมีความ

ผิดหรือไมน้ัน ตองพิจารณาวา

เวลาเกิดเหตุใหเดินรถทางเดียว

หรือทางวันเวย ก็จะมีความผิด

ตาม พ.ร.บ.จราจรดวย แตตอง

ดูเจตนาดวยวารูหรือไม

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า 

ในชวงบายวันเดียวกัน กอง

บัญชาการตํารวจนครบาล 

(บช.น.) ไดช้ีแจงกรณีมีการ

เผยแพรคลิปรถจักรยานยนต

ตํารวจจราจรนําขบวนรถ VIP 

ท่ีกระจังหนามีสติกเกอร คําวา 

“THONGLOR POLICE” ดาน

ขางรถติด 061 โดยมีชายแตง

กายชุดตํารวจ ยศ “พ.ต.ท.” 

เปนผูขับข่ี กองบังคับการ

ตํารวจนครบาล 5 (บก.น.5) ได

รายงานขอเท็จจริงเบ้ืองตน เจา

หนาท่ีตํารวจจราจรตามคลิปดัง

กลาวคือ พ.ต.ท.สังเวียน คํารังษี                                                

สว.จร.สน.ทองหลอ ซ่ึงทาง 

บช.น.ไดส่ังการให สน.ทองหลอ

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวน้ัน

เพ่ือให้การตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเปนไปดวยความ

เรียบรอย กองบังคับการ

ตํารวจนครบาล 5 จึงไดมีคํา

ส่ัง บก.น.5 ท่ี 233/2564 ลง

วันท่ี 5 พ.ย.64 ส่ังใหเจาหนาท่ี

ตํารวจรายดังกลาวไปปฏิบัติ

หนาท่ีประจําศูนยปฏิบัติการ 

กองบังคับการตํารวจนครบาล 

5 (ศปก.บก.น.5) โดยใหขาด

จากตนสังกัด

โดยมอบหมายให พ.ต.ท. 

ณรงควิช สุดกังวาล รอง 

ผกก.จร.สน.ทองหลอ ปฏิบัติ

หนาท่ีควบคุมและอํานวย

ความสะดวกจัดการจราจร

ใหแกผู ใชรถใชถนนในพ้ืนท่ี 

สน.ทองหลอแทน บช.น.จึงขอ

แจงประชาสัมพันธใหพ่ีนอง

ประชาชนผู ใชรถใชถนนได

รับทราบ และขออภัยท่ีทําให

ประชาชนเกิดความไมสะดวก

ในการใชรถใชถนนและเขาใจ

ผิด พรอมปรับปรุงการปฏิบัติ

งานใหมีความเหมาะสมตอไป.

กรุงเทพฯ • สะเทือนท้ังนครบาล ส่ังเดงแลว สว.จราจรทองหลอ

เขา ศปก.บก.น.5 เซนนํารถขบวนวีไอพี “หมอบุญ” พรอมขออภัย

ประชาชน  
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4 บทความ

รายงานปรัชญาไทยบทที่ 12 (ตอ)

บายบาย ลากอน

ชวงนี้ “นายกฯ ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม งานเยอะหน�อย หลังบินไปประชุมระดับ

ผูนําประเทศ ที่เมืองกลาสโกว สกอตแลนด 4 วันติด กลับมาก็ฟต

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเชาวันถัดมาตอทันที ไมมียกเลิก

ครั้นเจอนักขาวยามเชาวันประชุม 

ครม. “ลุงตู” ทักทายตามปกติ “สวัสดีทุก

คนนะจะ” 

แตหลังประชุมเสร็จสิ้นยังคงคอน

เซ็ปตเดิม ไมใหสัมภาษณในวันประชุม 

ครม.ติดตอกันมาหลายเดือน แตจะมอบให

ทีมโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตอบ

คําถามส� อมวลชนแทน 

ขนาดนักขาวมายืนดักรอ ยิงคําถาม

กันรัวๆ ก็แลว “ลุงตู” ยังไมใจออน ไดแต

โบกมือพรอมกลาวคําลา “บายบายลากอน” 

แบบวา..จะสัมภาษณวันไหนลุงไมขัด แตวัน ครม.ประชุมหนัก

แลว อาจจะอยากพักบางอะไรบาง อิอิ  

     

ชีวิตหนี้ 

ชวงนี้ฤดูกฐิน หลายพื้นที่รวมกันสืบสานประเพณีดีงาม ‘สุทิน 

คลังแสง’ ประธานวิปฝายคานและ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย 

โพสตเฟซบุกชวนรวมงานบุญ  

หลังจบงานยังจะจัดทอลกโชว ใน

หัวขอ “กินอยูอยางไรในทศวรรษหนา” วัน

ศุกร 12 พ.ย. เวลา 19.30 น. ณ วิทยาลัย

เทคโนโลยีแปซิฟก บานบัวบาน ต.กูทอง 

อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม และ Live สด

ผานเพจ Facebook สุทิน คลังแสง และ 

YouTube channel : คลังแสงมหาชน 

ปะหนาเลยถามไถถึงงานนี้ เจา

ตัวบอกวา “ในงานผมจะขึ้นรองเพลงที่

สะทอนถึงชีวิตความเปนอยูชาวอีสาน” 

พูดไมพูดเปลา สุทิน ยังโชวบทเพลงสตริงที่โดงดังหลายสิบปกอน 

อยางเพลง ชีวิตหนี้ ใหไดฟงอีกดวย  

แหม! อีกหลายวันกวาจะถึงวันงาน แตเจาตัวเลนซอมลูกคอ

ไวแตเนิ่นๆ ไมตองบอกจริงจัง ทุมเท สําหรับงานนี้ ขนาดไหน อิอิ

เดงรับผลโพล

พรรคการเมืองยุคนี้สมัยนี้ เกทับคะแนนนิยมหัวหนาพรรค 

ดวยผลโพลของสํานักตางๆ ลาสุด ศูนยวิจัยและพัฒนาการส� อสาร

การเมืองและสังคม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชน ผลปรากฏวา เขาทางพรรคประชาธิปตย 

เพราะชาวบานเทคะแนนให “จุ

รินทร ลักษณวิศิษฏ” หัวหนาพรรคประ 

ชาธิปตยมากที่สุด มีความเปนผูนําเหมาะ

มาเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป อีกทั้งยัง

เปนผูมากความสามารถในการกอบกูและ

แกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

“ปู”-ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย                   

รองโทรโขง ปชป. เดงรับผลโพลดังกลาว 

เธอบอกวา “นายจุรินทรทํางานหนักตลอด

ระยะเวลาที่ผานมา ทําใหผลงานเปนที่                                                      

ประจักษกับทุกฝาย ขอขอบคุณคนกรุง 

เทพฯ และพ่ีนองประชาชนท่ีสนับสนุนพรรค                                                                                        

ประชาธิปตย จะเปนกําลังใจใหพวกเราทุกคนทํางานกันอยางหนักตอ

ไป เนนการงานนําการเมือง ทําไดไว ทําไดจริง ในทุกนโยบายท่ีไดให

ไว แมจะพบอุปสรรคบางจากการบริหารงานภายใตวิกฤต แตจะมุง

ม่ันทํางานเพ� อผลประโยชนสูงสุดของพ่ีนองประชาชน”

แหะๆ สาวเจารูหรือยัง ชาวบานเขาหัวรอโพลน้ีกันใหญ เพราะ

งงวามีช� อ “พินทองทา ชินวัตร” โผลมาดวย ไมรูช� อผิดหรือเปลา 

ทําไมไมสํารวจ “อุงอิ๊ง”-แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษา

ดานการมีสวนรวมและนวัตกรรม พรรคเพ� อไทย มันน�าจะดูสมเหตุ

สมผลกวา คริ คริ 

    

อาชีพหลักทําม็อบ

ทามกลางความระหองระแหงในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ระหวาง “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ และ ผูกอง

มนัส-ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการพรรคและ ส.ส.พะเยา ลูก

นองคนสนิทหัวหนาปอมแหง พปชร. 

ในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงประ 

ธานวิปรัฐบาล ปรากฏวามีการแตงต้ัง นาย

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค ใน

ฐานะ องครักษพิทักษลุงตู ขึ้นทําหนาที่ 

มิใชเปนคนของทางผูกอง  

จูๆ  ก็มีขาวจาก นายสุรทิน พิจารณ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ และหัวหนาพรรคประชา 

ธิปไตยใหม ที่มีความสนิทสนมกับผูกอง

เมืองพะเยา จะเสนอ “จุบจ๊ิบ”-ภรรยาของ 

ร.อ.ธรรมนัส มาเปนประธานยุทธศาสตรพรรคประชาธิปไตยใหม รอน

ถึงเลขาฯ พปชร. ท่ีรีบออกมาปฏิเสธขาวไมเปนความจริง 

ขณะที่ นายสุรทิน ก็โยนความผิดนี้ เปนเพราะส� อจับประเด็น

คลาดเคล� อน พรอมเลาความสัมพันธกับผูกองในอดีตที่รูจักกันมานาน 

ตั้งแตอาชีพหลักดั้งเดิมกอนมาเปน ส.ส. พรอมกับยอมรับ “เม� อกอน

อาชีพหลักคือทําม็อบลอมทําเนียบรัฐบาล สวนอาชีพรองเปน ส.ส.” 555

แปลวา หากเลือกตั้งครั้งหนาสอบตก ก็จะกลับไปทําม็อบใช

ไหมทาน 555.

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

ดรุณวรรณ 

ชาญพิพัฒนชัย 

สุทิน คลังแสง 

สุรทิน พิจารณ 

ความตองการศาสนา

แมกซมืลเลอร (Friedrich Max Mueller 1823-1900) มี

เปาหมายอยูเบื้องหลังที่จะเสนอทฤษฎีความตองการศาสนา 

(religiosity) ของมนุษยชาติ และพยายามเขียนทุกเร� องที่ตนรูเพ� อ

พิสูจนทฤษฎีของตน 

แมกซมืลเลอรร้ือฟนความคิดของชาวกรีก คือ เหอราด                                                                 

เดอเถิส (Herodotus ก.ค.ศ.484?-420?) เยอเฮมเมอเริส 

(Euhemerus ศต.4-3 ก.ค.ศ.) และสํานักสโทอิก เน� องจากเปน

ความคิดที่ถูกละเลยไปนานกวา 2,000 ปแลว การรื้อฟนจึงมีความ

สําคัญและไดรับเกียรติเทากับการคิดใหม จึงไมตองแปลกใจที่

แมกซมืลเลอรไดรับการยกยองเปนบิดาของทฤษฎีตํานานปรัมปรา

ธรรมชาติ (natural mythology) อันที่จริงการศึกษาศาสนาดวยวิธี

การวิทยาศาสตรนั้น ขบวนการพุทธิปญญาไดพยายามทํามาแลว

และแตกออกเปน 2 สายคือ สายปฏิฐานนิยม (positivism) ซึ่ง

สอนวาศาสนาทุกศาสนาเปนผลจากความรูเทาไมถึงการณ คือยัง

คิดในระดับศาสนา หากปญญากาวหนาขึ้นมาจะคิดแบบปรัชญา 

ระดับสมบูรณคือระดับปฏิฐานนิยม ใครที่คิดไดระดับนี้แลวจะไม

เช� อศาสนาและปรัชญาอีกตอไป เช� อแตผลสรุปของวิทยาศาสตร

ก็เพียงพอแลว อีกสายหนึ่งของขบวนการพุทธิปญญาเรียกวากลุม

เทวัสนิยม (deism) ที่เช� อวามีพระเจาผูสรางเอกภพ สรางแลวก็ไม

มายุงเกี่ยว ทรงปลอยใหทุกอยางเปนไปตามกฎ ศาสนาจึงเกิดจาก

จินตนาการของมนุษยตามความตองการของมนุษยเอง ไมสามารถ

สัมผัสถึงพระเจา 

แตแมกซมืลเลอรไมไดคิดแบบพุทธิปญญา เพราะแมกซ                                        

มืลเลอรคงเช� อและมีศรัทธาตอศาสนาคริสตเหมือนชาวคริสตนิกาย                                                            

ลูเธอรแรน (Lutheran Christian) ทั่วไป และคิดเปนคนแรก

วาการศึกษาศาสนาดวยวิธีการและอุปกรณทุกอยางทาง

วิทยาศาสตรไมเสียหายตอปรัชญาและศาสนา แตกลับทําให

ศรัทธามีคายิ่งกวาเดิม ทั้งนี้ เปนความคิดของนักปรัชญากรีกที่

อางมาแลวดวย จึงถือกันวาแมกซมืลเลอรรื้อฟนความคิดของ

ชาวกรีก ไมสังกัดกลุมชาวพุทธิปญญาซึ่งถือวาคิดใหมเอง ไมได

รื้อฟนของใคร

แมกซมืลเลอรเริ่มความคิดในทํานองกรีกวามนุษย

ตองการแสดงความทึ่งและขอบคุณพลังในธรรมชาติ จึงจัด

ระเบียบสักการะและแสดงความเขาใจและศรัทธาออกเปน

ตํานานปรัมปรานั่นเอง

โดยใชวิธีการวิทยาศาสตรที่ทันสมัยในสมัยของตน 

ใชขอมูลและความรูจากวิชาภาษาศาสตร อินเดียนศึกษา 

มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร สังคมศาสตร จิตวิทยา และ

ปรัชญาดวย นอกจากนั้นเรายังมีงานนิพนธของแมกซมืลเลอร

ใหใชศึกษาไดครบถวนบริบูรณ สวนของนักปรัชญากรีกโบราณ

นั้นมีเหลือกระทอนกระแทนเหลือเกิน จึงถือไดวาความคิดของ

แมกซมืลเลอรในสวนพื้นฐานก็คงเปนความคิดของนักปรัชญา

กรีกโบราณในสวนที่หลักฐานหายสาบสูญไปดวย  

เร� องความตองการศาสนาของมวลมนุษยนั้น แมกซมืล

เลอรเช� อวามนุษยดึกดําบรรพไดมีประสบการณอยูเปนประจําวา

ปรากฏการณธรรมชาติมีพลังเหนือตน พวกเขาทั้งกลัวและตอง

พึ่งพาอาศัยเพ� อความอยูรอด ตองการส� อดวยภาษาอยางดีที่สุด 

ก็ไดผลออกมาเปนเร� องเลาทํานองตํานานปรัมปราที่เรียกวา 

nature mythology (ตํานานปรัมปราธรรมชาติ) ศูนยกลางของ

พลังธรรมชาติตามที่มนุษยดึกดําบรรพ (นักลาสัตวดึกดําบรรพ) 

เห็นก็คือ พลังแสงอาทิตย ดังนั้น ตํานานปรัมปราทั้งหลายจึงมี

ศูนยกลางที่สุริยเทพ ระบบตํานานธรรมเชนนี้ ไดช� อวาตํานาน

ปรัมปราพระอาทิตย (solar mythology) ตํานานธรรมจึงเปน

ภาพพจน (metaphor) ของความตองการศาสนาของพวกเขา 

เปนการแปรสภาพ (transformation) จากความเขาใจสูภาษา แต

เน� องจากภาษามีโรค (disease of language) ซึ่งหมายถึงวาไม

สมบูรณพอที่จะแสดงความตองการศาสนาออกมาไดอยางตรงๆ 

จึงตองใชภาษาภาพพจน สําหรับเราสมัยนี้จะเขาใจไดก็ตอง

ตีความจากตํานานปรัมปรามาเปนมโนทัศน ที่เขาใจไดในบริบท

ปจจุบัน

เพราะฉะนั้น ตํานานปรัมปรากรีก โรมัน และอินเดีย ก็

ไมใชนิยายเหลวไหลไรสาระ อยางที่ชาวคริสตหัวเกาชอบประ

ฌามวาเปนศาสนาเท็จเทียมบาง เปนเลหเหลี่ยมของปศาจบาง

นักปราชญชาวภารตะโดยทั่วไปจึงยกยองแมกซมืล

เลอรกันมาก รวมทั้งบรรดาอาจารยของเราที่ไดไปศึกษา

หาความรูจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศอินเดียดวย ยิ่ง

กวานั้น สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ของชาวคริสตคาทอลิก ก็

เอาความคิดของแมกซมืลเลอรมาใสไวมาก อยางเชน 1.ศา

สนาทุกศาสนามุงสูองคอนันต (the Infinite) 2.พระปรีชาญา

ณและความรักของพระเจาพบไดในคําสอนของศาสนาตางๆ 

3.คริสตชนพึงศึกษาศาสนาอ� นๆ โดยตระหนักถึงคุณคา 4.ไมมี 

ศาสนาใดที่ยืนหยัดมั่นคงเปนศาสนาของมนุษยชาติจะปราศจาก

ความจริง 5.ชาวคริสตที่สนใจศึกษาศาสนาอ� นจะเขาใจและเห็น

คุณคาของศาสนาของตนไดดีขึ้น เปนตน

ทายเลอร (Edward Tylor 1832-1917) เริ่มตนความคิดโดย

เช� อตามดารวินวามีการยกระดับมนุษยชาติ (Ascent of Man) โดย

แบงวิวัฒนาการมนุษยออกเปน savage (ดึกดําบรรพ), ancient 

(โบราณ), medieval (ยุคกลาง) และ modern (ยุคใหม) แน�นอน

วาทายเลอรยังไมรูจักหลังนวยุค (postmodern) จึงมิไดใสเขาไว

ดวย อีกหลักการหนึ่งที่ทายเลอรเช� อก็คือมนุษยมีธรรมชาติอัน

เดียวกัน การยกระดับของมนุษยจึงเปนไปในลักษณะเดียวกันใน

ชาติพันธุตางๆ เราเรียนรูวิวัฒนาการของเผาพันธุเดียวก็จะสรุป

เปนความจริงไดสําหรับทุกเผาพันธุ หลักการที่ 3 คือ ทุกวัฒนธรรม

มีวัฒนธรรมคางฟา (cultural leftover) คือบางสวนของระดับเดิม

ยังคงหลงเหลือมาปนอยูในระดับใหม เชน เรายังพยากรณฝนมาก

นอยโดยอางถึงพญานาคใหน้ํา 1-7 ตัว ทั้งที่เราเลิกเช� อวาฝนมา

จากพญานาคกันแลว ทุกปเรายังอยากรูกันวานางสงกรานตจะใช

สัตวใดเปนพาหนะ เปนตน จากหลักการสากล 3 ประการนี้ ทาย

เลอรเช� อวาตนสามารถใชวิธีการวิทยาศาสตรยอนไปศึกษาความ

ตองการศาสนาของมวลมนุษยไดจนถึงยุคดึกดําบรรพเริ่มแรก ที่

เรียกวากระบวนทัศนที่ 1

ทายเลอรเรียกมนุษยดึกดําบรรพวาคนปา (savage) เรียก

ระดับวัฒนธรรมของพวกเขาวา ระดับคนปา (savage level) และ

วัฒนธรรมคนปา (savage culture)  ระบุวาคนไมวาจะอยูระดับใด

ของความเจริญก็มีสมรรถภาพคิดระดับเหตุผล และรูจักใชเหตุผล

ไลเรียงความคิดของตน ทั้งนี้ ก็เพราะพวกเขาเปนมนุษยแลว ไมใช

สัตวเดรัจฉาน พวกเขาเคยฝนจึงอนุมานวาตนมีวิญญาณ และ

วิญญาณนั้นก็ออกจากรางไดในเวลารางกายหลับ จิตมีอําเภอ

ใจ คิดได อยากได พวกเขาสังเกตวาคนอ� นก็มีวิญญาณเหมือน

มาจากสํานวน ลงเรือแปะ ตองตามใจแปะ เปนสํานวน

ไทยต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล

ท่ี 3) โดยสํานวนสุภาษิตน้ีหมายถึง เม� อตองอาศัยใครหรืออยู

รวมกับใคร ก็ตองเกรงใจยอมทําตามใจเขา อยาไปขัดแยงกับ

เขา ตองตามใจเขา ซ่ึงเปนการเปรียบเปรยถึงเรือของตาแปะ 

(แปะเปนคําเรียกชาวจีนท่ีมีอายุ) จะเปนเรือสําเภา เรือเอ่ียม

จุน หรือเรืออะไรก็ตามแตท่ีบรรทุกของไปขายได ไมวาเรือจะ

ไปเมืองจีนหรือเมืองไหน ลงเรือแปะแลวก็ตองตามใจแปะ.

เรือแปะ

เขา และที่สุดก็อนุมานวาสิ่งทั้งหลายที่พวกเขามองเห็นอยูตางก็

มีวิญญาณ และวิญญาณก็มีอําเภอใจ มีความคิด มีความอยาก 

วิญญาณของหลายๆ สิ่งมีฤทธิ์เดชมากกวามนุษย น�ากลัวและน�าขอ

พึ่ง เชนเดียวกับที่พวกเขาควรกลัวและขอพึ่งคนที่แข็งแรงกวาตน 

ประสบการณบอกใหรูวาการเอาใจผูที่แข็งแรงกวายอมใหคุณ การ

ขัดใจผูแข็งแกรงกวามีแตเจ็บตัว พวกเขาจึงอนุมานไดวาคนฉลาด

ยอมจะตองพยายามรูใจและเอาใจวิญญาณที่ทรงฤทธิ์เดชเหลา

นั้น กระบวนทัศนที่ 1 ก็เกิดขึ้น ซึ่งทายเลอรเรียกวาเปนวัฒนธรรม

ระดับคนปาในยุคคนปา

ทายเลอรถือเปนกฎสากลของมนุษยชาติวาจะตองวิวัฒน

จากระดับคนปา มาเปนระดับวัฒนธรรมคนเถ� อน (barbaric stage) 

โดยเปลี่ยนวิถีชีวิตจากลาสัตวเก็บผลไมมาเปนเลี้ยงสัตวและเพาะ

ปลูก ความสามารถใชเหตุผลก็กาวหนามากขึ้นถึงขั้นจับกลุม

ประสบการณไดกวางใหญขึ้น ถึงขั้นเช� อวามีวิญญาณของปาเพิ่ม

ขึ้นจากวิญญาณของตนไม วิญญาณของฟาเพิ่มขึ้นจากวิญญาณ

ของดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดาวแตละดวง วิญญาณของ

ธรณีเพิ่มขึ้นจากวิญญาณของภูเขา ปา ลําน้ํา ฯลฯ นอกจากนั้นยัง

สามารถใชเหตุผลเช� อมโยงเหตุการณตางๆ เขาดวยกันเปนกฎเปน

เกณฑ มีเทพสูงสุดเปนผูประสานระบบเครือขายของทั้งระบบ แต

เน� องจากภาษาของพวกเขายังไมสามารถแสดงนามธรรมมากนัก 

พวกเขาจึงบรรยายเปนตํานานปรัมปราและไสยศาสตร ซึ่งก็คือ

กระบวนทัศนที่ 2 ชวงแรกนั่นเอง 

สําหรับทายเลอร ศาสนายิว คริสต และอิสลาม อันเปน 

กลุมศาสนาเอกเทวนิยม ไมเปดกระบวนทรรศนใหมคือที่ 3 แต

คงเปนความรุดหนาในกระบวนทรรศนเดิมคือ ทายเลอรเช� อวา

ศาสนาเอกเทวนิยมก็คงไดถือกําเนิดมาในลักษณะเดียวกันกับ

ศาสนาพหุเทวนิยมทั้งหลาย ที่สรางคัมภีรศาสนาขึ้นในลักษณะ

ตํานานปรัมปราของชาวกรีกและโรมัน ความกาวหนามีเพียงปรับ

การนับถือเทพหลายองคมาเปนองคเดียวผูสรางและกําหนดกฎ

เกณฑใหสรรพสิ่ง คัมภีรก็ยังคงเปนตํานานปรัมปรานั่นเอง และ

ไสยศาสตรก็มีแฝงอยูอยางเดิม ทายเลอรจึงขามกระบวนทรรศน

ที่ 3 ไปดวยประการฉะนี้ คือขามจากกระบวนทรรศนที่ 2 มาสูกระ

บวนทรรศนที่ 4 เลยทีเดียว

กระบวนทรรศนที่ 4 เขาใจและสอนตามวิธีการวิทยาศาสตร

เทานั้น ทายเลอรจึงคิดเหมือนโอกุสตกงตวาผูคิดในระดับศาสนา

และปรัชญานั้น อยูในระดับรูเทาไมถึงการณ คือยังไมรูวิธีการ

วิทยาศาสตร เม� อคิดแบบวิทยาศาสตรไดแลวการคิดแบบอ� นๆ ก็ลา

สมัยหมด จะคงเหลืออยูก็ในสภาพของความคิดคางฟา (leftovers) 

พึงใชใหเปนประโยชน โดยไมตองเช� อดวยประการใดเลย สําหรับ

ทายเลอรกระบวนทรรศนที่ 4 ของลัทธิปฏิฐานนิยมจึงเปน

วิวัฒนาการสุดทายของความคิดมนุษย

ความคิดของทายเลอรแสดงความตองการศาสนาวา ตาม

กระบวนทรรศนที่ 1 มนุษยดึกดําบรรพยําเกรงวิญญาณทั้งหลายที่

แฝงอยูในธรรมชาติเพราะตองการความคุมครองชวยเหลือ มนุษย

กระบวนทรรศนที่ 2 เริ่มเช� อในกฎเกณฑของโลก จึงตองการพึ่ง

เทพเพ� อใหเปดเผยกฎ และใชกฎชวยผูภักดีใหไดเปรียบไวกอน 

กระบวนทรรศนที่ 3 เวนไป เพราะทายเลอรเช� อวาความตองการ

ศาสนาของคนยุคกลางเหมือนกระบวนทรรศนท่ี 2 กระบวนทรรศนท่ี 

4 มีความตองการศาสนาเชิงลบและรุก คือมองเห็นวาศาสนาเปนส่ิง

งมงาย จึงควรชวยกันขจัดใหส้ินซาก หรืออยางนอยก็ชักชวนใหเลิก

งมงายในศาสนา ท้ังน้ี เพ� อความอยูเย็นเปนสุขของมวลมนุษย

เพรเซอร (James George Frazer 1854-1941) คิดวา

ศาสนาแรกสุดของมนุษยคือ ไสยศาสตร (Fetischism) ไมใช

วิญญาณนิยม (Animism) 

ไสยศาสตรเช� อวาสิ่งของบางอยางมีฤทธิ์ในตัวของมันใน

เง� อนไขที่กําหนด โดยอธิบายไมไดวาทําไม แตเช� อเพราะเคยมี

ประสบการณหรือมีผูน�าเช� อถือเลาใหฟง เชน เช� อวาอะไรก็ตาม

ที่มีรูปรางปลัดขิกเอามาไวติดกับตัวจะมีเสน�ห เช� อวาลูกสุดทอง

สามารถรักษาตาตอได โดยใชทะนานตาเดียววางรูไวที่ตาตอ หัน

ปากทะนานไปที่ดวงอาทิตยกําลังตกดิน เอาขาวสาร 1 เมล็ดวาง

บนทะนาน แลวเอามีดโตตัดกลางเมล็ดขาวสารพลางกลาววา “ตัด

ตอหาย สายตอขาด สายฟาฟาด ขาดลงดิน” ทําเชนนี้ 3 ครั้ง 3 

วัน ติดตอกันตอจะฝอและหายเปนปลิดทิ้ง หรือเช� อวาสัตวบาง

ชนิดเปนตัวนําโชคดี บางชนิดเปนตัวนําโชคราย เปนตน สวน

วิญญาณนิยมนั้น เช� อวามีวิญญาณซึ่งเปนจิตแยกจากสสาร อาจจะ

สิงและอาศัยสสารเปนเรือนอาศัย ทําการตามอําเภอใจ อยากทําก็

ทํา ไมอยากทําก็ไมทํา เรียกวามีน้ําใจหรือน้ําพระทัย ใหสังเกตวา

ความเช� อ 2 อยางนี้ อาจจะปะปนในสิ่งเดียวกัน อยางเชนการ

ถือวา “หามเหยียบธรณีประตู” อาจจะกลัวฤทธิ์ของธรณีประตู 

หรือกลัววิญญาณที่สิงสถิตอยูที่ธรณีประตูก็ได หรืออาจจะเช� อ

กึ่งๆ ทั้งสองอยางก็มี

มีหลายอยางที่เช� อแบบไสยศาสตรกันอยูนาน เพราะไม

เขาใจสาเหตุและอธิบายไมน�าพอใจ ครั้นพบคําอธิบายไดอยาง

น�าพอใจเชิงวิทยาศาสตรก็กลายเปนวิทยาศาสตรไป อยาง

เชนแมเหล็ก เม� ออธิบายไมไดวาทําไมถึงดึงดูดเหล็กอ� น ก็เช� อ

แบบไสยศาสตรไปกอน ครั้นเม� ออธิบายไดอยางน�าพอใจเชิง

วิทยาศาสตรก็กลายเปนวิทยาศาสตร ในวิทยาศาสตรก็มีอีกเยอะ

แยะที่ตองเช� ออยางไสยศาสตรไปกอน เชน อิเล็กตรอนมีแรง

ผลัก โปรตรอนมีแรงดึงดูด สสารมีแรงดูดกันและกัน เปนตน

ทั้งทายเลอรและเพรเซอรสับเปลี่ยนกระบวนทรรศนนิด

เดียว แตใหขอมูลมาก หลักฐานตางๆ ที่รวบรวมไวมีเปาหมาย

ยืนยันวาศาสนาคือวิทยาศาสตรสาขาหนึ่ง เปนปรากฏการณ

จริงที่เกิดขึ้นกับมนุษย ศึกษาแบบวิทยาศาสตรได โดยมีบอเกิด

จากความตองการของมนุษยที่เปนอัตนัยลวนๆ และมนุษยก็ตอบ

สนองความตองการดังกลาว โดยสรางสิ่งที่ตองการเช� อขึ้นมา 

แลวก็เช� อ แลวก็ปฏิบัติ ชักชวนกันปฏิบัติเปนหมูเปนเหลา แลว

ก็จะยึดมั่นกลายเปนอุดมคติจริงจังขึ้นมา สรางเง� อนไขขึ้นบังคับ

ขูเข็ญกัน เบียดเบียนกัน บางครั้งถึงกับฆากันลมตาย สรางความ

เดือดรอนฝากไวใหเห็นในประวัติศาสตรมากมาย 

ปราชญทั้ง 2 ที่ศึกษามาขางตนมีความจริงใจ เห็นวาจะ

ตองแฉออกมาใหเห็น เพ� อมนุษยจะไดเลิกสําคัญผิด มันเปน

ความสําคัญผิดที่เลว หากเขาใจและเลิกสําคัญผิดก็จะสนใจ

ศึกษาศาสนาเพียงเพ� อแกความสําคัญผิด ดังหลักการที่วา 

“ศาสนาเปนเร� องน�าสนใจรู รูแลวไมควรเช� อ” (Let Religion be 

only an interest, but never a creed) มันเปนความตองการ

ที่หลอกหลอนมนุษย ลอมนุษยใหตกเปนเหย� อ และใชเหย� อดัง

กลาวเปนเคร� องมือใหทําลายกัน ทานทั้ง 2 คิดวาเราตองศึกษา

เพ� อใหรูเทาทัน จะไดไมตองตกเปนเหย� อโดยรูเทาไมถึงการณ 

นับเปนการสืบทอดแนวความคิดของโอกุส กงต ในกระบวน   

ทรรศนที่ 4 อยางชัดเจน คือ พยายามศึกษาใหเปนอัตวิสัยลวนๆ 

จะไดปฏิเสธในฐานะไมอยูในระบบเครือขาย

กระแสหลังนวยุคของกระบวนทรรศนที่ 5 จะบอกวา

ความตองการศาสนาไมใชเปนอัตนัยลวนๆ แตเปนทั้งอัตนัยและ

ปรนัย หลังนวยุคนิยมเช� อวามีสวนวัตถุวิสัยในความตองการ

ศาสนา สวนที่เปนอัตวิสัยก็มีดวย และสวนนี้สูงสงและลึกซึ้ง

เกินกวาที่จะอยูในกรอบของวิทยาศาสตร เราตองไมลืมจุดนี้

ดวย การศึกษาศาสนาจะไดครอบคลุม

เบื้องหลังของแมกซมืลเลอร

แมกซมืลเลอรเกิดในครอบครัวเยอรมัน บิดานามวา

วีลเฮลม มืลเลอร เปนนักประพันธมีช� อที่ยกยองอารยธรรม

อารยัน เปนการปูทางใหแมกซมืลเลอรชอบอารยธรรมอินเดีย

เปนพิเศษ เขาศึกษาในคณะปรัชญา ภาษาศาสตร และภาษา

อารยันเปรียบเทียบที่มหาวิทยาลัยไลปซิก เบอรลิน และปารีส 

ไปเปนนักวิจัยพระเวทที่ลอนดอน ตั้งแต ค.ศ.1868 เปนอาจารย

สอนภาษาอารยันเปรียบเทียบที่มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ค.ศ.

1875 เกษียณอายุและเปนนักวิจัยศาสนาโบราณตอไปจนถึงแก

กรรมในป ค.ศ.1900 งานที่สําคัญคือ The Six Systems of Indian 

Philosophy, 1899; Sacred Books of the East; 1899-1894; 

Sacred Books of the Buddhists, 1895; Contributions to the 

Science of Mythology, 2 vols, 1897.

Hans J. Klinkeit ใน Miracea Eliade, The Encyclopedia 

of Religion, 1993, vol.10, p.154 สรุปปรัชญาศาสนาของแมกซ                                                            

มืลเลอรวาเปนผูขยายความปรัชญาศาสนาของคานทจากหนังสือ 

Critique of Practical Reason ที่สอนวาปญญาของใครเขาถึง

สัจธรรมของศาสนาแลวจะรูสึกมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม โดย

ขยายความเปนนิยามศาสนาวา “เปนความสามารถเขาถึงสิ่ง

อนันต (Religion is the capacity to perceive the infinite.) และ

ขยายความตอไปวา มืลเลอรเช� อมั่นวารองรอยแหงปรีชาญาณ

และเมตตาธรรมจากเบื้องบน (the divine) ปรากฏใหเห็นใน

ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ การศึกษาวิจัยหลักฐานเกาๆ ของ

ศาสนาตางๆ พึงกระทําดวยวิจารณญาณตามหลักวิชาการ (critical 

and scientific study) ดวยจิตตารมณแหงการคารวะตอคุณคา

นิรันดรของศาสนา (the eternal value of religion) ไมวาคุณคา

ดังกลาวจะเสนอตัวออกมาในรูปแบบใดในประวัติศาสตร แมกซ 

มืลเลอรเช� อวาดวยวิธีศาสนาเปรียบเทียบที่ถูกตอง จะพบวาไมมี

ศาสนาใดเลยไรความจริง (no religion is entirely devoid of truth)

ยิ่งกวานั้น แมกซมืลเลอรคัดคานความคิดของชาวคริสตบาง

คนที่กลัววาการศึกษาศาสนาอ� นจะทําใหความศรัทธาตอศาสนา

คริสตสั่นคลอนไป โดยยืนยันอยางตรงขามวา การศึกษาศาสนา

ของกันและกันอยางถูกตองยอมชวยใหเห็นคุณคาในศาสนาของ

ตนเองใหแจมแจงขึ้น.

ที่มาภาพ : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/
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ม่กี่วันที่ผ่านมา คณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้มีมติเลือก 

พีรพล พิชยวัฒน์ เป็นประธาน ป.ป.ท.คนใหม่ 

แทนนายประสาท พงษ์ศิวาภัย  ประธานกรรมการ ป.ป.ท. 

ที่พ้นจากตำาแหน่งไปเมื่อวันที่ 18 ก.ย.64 (อายุครบ 75 

ปี) ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 9 (2) แห่งพระราช

บัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยหลัง

จากนี้จะรายงานผลการประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ 

ป.ป.ท.ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำาความกราบบังคมทูลเพื่อ

ทรงแต่งตั้งต่อไป

นายพีรพล ถือว่าเป็นอดีตผู้พิพากษาที่มีผลงานการ

พิจารณาคดีสำาคัญหลายคดี เคยเป็น 1 ใน 5 องค์คณะ

พิจารณาอุทธรณ์ ยึดทรัพย์ 

4.6 หมื่นล้านบาทของนาย

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี จากการเลือกของ

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเมื่อปี 

2553

รวมถึงเป็น 1 ใน 9 

องค์คณะพิจารณาคำาร้อง

ที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยื่น

เรื่องต่อประธานวุฒิสภา ส่ง

คำาร้องมายังศาลฎีกา ให้ตั้ง                             

องค์คณะถอดถอนคณะกรรม                           

การป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งคณะ 9 คน ออกจาก

ตำาแหน่ง กรณีถูกกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ที่ชี้มูล

ความผิดการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยปิดล้อมรัฐสภา

ก้าวต่อไปของ ป.ป.ท.ภายใต้การกุมบังเหียนของ

นายพีรพล เชื่อว่าจะมีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากกว่าเดิม

แน่ เพราะเจ้าตัวมีบุคลิกที่จริงจังในการทำางานพอสมควร 

รวมถึงเคยทำาหน้าที่ด้านยุติธรรมมาก่อน ทำาให้เหมาะสม

กับการเข้ามารับตำาแหน่งนี้ ยิ่งในปัจจุบันพบการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐจำานวนมากและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม 

ป.ป.ท.จึงเป็นองค์กรสำาคัญ ที่จะทำาให้ประชาชนไว้ใจใน

การตรวจสอบการทำางานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสมาก

ขึ้น

ปัจจุบัน นายพีรพลอายุ 72 ปี เกิดเมื่อวันที่ 17 

กุมภาพันธ์ 2492 จบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์ และเนติบัณฑิต สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา สำาหรับตำาแหน่งสำาคัญในอดีต เคยทำา

หน้าท่ีอัยการผู้ช่วย, ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น, ผู้พิพาก                          

ษาศาลจังหวัดเชียงใหม่, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัด                 

นนทบุรี, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดี                                                                                                

เด็กและเยาวชน, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์, 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำานาจเจริญ, ผู้พิพากษาหัว                                                                           

หน้าคณะในศาลอุทธรณ์, รองประธานศาลฎีกา, ผู้พิพาก 

ษาอาวุโสในศาลฎีกา, ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดี

ชำานัญพิเศษ  ก่อนจะมารับตำาแหน่งกรรมการ ป.ป.ท.และ

ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน ป.ป.ท.

**โปรดติดตามตอนต่อไป.

  กำานัน ถึก

 

ยินดีต้อนรับครับท่ีรอดมาได้ ฮ่าๆๆๆ อย่าได้เฉียดโควิดเป็นอันขาด 

ข้อเสียของหนังสือพิมพ์สมัยใหม่ดำาเนินการโดยเครื่องคอมพิว 

เตอร์ ตัวอักษรจึงไม่ค่อยจะคงที่ ผิดกับสมัยยังใช้เรียงพิมพ์ แค่ไหน

ก็แค่นั้น ต่อไปคงต้องพัฒนาเขียนบล็อกใครบล็อกมัน ห้ามขาดห้าม

เกินทำาคล้ายๆ เรียงพิมพ์แล้วล่ะครับ

ส่วนเรื่องการมุ้งจัดไปเลยครับ ขออย่างเดียว อย่าเป็นมุ้งสาย 

บัวครับ ฮ่าๆๆ. 

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

เอกสารลับแผนการยึดครองประเทศไทยภายใน ๑๐  ปี โดย

ขบวนการแบ่งแยกดินแดน และจะยึดครองประเทศไทย และทำา 

ลายพุทธศาสนา ข้อที่ ๓ ข้อที่ ๔ ใน  ๓๔ ข้อ

๓.ประเทศท่ีส่งออกน้ำามันเป็นสินค้าหลัก และส่งออกลัทธิความ

เชื่อท่ีล้าหลังคล่ังตัวเองอื่นๆ เป็นกลุ่มทุนใหญ่สนับสนุนนายบ่อนทุก

ประเภท เช่น หวย บ่อน ซ่อง ฯลฯ  มีสำานักงานใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศ

เพื่อนบ้านไทยทางทิศหน่ึงของประชาคมอุษาคเนย์ ส่งเสริมสาวกท่ีจงรัก                                                                                             

ภักดีเป็นเจ้าของเจ้ามือเพียงผู้เดียว หากจะมีสาขามีได้เพียง ๓ แห่งเพื่อ                                                                                

กินรวบ เพื่อง่ายแก่การปกครอง มีวัตถุประสงค์แทรกเข้าไปทุกตำาบล 

ทุกหมู่บ้าน ฯลฯ โดยชักจูงคนไทยพุทธน่าโง่ทุกคน สันดานติดการพนัน

อยู่ในสายเลือด ให้เป็นลูกค้า ลูกบ่อน ลูกซ่อง ฯลฯ เกิดความยากจน

ข้นแค้น อ่อนกำาลังท้ังร่างกายและจิตใจ เท่ากับได้ ๒-๓ เด้งในเวลา

เดียวกัน คือทำาลายพละกำาลังคนไทยพุทธน่าโง่ให้อ่อนพละกำาลังอย่าง

ยวบยาบ เด้งท่ีสองได้พละกำาลังคนไทยพุทธน่าโง่มาเป็นพวกอย่างจำานน  

อย่างน้อยก็ไม่ต่อต้านขบวนการแบ่งแยกดินแดนและจะยึดครองประ 

เทศไทย

๔.นักธุรกิจคนไทยพุทธรายใดเป็นเจ้าของบ่อนทุกประเภท 

เช่น หวย บ่อน ซ่อง ฯลฯ มาเป็นคู่แข่งทางการค้า ก็จะใช้ขบวนการ

แบ่งแยกดินแดนและจะยึดครองประเทศไทย ฆ่าท้ิง หรือทำาลายเครือ                                                                                       

ข่ายให้ส้ินซาก เพราะถือว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อภารกิจการขยาย

ลัทธิความเชื่อ ย่ิงไปกว่าน้ัน ขบวนการเครือข่ายธุรกิจสีเทาของเรารับ

ซ้ือหวยไทย หวยออมสิน หวย ธกส. (ธนาคารเกษตรและสหกรณ์) โดย

ให้เงินมันฆ่าตัวมันเอง วิธีการคือชักชวนให้หันมาเล่นหวย ABCD (หวย 

๔ ตัว) ซ่ึงเป็นของประเทศหน่ึงท่ีส่งออกลัทธิความเชื่อน้ี เงินทองท่ีได้

จากคนไทยพุทธน่าโง่สันดานติดการพนันมาเป็นกองทุนของขบวนการฯ 

ขยายการปฏิบัติการสืบไป ย่ิงตอนน้ีไม่มี TS เป็นมารขัดขวาง การเล่น

หวย ABCD (หวย ๔ ตัว) ขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ แล้ว นอกเหนือจาก ๔ 

จังหวัดภาคใต้ของไทย เพราะธุรกิจสีเทาของเราจ่ายผลตอบแทนสูงกว่า

5บทความ

อว่าชัดเจนแล้ว 

ก็เป็นอันว่าในรัฐบาลชุดนี้ รัฐสภาชุดนี้ จะยัง

ไม่มีการแก้ไข ม.๑๑๒ 

ส่วนรัฐบาลหน้า รัฐสภาชุดถัดไป ไม่ทราบได้ 

อยู่ที่ผลการเลือกตั้ง 

หากพรรคก้าวไกลชนะการเลือกต้ังแลนด์สไลด์ ถล่มทลาย 

ต้ังรัฐบาลพรรคเดียว ก็มีแนวโน้มสูงว่า ไม่แก้ไข ม.๑๑๒ แต่ยกเลิก

รวมทั้ง ม.๑๑๖ 

ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ปฏิรูปสถาบัน

เหล้าเสรี 

โสเภณีเสรี ฯลฯ

ก็อยู่ที่ประชาชนตัดสินใจว่าอยากจะไปทางไหน 

ฉะน้ันการเลือกต้ังท่ีจะมีข้ึน นอกจากปัญหาเศรษฐกิจปาก

ท้องแล้ว นโยบายที่พรรคการเมืองต้องนำาเสนอให้ชัดเจนคือ 

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หรือถ้าให้ชัดเจนเจาะจงไปเลยว่า ยกเลิก หรือไม่ยกเลิก 

ม.๑๑๒ 

ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแนวทางของพรรคก้าว

ไกลหรือไม่ 

จะได้รู้กันชัดเจนว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการอะไร 

แต่กว่าจะถึงวันเลือกตั้ง ก็อีกปีกว่า 

วันนี้มีโพลสำารวจออกมาให้เห็นเป็นแนวทาง 

สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล (SUPER POLL) ทำาสำารวจ  ม.๑๑๒ 

ผลที่ออกมา ไล่เป็นข้อๆ ดังนี้

ร้อยละ ๙๘.๕ ระบุ การมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์เป็นส่วน

สำาคัญของความสัมพันธ์เชิงลึกของคนในชาติและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศในเชิงประวัติศาสตร์ เช่น ไทย-จีน  ไทย-ญี่ปุ่น 

ไทย-อังกฤษ เป็นต้น

ร้อยละ ๙๗.๐ ระบุ สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันหลักของ

การก่อร่างสร้างชาติในการกอบกู้เอกราช ทำานุบำารุงพระพุทธ

ศาสนา และดูแลทุกข์สุขของราษฎร 

ร้อยละ ๙๖.๑ ระบุ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการยกเลิก หรือ

แก้ไข มาตรา ๑๑๒ เพราะการมีอยู่ ไม่กระทบต่อการดำาเนินชีวิต

ต้องการมากกว่าเลิก ม.๑๑๒

ปกติและสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไป

ร้อยละ ๙๙.๑ ไม่ต้องการให้ใคร หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด นำา

สถาบันกษัตริย์และการแก้ ม.๑๑๒ มาเป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการ

เมือง หาคะแนนเสียงและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว สร้างความ

แตกแยกขัดแย้งในชาติ 

ร้อยละ ๙๘.๙ ระบุ จำาเป็นต้องป้องกันและปกป้องการล้มล้าง

สถาบันฯ จากกลุ่มไม่หวังดี บิดเบือนใส่ร้ายและจาบจ้วง 

ร้อยละ ๙๘.๔ ระบุ ประมุขของทุกประเทศ เป็นเกียรติศักด์ิศรี                                                                                   

และสถาบันหลักของชาติ จำาเป็นต้องได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมาย

ร้อยละ ๙๘.๔ เช่นกัน ระบุ ไม่ต้องการให้นำาสถาบันกษัตริย์

และ ม.๑๑๒ มาเป็นเครื่องมือปลุกปั่นเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้ล้มล้าง

สถาบันอันเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาภักดีของคนในชาติ

ร้อยละ ๙๗.๒ ระบุ มีความพยายามจากขบวนการต่างชาติ

มหาอำานาจ เข้ามาแทรกแซง เชื่อมโยงกับกลุ่มต่อต้านสถาบัน ต้อง 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย เพื่อกอบโกยผลประ 

โยชน์ชาติไทย 

ร้อยละ ๙๖.๒ เชื่อว่ามีกลุ่มต่อต้านสถาบันและแกนนำารับเงิน

และผลประโยชน์อื่น เป็นเครื่องมือของประเทศมหาอำานาจในการ

โค่นล้มสถาบัน

จะพบว่าในแต่ละประเด็น เสียงส่วนใหญ่ยังคงต้องการให้มี

สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ และไม่ต้องการให้ใครบิดเบือนใส่ร้าย 

นำาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง 

แน่นอนครับนี่คือโพล 

ไม่ใช่ความเห็นของประชาชนทั้งประเทศ 

และไม่ใช่ผลเลือกตั้ง 

แต่อย่างน้อยสะท้อนให้พรรคการเมืองต่างๆ ได้เห็นเป็นทิศ 

ทางว่า อะไรคือสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง 

ในเมื่อนักการเมืองมักอ้างประชาชนเสมอ ฉะนั้นแล้วนี่ก็                                                                                       

เป็นการเปล่งเสียงของประชาชนไปยังพรรคการเมือง  พรรคการ 

เมืองจะฟังหรือไม่ ก็แล้วแต่ธงที่วางไว้ 

สำาหรับพรรคก้าวไกล มีธงที่ปักไว้ชัดเจนตั้งแต่แรก คือให้การ

สนับสนุนการทำาผิด ม.๑๑๒ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ขบวนการน้ีไม่ได้ทำาเฉพาะในประเทศไทย แต่มีแรงสนับสนุน

จากต่างประเทศ 

มีการเคลื่อนไหวผ่าน องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ภายใต้ชื่อ Article 19 

ช่วงต้นปี Article 19 เรียกร้องให้รัฐบาลไทยทำาตาม ๓ ข้อ

๑.ยุติการดำาเนินคดีอาญาด้วยมาตรา ๑๑๒ ในประมวลกฎหมาย

อาญาของประเทศไทยโดยทันที

๒.ปล่อยบุคคลที่ถูกคุมขังจากการละเมิดมาตรา ๑๑๒  ใน

ประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันทุกคน โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข

๓.ยกเลิกมาตรา ๑๑๒ ในประมวลกฎหมายอาญา

ประเด็นนี้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของ พรรคก้าวไกล 

และคณะก้าวหน้า ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะ  “ปิยบุตร 

แสงกนกกุล” 

วันนั้น “ปิยบุตร”บอกว่า

...มาถึงวันนี้ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว เสียง

สนับสนุนให้ยกเลิก ๑๑๒ มีมากกว่าเดิมเยอะ ประชาชนจำานวน

มากพร้อมสนับสนุน และอนาคตของชาติ พร้อมเป็น ผนังทองแดง

กำาแพงเหล็ก ให้กับ ส.ส.

ผมทราบดีว่า แม้ ส.ส.จะร่วมกันเสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิก ๑๑๒ 

แล้ว ก็อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทน

ราษฎร อาจเจอกลยุทธ์เตะถ่วงไม่ใช่ “ญัตติด่วน” ต้องต่อแถวญัตติ

อื่นๆ จนสภาหมดอายุก็ยังไม่ได้พิจารณา 

แต่อย่างน้อย การเสนอร่างฯ เข้าไปก่อน ก็เป็นการเปิดพื้นที่

ให้กับการรณรงค์ กดดันต่อเนื่องต่อไป

“รัฐบุรุษ” กับ “นักการเมือง” ต่างกันตรงที่นักการเมืองคิดถึง

การเลือกต้ังคร้ังถัดไป แต่รัฐบุรุษคิดถึงอนาคตของชาติ คิดถึงคน

รุ่นถัดไป... 

ในขณะที่ “ปิยบุตร” พูดถึงการยกเลิก ม.๑๑๒ นั้น ก็ยังมี

ข้อเสนออื่นๆ ตามมาด้วย 

เช่นพูดถึงการ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวด ๒  เกี่ยว

กับ พระมหากษัตริย์ 

พูดถึงการลดพระราชอำานาจ

ยกเลิกองคมนตรี

เปลี่ยนแปลงกระบวนการเข้าสู่ตำาแหน่งพระมหากษัตริย์ 

ให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ

ให้พระมหากษัตริย์และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ต้อง

ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่

กำาหนดระบบเงินรายปีแก่พระมหากษัตริย์ โดยให้สภาผู้                                                                            

แทนราษฎรมีอำานาจในการกำาหนดวงเงินและอนุมัติ และให้คณะ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจ

สอบการใช้จ่ายเงินรายปีและรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรทราบ

ยกเลิกการลงพระปรมาภิไธยในพระบรมราชโองการแต่ง

ต้ังข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ตำาแหน่งปลัดกระทรวง 

อธิบดี และเทียบเท่า ให้คงไว้เพียงการลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้ง                                                                           

บุคคลดำารงตำาแหน่งในองค์กรผู้ ใช้อำานาจอธิปไตยและอำานาจ

ตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น อันได้แก่ รัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรม 

นูญ ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง และผู้ดำารง

ตำาแหน่งในองค์กรอิสระ

ยกเลิกพระราชอำานาจในการยับยั้งการลงพระปรมาภิไธย

ประกาศใช้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา

ปฏิรูปศาล

ปฏิรูปกองทัพ

“ปิยบุตร” สรุปว่า การเหน่ียวร้ังขัดขวางการปฏิรูปสถาบัน                                                                                                   

กษัตริย์ ศาล กองทัพ การดึงดันก่อรูประบอบสมบูรณาญาสิทธิ 

ราชย์จำาแลง คือ หนทางไปสู่ความขัดแย้งอันร้าวลึก 

นั่นคือสิ่งที่ “ปิยบุตร” คิดมาตลอด และวันนี้ ผลักดันผ่าน

พรรคก้าวไกล 

และหากพรรคก้าวไกลเข้าสู่อำานาจ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไม่เฉพาะ

ยกเลิก ม.๑๑๒ เท่านั้น 

ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนควรรู้.

มองโรคแง่ดี

โรคระบาดอาจมีผลดีด้วย

โรคมาช่วยให้ระวังหลังหน้า

โรคช่วยลด ฟุ้งซ่าน สร่างซา

โรคนำาพา พักผ่อน หลบร้อนใจ

โรคเพิ่มความเห็นใจในมนุษย์

โรคเร่งรุด รีบช่วย คนป่วยไข้

โรคช่วยลดถือสาหาเรื่องใคร

โรคทำาให้ผู้ป่วยคิดช่วยคน

การมุ้ง

เรียน คุณอัตถ์/คุณเปลว ที่รักและนับถือยิ่ง

ขอเรียนชี้แจง บ.ก.ทั้ง ๒ ท่านว่าผมไม่ได้เขียนจดหมายถึงท่าน

ทั้งสองตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม หลังจากรับ ทพ.แล้วก็เดินทางไปพบกับ

บุตรบุญธรรมที่กาญจนบุรี เพื่อไปดูงานก่อสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจท่ี

สร้างสำาหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีท่ีอยู่อาศัยในราคาถูก กะจะไป                                                                            

กลับ กจ.-กทม.ในวันเดียว แต่กลับต้องพักค้างคืนจนถึงวันท่ี ๖ ต.ค. เหตุ

ด้วยเกิดอาการที่มีลักษณะคลับคล้ายกับว่า “โควิด-๑๙” จะมาเยือน

โดยไม่รู้ตัว เพราะอาการคล้ายคลึงกันมากคือ หวัด ท้องเดิน ตัวร้อน 

(แบบอุ่น ๆ) จึงตัดสินใจเข้าไปพักนอนให้หมอตรวจท่ี รพ.กจ. นอนดู

เพดานห้องคนไข้ฉุกเฉินอยู่ ๔ วันโดยหาสมมุติฐานไม่ได้ เพราะพอวัน

ท่ี ๕ ต.ค.อาการอะไรท่ีมันแสดงว่าจะได้เซย์ฮัลโหลกับสาวโควิดสักทีก็

ดันหายไปสิ้นแต่วันที่ ๕ ต.ค. ผมจึงตัดสินใจอำาลาเตียงสนาม (ที่ไม่

รัก) กลับบ้านวันท่ี ๖ ต.ค.เย็น เช้า ๑๐.๐๐ น.ก็ลงชื่อท้ายจดหมายถึง ๒ 

บ.ก.ได้เลย

คราวนี้เป็นหน้าที่ปฏิบัติและข่าว

ข่าวแรก เพื่อนสมาชิกที่พอจะรู้จักกันโทร.มาบอกว่ารับ  นสพ.

ทพ.ฉบับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจัดหน้าทำารูปเล่ม และมีคอลัมน์ใหม่

เกิดขึ้นหลายคอลัมน์ ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นดีรางวัลหนึ่งที่สมาชิกได้รับ

เป็นบรรณาการมา แต่มีเสียงบ่นเบาๆ ว่าหนังสือพิมพ์ ทพ.เล่มปรับ 

ปรุงใหม่ยังกองไว้ไม่ได้อ่าน เพราะสาเหตุเดียวคือ “ตัวอักษรเล็ก” 

ยิ่งกว่า “ไข่มดแดง” ขยับจะเปิดให้ประจักษ์ตา (อีกที) เพราะผมดู

แล้วจะอ่านก็อ่านไม่ได้ชัดเพราะบังเอิญไม่มีแว่นขยาย กำาลังจะเขียน

มาดีใจที่ บ.ก.เปลวหายป่วย (ก่อนผมเล็กน้อย) ก็เลยต้องชะงักไป

ค้นหาแว่นขยายที่เคยซื้อมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ใช้ คราวนี้ก็เลยได้ใช้

และเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่มีภาวะบกพร่องทางสายตาก็คงจะ

หาซื้อมาใช้กันโดยทั่วไปแล้ว...ก็จบข่าวตรงนี้

ย้อนมาอ่าน ทพ.ฉบับวันพุธที่ บ.ก.อัตถ์ได้นำาบทความของผม

ลงเทศน์เรื่อง นามไทยกับชีวิตที่มีแต่ตัว ก. และคอมเมนต์ (ขอเขียน

ภาษาฝรั่งข้างรั้วสักหน่อย) ว่าที่ผมจะเลิกเขียนการเมืองไปเขียนการ

มุ้งทั้งยัง “จำากัด” เรื่องว่าถ้าจะเขียนเรื่องการมุ้ง จะต้องเขียนให้

ละเอียดชัดเจนว่ามีมุ้งอะไรบ้าง และนานาประโยชน์ของมุ้ง (ห้าม

เรื่องการเมืองมาปน)

เมื่อเป็นคำาสั่งของ บ.ก.ก็จำาเป็นต้อง “ขัดฟัน” เอ้ย! “กัดฟัน” 

เขียนให้จบสมบูรณ์เรื่องมุ้ง/การมุ้งให้ได้ ไม่รีรอขอเริ่มเลย

การมุ้งที่ ไม่ใช่การเมือง

จะเริ่มเขียน “การมุ้ง” แต่จะเขียนว่า “มุ้ง” อย่างเดียว  เกรง

ว่าเพื่อนสมาชิกจะสงสัยว่าอยู่ดีๆ ทำาไมต้องมีเรื่องมุ้งเข้ามาเกี่ยวใน                                                                                  

“ถูกทุกข้อ” ..ก็เพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกทุกข้อ จึงจำาเป็นต้องอาศัย

อารัมภบท “มุ้ง” มาแจงให้ละเอียด (ไม่ยอมให้ติดแม้เปลือก) เอา

เป็นว่าจะขอเริ่มด้วย “มุ้ง” คืออะไร? ถ้าจะพูดว่า “มุ้ง คือเครื่อง

ใช้ประจำาบ้านอย่างหนึ่งที่จำาต้องมีไว้ใช้ “กันยุง” มุ้งมีวัสดุจัดทำา

ลักษณะและกลไก ในการติดตั้งมุ้งรวมทั้งวิธีใช้มุ้ง ฯลฯ

บทแรก มุ้ง มาจากคำาอะไรแปลความหมายว่าอะไร? ใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตฯ เขียนให้อ่านว่า มุ้ง (ไม่บอกที่มา) ใช้

กาง (ลักษณะนาม) แต่ผมค้นมาจากรากภาษาในศิลาจารึกมีคำาว่า 

“มุง” ใช้สัญลักษณ์วรรณยุกต์เป็นไม้ โท ดังนั้นมุ้งจึงมาจากคำาว่า มุง 

เติมไม้ โทผันเสียงเป็น มุ้ง

ประธาน ป.ป.ท.คนใหม่

หวยไทย หวยออมสิน หวย ธกส. แต่จริงๆ ตกเป็นเหยื่อท้ังส้ิน

สุดท้ายนี้ ท่านใดจะร่วม (ต้องการ) ต่อสู้และปกป้องพุทธ

ศาสนาทุกรูปแบบกับลัทธิความเชื่อที่ล้าหลังคลั่งตัวเองอื่นๆ เช่น 

กดขี่ทางเพศผู้หญิง เปรียบผู้หญิงเป็นวัตถุบำาเรอความใคร่ ผลิตลูก

หลานมาเป็นกองกำาลังเคลื่อนไหวดังกล่าว เชิญติดต่อ ๐๘-๙๑๒๗-

๐๒๗๔ และขอส่งบทกวีจากกวีที่มีชื่อเสียงระดับชาติ ดังนี้

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

แนวร่วมต่อสู้และปกป้องพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

    

 * สักวา “ช้าการ” ไปวันหนึ่ง

คนป่วยถึงที่ตายหลายร้อยศพ

ติดเชื้อใหม่หลายหมื่นขื่นสมทบ

แล้วก็กลบข่าวนี้เกี่ยงชี้แจง

ในท้ายสุดจุดเดือดเลือดขึ้นหน้า

หมอหันมาถกเถียงเสียงแปร่งแปร่ง 

คอยวัคซีนคอยหายไม่เปลี่ยนแปลง

พยาบาลคอยเหงือกแห้ง “แข่งตาย” เอย.

  ผศ.ดร.วาสนา บุญสม/เขตบางเขน กทม.

 

 * สักวา “หาผลคละ” ประกอบเหตุ

จักทุเรศอย่างไรไม่สนเรื่อง

ขอสอพลอใส่เกือกหลั่งเมือกเมือง

ก็ประเทืองประเทศไทยในยุคนี้

แก่กะโหลกเฒ่ากะลามาผสม

ต่างชื่นชมซึ่งกันมั่นศักดิ์ศรี

ราดไม่ลงปลงไม่ไปทำาไงดี

เพราะไม่มีสิ่งสูญเสีย “เสียศูนย์” เอย.

  ประธาน ฤทธิลี/อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

 

 * สักวา “โครงสร้าง” อย่างวันนี้

เก็บส่วยมาเฉ่งปี๋เจ้าที่ใหญ่

ซ้ำาสรรเสริญเกินลงกาทุกคราไป

หมักหมมกันอยู่ได้ไม่อายดิน

มวลประชาหากินจนลิ้นห้อย

น้ำาตาย้อยร้องแทรกแถกกายดิ้น

ตัวใครก็ตัวใครไร้ยลยิน

ตกเป็นทาสหนี้สิน “สิ้นคิด” เอย.

ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เขตบางเขน กทม.

 

 * สักวา “ซื้อตำาแหน่ง” ทุกแห่งที่

ระบบราชการนี้ป่นปี้หนอ

เงินส่วนล่างเลี้ยงส่วนบนจนโค้งงอ

บ้างสอพลอชินชามาเนิ่นนาน

เรื่องรับใช้ประชาชนโค่นล้มเหลว

มากคนเลวรีดไถแผ่ไพศาล

สนิมกัดชาติยับไปกับกาล

เดือดร้อนทั่วหย่อมย่าน “ด้านไหม” เอย.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

พีรพล พิชยวัฒน์
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
2 จ่านาวิกฯ ช่วยอดีต ทร.ถูกรถชน

ชลบุรี • เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 5 พ.ย.64 ศูนย์รับแจ้งเหตุ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิ

สว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ รับแจ้งเหตุรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ มี

ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บนถนนสุขุมวิท เส้นทางกิโลเมตรที่ 10-สัตหีบ ช่วง

โค้งเขาแขก  กม.8 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบที่

เกิดเหตุพบรถเก๋ง ฮอนด้า ซิตี้ สีบรอนซ์เทา ทะเบียน กธ-7019 ฉะเชิงเทรา 

สภาพหน้ารถพังยับเยิน ห่างออกไปหน้าตัวรถ 20 เมตร พบรถจักรยานยนต์ 

ฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีชมพู  ไม่ติดแผ่นป้าย สภาพถูกชนท้ายเสียหาย โดยมีเรือตรี 

ทองมาก บัวศรีคำา อายุ 68 ปี นายทหารเรือนอกราชการนอนอยู่บนพื้นถนน 

ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลบริเวณศีรษะ และตามร่างกายมีอาการทางกระดูก 

เบื้องต้นหน่วยกู้ภัยได้ปฐมพยาบาลและนำาส่งห้องฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ สอบถาม น.ส.สุนิสา น้ำาผึ้งทอง อายุ 25  ปี 

คนขับรถเก๋งที่ยังอยู่ในอาการตกใจ ให้การว่าขณะขับรถอยู่ในช่องทางขวามุ่ง

หน้าเข้าสัตหีบ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุทางยูเทิร์น รถจักรยานยนต์คู่กรณีได้เลี้ยว

ออกมาจากเลนซ้าย เพื่อเข้าทางยูเทิร์น เป็นเหตุให้ตัดหน้าอย่างกะทันหัน จึง

พุ่งชนท้ายดังกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุบัติเหตุครั้งนี้มีเรื่องน่าชื่นชมเมื่อจ่า

ตรี สิริชัย กุ่มประสิทธิ์ สังกัดกองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน (พัน.ช.พล.

นย.) จ่าตรี ธันวา ดีสกุล สังกัดกองพันรถสะเทินน้ำาสะเทินบก กองพลนาวิก

โยธิน (พัน.รนบ.พล.นย.) ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์จึงได้เข้า

ช่วยเหลือคนเจ็บในทันที ด้วยการกางร่มช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยหามเปลคนเจ็บ

นำาส่งโรงพยาบาล 

จับไม่หมดเมียนมาลอบเข้าไทยชายแดน ชม.

เชียงใหม่ • วันที่ 5  พ.ย.64 พ.อ.วีระชัย ผองแก้ว ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะ

กิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำาลังผาเมือง เปิดเผยว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มอบ

หมายให้ ร.ท.อุดมศักดิ์ ลาภบริสุทธิ์ศักดิ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหาร

ม้าที่ 4  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จัดกำาลัง 1 ชุดปฏิบัติการออกลาด

ตระเวน เฝ้าตรวจระวังการณ ์ ตามภารกิจป้องกันตามแนวชายแดน เพื่อสกัด

กั้นการลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับ

ผิดชอบ บริเวณ  บ.หนองเต่า ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่

ตรวจพบกลุ่มบุคคลเดินมาตามเส้นแบ่งเขตแดนทางภูมิประเทศ จึงแสดงตัว

เพื่อขอตรวจสอบ พบเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมา 

23 คน เป็นชาย 11 คน, หญิง 5 คน พร้อมเด็กอีก 7 คน โดยทั้งหมดให้การ

ว่า ต้องการเข้ามาทำางานในเชียงใหม่ จึงได้ควบคุมตัวส่งให้เจ้าหน้าที่  ตม.ฝาง

ดำาเนินการทางกฎหมายต่อไป ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 

กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยกองกำาลังผาเมืองได้วางมาตรการเข้มข้น จัดกำาลังออก

ลาดตระเวนตั้งแต่มีการเปิดประเทศตามนโยบายของ พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ 

ผบช.กองกำาลังผาเมือง โดยแบ่งกำาลังออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกมอบให้กอง

บังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 รับผิดชอบ 2 อำาเภอ 

ได้แก่ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง ส่วนที่ 2 มอบให้กองบังคับการควบคุมที่ 

1 รับผิดชอบ อ.ไชยปราการ และ อ.ฝาง ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะทำางานประสานกัน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในพื้นที่รับผิดชอบมีการจับกุมแรงงาน

ผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้

ชาวนาลอยคอเกี่ยวข้าวก่อนจมทั้งหมด

บุรีรัมย์ • วันที่ 5 พ.ย.64 ชาวนา  บ.หนองบัวแดง ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง 

จ.บุรีรัมย์ ต้องลงทุนจ้างแรงงานวันละ 300 บาทต่อคน นำากะละมังลอยคอ

เกี่ยวข้าวในนาที่ถูกน้ำามูลเอ่อท่วม สูงกว่า 1 เมตร หลังมวลน้ำาจาก จ.นคร 

ราชสีมา ไหลสมทบลงลำาน้ำามูล ทำาให้ระดับน้ำาหนุนสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่

รีบเก็บเกี่ยวช่วงนี้อาจจะถูกน้ำาท่วมเสียหายทั้งหมดเพราะปริมาณน้ำายังเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขณะนี้นาข้าวของชาวนาในหมู่บ้านหนองบัวแดงที่ปลูกใกล้กับ

ลำาน้ำามูล จมเสียหายไปแล้วกว่า 2,000 ไร่  ดังนั้นจึงจำาเป็นยอมลงทุนว่าจ้าง

แรงงานเร่งเกี่ยวข้าวที่เหลือหนีน้ำา แต่เป็นไปด้วยความยากลำาบากเพราะ

ต้องยืนแช่น้ำาเกี่ยวใส่กะละมังจนเต็ม จากนั้นต้องลากกะละมังเดินฝ่าทุ่งนา

ไปกองรวมกันไว้บนที่สูง ก่อนจะจ้างรถมานวดหรือปั่นอีกรอบ และยังต้อง

จ้างรถมาบรรทุกข้าวที่นวดแล้วออกไปตากตามลานหรือถนนเพื่อลดความชื้น 

โดยชาวนา บอกว่า นอกจากจะเก็บเกี่ยวด้วยความยากลำาบากแล้ว ข้าวที่เปียก

น้ำาแล้วนำามาตากไล่ความชื้น หากนำาไปขายก็ยังไม่รู้ว่าโรงสีจะรับซื้อหรือไม่ 

แต่ก็ต้องยอมเสี่ยงเก็บเกี่ยวขึ้นมาก่อน หากขายไม่ได้เก็บไว้บริโภคก็ยังดี จึง

อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือเยียวยาด้วย.
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จับเจ้าพ่อค้าน้ำามันเถื่อนภาคใต้
กรุงเทพฯ • กองบังคับการปราบปราม

จับกุมเรือลักลอบขายน้ำามันเถื่อนบริเวณ

น่านน้ำา จ.สงขลา ยึดของกลางน้ำามันเถื่อน 

2 พันลิตร และเงินสด 48 ล้านบาท พร้อม

ขยายผลเข้ารวบ “เสี่ยโจ้ ปัตตานี” เจ้า

พ่อค้าน้ำามันเถื่อนภาคใต้ ร่วมกันฟอกเงิน

วันที่ 5 พ.ย.64 ที่กองบังคับการ

ปราบปราม (บก.ป.)  พล.ต.ท.จิรภพ ภูริ

เดช ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ ชัย

นิรามัย รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.มนตรี เทศ

ขัน ผบก.ป.,  พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ 

ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ ผกก.

สสน.บก.ป., พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง 

ผบก.ป., พ.ต.ท.ภัทราวุธ อ่อนช่วย รอง ผกก.

สสน.บก.ป. แถลงผลร่วมกันจับกุมนายสหชัย 

เจียรเสริมสิน อายุ 53 ปี  หรือเสี่ยโจ้ ปัตตานี 

เจ้าพ่อค้าน้ำามันเถื่อนภาคใต้ ผู้ต้องหาตาม

หมายจับศาลจังหวัดสงขลาที่ จ.60/2564 ลง

วันที่ 23  ก.พ.64 ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน

พล.ต.ท.จิรภพกล่าวว่า สืบเนื่องจากปี 

2555 ชุดปราบน้ำามันเถื่อน ตร.ได้จับกุมเรือ

ลักลอบขายน้ำามัน ขณะลักลอบขายน้ำามัน

เถื่อนที่บริเวณน่านน้ำา จ.สงขลา ยึดของ

กลางน้ำามันเถื่อน 2 พันลิตร และเงินสด 48 

ล้านบาท โดยได้สืบสวนขยายผลไปจับกุม

เสี่ยโจ้ นำาตัวไปตรวจค้นที่พักพบเอกสารซื้อ

ขายน้ำามันเถื่อน 400-500 ล้านลิตร ที่มีการ

จำาหน่ายไปกว่า 1 หมื่นครั้ง โดยพนักงาน

สอบสวนได้มีความเห็นสั่งฟ้องและส่งไป

ที่อัยการสูงสุด ขณะนี้คดียังไม่เสร็จสิ้น 

อัยการอยู่ระหว่างสั่งสอบเพิ่มเติม ต่อมา

ปี 2558 พนักงานสอบสวน บก.ปอศ.เห็น

ว่าการค้าน้ำามันเถื่อนเป็นความผิดมูลฐาน

ฟอกเงิน จึงมีการออกหมายจับเมื่อปี 2564 

จนนำาไปสู่การจับกุมเสี่ยโจ้ได้ย่านห้วยขวาง

เมื่อคืนที่ผ่านมา จากการสอบสวนเบื้องต้น

ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

สำาหรับเสี่ยโจ้ มีอีกหนึ่งคดีที่เชื่อว่า

ยึดของกลาง2พันลิตร-เงินสด48ล้าน

กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น คือข้อหาทำา

ขึ้น ปลอมขึ้น ซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือ

แผ่นตรวจลงตรา อันใช้ในการตรวจลงตรา

สำาหรับเดินทางระหว่างประเทศ พฤติการณ์

แห่งคดี ตั้งแต่ 17 มิถุนายน  2557 ชุด

ปฏิบัติการปราบปรามภัยแทรกซ้อนต่อ

ความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า บุก

ตรวจค้น หจก.สินทรัพย์ทวีค้าไม้ของนาย

สหชัย และได้คุมตัวนายสหชัยไปสอบสวน

ในคดีความมั่นคง เนื่องจากต้องสงสัย

เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำามันเถื่อนรายใหญ่ของ

ภาคใต้ พบหลักฐานแผ่นตรวจลงตราเข้า

เมืองปลอมจำานวนมาก คาดว่าเกี่ยวข้องกับ

การเคลื่อนย้ายไม้ คดีนี้พนักงานสอบสวน

สั่งฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำาพิพากษาจำาคุก 1 ปี 

9 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ส่วนศาล

ฎีกายกคำาร้องจำาเลย แต่เสี่ยโจ้ยังไม่เคยติด

คุกตามคำาพิพากษา

พล.ต.ท.จิรภพเผยต่อว่า ที่ผ่านมา

ตำารวจสืบสวนติดตามเสี่ยโจ้มาโดยตลอด 

เนื่องจากเป็นขาใหญ่ในวงการ พบประวัติ

มีการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อนบ้าน

บ่อยครั้งจึงหาตัวยาก จากการตรวจสอบใน

ตัวเสี่ยโจ้พบว่าใช้หนังสือเดินทางประเทศ

กัมพูชา ซึ่งตำารวจอยู่ระหว่างตรวจสอบ

อย่างละเอียดว่าเป็นหนังสือเดินทางจริง

หรือไม่ จากนี้จะนำาตัวส่ง ปอศ.ดำาเนินคดี

ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามตนได้ตั้งคณะ

ทำางานดำาเนินคดีกับผู้ค้าน้ำามันเถื่อนทั้ง

คดีเก่าและใหม่ จะมีการขยายผล ตรวจ

สอบทรัพย์สิน คดีฟอกเงิน ดำาเนินการ

อย่างละเอียดทั้งหมด ส่วนเสี่ยโจ้จะมีส่วน

เกี่ยวข้องกับขบวนการน้ำามันเถื่อนที่เจ้า

หน้าที่ บก.รน.จับได้เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา

หรือไม่นั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบความ

เชื่อมโยงให้แน่ชัด.

เชียงใหม่ • เชียงใหม่ Kick Off ประชาสัมพันธ์

การรณรงค์ ป้องกันแก้ ไขปัญหาไฟป่าและ 

PM2.5  แต่หัววัน มุ่ง “ขยายผล พัฒนา ขจัด

ปัญหาฝุ่นควัน เพื่อเชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ”  

ทภ.3  ร่วมภารกิจ ตั้งศูนย์ อำานวยการ 

วันที่ 5 พ.ย.64 ที่บริเวณลานพระบรม

ราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจัง 

หวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้

ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้

นายรัฐพล นราดิศร  รอง ผวจ.เชียงใหม่ 

เป็นประธานในกิจกรรม Kick Off รณรงค์

ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟ

ป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัด

เชียงใหม่ ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 

25 อำาเภอ จากความร่วมมือของจังหวัด

เชียงใหม่,  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง                                                           

ใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เจตนา 

รมณ์ “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหาฝุ่นควัน  

เพื่อเชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ” 

พร้อมกันนี้ ได้จัดแสดงความพร้อม

อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ร่วมปฏิบัติการ

ดับไฟป่าจากกองทัพภาคที่ 3 และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ

แสดงโดรนเฝ้าระวังไฟป่าเชียงใหม่ โดยอาสา                                                            

สมัครนักบินโดรนจากมหาวิทยาลัยแม่ โจ้                                                  

พร้อมทีมงานโดรนอาสาตอบโต้ภัยพิบัติ  

จังหวัดเชียงใหม่ 

ทั้ งยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการจัดทำาแผนไฟป่าฝุ่นควันใน

พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  ระหว่าง

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กับองค์กร

เชียงใหม่รณรงค์ป้องกันไฟป่า-ฝุ่นPM2.5
ทั้งนี้ เชียงใหม่ประสบปัญหาฝุ่นควัน

ปกคลุมในช่วงฤดูแล้งของทุกปี โดยเฉพาะ

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของปี

ถัดไป ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนและความเสียหายทางเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยวจำานวนมาก โดยสาเหตุสำาคัญ

ประการหนึ่งคือ การเผาในพื้นที่ป่า การเผา

ในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง 

และมลพิษทางอากาศจากเครื่องยนต์ รวม

ถึงปัญหาหมอกควันไฟป่าจากพื้นที่ข้างเคียง 

ทำาให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสม

ในชั้นบรรยากาศเป็นจำานวนมาก

รัฐบาลได้กำาหนดให้การแก้ไขปัญหา

ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็น

วาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน

ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมมอบหมาย

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จัดทำา

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เพื่อ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอน/การปฏิบัติ

งานที่ชัดเจนในช่วงสถานการณ์วิกฤตปัญหา

ฝุ่นละออง โดยมี 3 มาตรการ ได้แก่ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่, 

การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง 

(แหล่งกำาเนิด) และการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการมลพิษ

ขณะเดียวกันกองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3)                                         

ได้เตรียมจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถาน 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาล

เมืองแม่เหียะ, เทศบาลตำาบลสุเทพ, เทศบาล

ตำาบลบ้านปง, เทศบาลตำาบลแม่แรม,  องค์ 

การบริหารส่วนตำาบลช้างเผือก และองค์การ

บริหารส่วนตำาบลโป่งแยง เพื่อนำาไปสู่ความ

ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

รอง ผวจ.เชียงใหม่กล่าวว่า เชียงใหม่

ได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ

อย่างเต็มที่ทุกวิถีทาง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ลดฝุ่นควันภายในปี 2565 โดยสนับสนุนทั้ง

ทางการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และ

เท่าเทียมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

จากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน และมั่นใจว่าเชียงใหม่

จะสามารถลดปริมาณฝุ่นควัน PM2.5 ลงไป

ได้ โดยได้นำาแนวคิดตามยุทธศาสตร์ BCG 

Model เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด นำาไปสู่

กระบวนทัศน์และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ ไม่

ทำาลายระบบนิเวศ  ซึ่งเชียงใหม่ได้บรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาของจังหวัดแล้ว

กรุงเทพฯ • สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ออกโรงเตือนชายที่คิดแต่งเครื่องแบบตำารวจ 

แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ตร.เพื่อไปหลอกลวง

หรือกระทำาผิด มีโทษหนักถึงจำาคุก

วันท่ี 5 พ.ย.64 พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ                                                       

รองโฆษกสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กล่าวว่า                                                                 

ตามที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.                                                          

ได้มีนโยบายให้ ตร.แจ้งเตือนและประชาสัม 

พันธ์ ให้พี่น้องประชาชนรู้เท่าทันถึงอาชญา 

กรรมทางเทคโนโลยี  และได้กำาชับให้เจ้า

หน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทำาผิดมาดำาเนินคดี

ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั้น

จากที่ปรากฏเป็นข่าวกรณี มีชายแอบ

อ้างแต่งเครื่องแบบเป็นตำารวจ ตำาแหน่งรอง

ผู้กำากับการ ไปหลอกลวงหญิงสาวผ่านเฟซ 

บุ๊กเพื่อขอร่วมหลับนอน และได้อัดคลิปลับ

ระหว่างร่วมหลับนอนไว้เพื่อนำามาข่มขู่ภาย

หลัง โดยผู้เสียหายไม่รู้ว่าไม่ใช่ตำารวจจริง  

ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นจำานวนมาก  และได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตำารวจกองบังคับการปราบปราม

จับกุมตัวมาดำาเนินคดีตามกฎหมายนั้น

สำานักงานตำารวจแห่งชาติจึงขอเรียน

ให้พี่น้องประชาชน ทราบถึงความผิดและ

อัตราโทษของการแอบอ้างเป็นข้าราชการ

ตำารวจ ดังนี้

1.ผู้ ใดแต่งเครื่องแบบตำารวจโดยไม่มี

สิทธิ ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 

5 ปี ตาม พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ  พ.ศ.2547 

มาตรา 108

2.ผู้ ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกาย 

คล้ายเครื่องแบบตำารวจ และกระทำาการใดๆ 

อันทำาให้ข้าราชการตำารวจถูกดูหมิ่นหรือถูก

เกลียดชัง หรือทำาให้เกิดความเสื่อมเสียแก่

ข้าราชการตำารวจ หรือทำาให้บุคคลอื่นหลง

เชื่อว่าตนเป็นตำารวจ  ต้องระวางโทษจำาคุก                                                             

ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000  ถึง                                                                 

10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. 

ตำารวจแห่งชาติ มาตรา 110

3.ความผิดตามข้อ 1 และ 2 หากได้

กระทำาในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทำา

ความผิดอาญา ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 

1 ปี ถึง 10  ปี ตาม พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ 

พ.ศ.2547 มาตรา 108 หรือ มาตรา 110

อำานาจเจริญ • เมื่อเวลา 14.00 น. 

วันที่ 5 พ.ย.64 นางสาวพัชราพร 

พุทธรักษา อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 

ม.2 บ.พุทธรักษา ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน 

จ.อำานาจเจริญ ร้องขอความเป็นธรรม

ผ่านสื่อมวลชนว่า ตนตั้งครรภ์ใกล้คลอด 

(38 สัปดาห์)  ซึ่งหมอโรงพยาบาลแห่ง

หนึ่งในพื้นที่ อ.ชานุมาน กำาหนดคลอดไว้

วันที่ 16 พ.ย.64 แต่ว่าวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่าน

มา ตนเจ็บท้อง มีน้ำาคร่ำาออกมา จึงเดิน

ทางไปที่คลินิกฝากครรภ์ รพ.แห่งหนึ่ง

ใน อ.ชานุมานเพื่อพบแพทย์ทำาคลอด 

เพราะเข้าใจว่าเจ็บท้องจะคลอดลูกแล้ว 

แพทย์ถามว่าฉีดวัคซีนป้องกันโค

วิด-19 หรือยัง ตนตอบว่ายัง แพทย์จึง

ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อน แต่ตน

ไม่เห็นด้วยอยากจะให้ทำาคลอดก่อนแล้ว

ค่อยฉีด แต่แพทย์ไม่ยินยอม ตนจึงต้อง

ทำาตามแพทย์บอก หลังฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 แล้วจึงเข้าห้องทำาคลอด ระ 

หว่างที่นั่งรถเข็นเข้าห้องทำาคลอดรู้สึกว่า

ลูกในท้องไม่ดิ้นเลย จากที่ก่อนฉีดวัคซีน

ลูกยังดิ้นอยู่ในท้อง เมื่อเข้าห้องทำาคลอด

และมีการใช้เครื่องมือตรวจหาลูกในท้อง

แต่หาไม่พบ จึงทำาการอัลตราซาวด์และ

พบว่าเด็กในท้องเสียชีวิตแล้ว แพทย์

สันนิษฐานว่ารกอาจพันคอเด็กทำาให้เสีย

ชีวิต ส่วนในใบแพทย์ระบุว่าเสียชีวิต

ไม่ทราบสาเหตุ โดยแพทย์บอกว่าจะส่ง

เรื่องไปตามขั้นตอนของทางราชการเพื่อ

หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง 

น.ส.พัชราพรกล่าวเพิ่มเติมว่า ตน

ติดใจการเสียชีวิตของลูก เนื่องจากไป

ตรวจครรภ์ตามนัดทุกครั้ง ทำาไมไม่ฉีด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ จนถึงเวลา

คลอดจึงค่อยมาฉีด หรือว่าลูกเสียชีวิต

เพราะตนฉีดวัคซีน เนื่องจากก่อนฉีดลูก

ยังดิ้นอยู่ในท้อง แต่เมื่อฉีดเสร็จลูกไม่

ดิ้นแล้ว จากนั้นทำาการอัลตราซาวด์จึง

พบว่าลูกสาวในท้องเสียชีวิตแล้ว ทำาให้

ครอบครัวเสียใจมาก 

น.ส.พัชราพรกล่าวด้วยใบหน้า

เศร้า หลังเพิ่งสูญเสียลูกสาวคนแรกไป

ว่า ครอบครัวมีอาชีพทำาสวนยางพารา 

ฐานะไม่ค่อยดี พอรู้ตั้งครรภ์สามีดีใจ

มาก เตรียมตั้งชื่อลูกไว้แล้วว่า บุญพร 

แปลว่าพรของผู้มีบุญวาสนา ตั้งใจว่า

จะให้เขาเรียนสูงๆ ทำางานดีๆ จะได้ไม่

ลำาบากเหมือนพ่อแม่ แต่ความฝันต้อง

มาพังทลายลงเมื่อน้องต้องเสียชีวิตไป                      

จึงขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย

เยียวยาให้ความช่วยเหลือด้วย.

แม่วัยโจ๋ข้องใจ

ฉีดวัคซีนโควิด

ลูกในท้องตาย

เตือนชายคิดแต่งชุดตำารวจ

แอบอ้างทำาผิดโทษหนักคุก

4.ผู้ ใดใช้เครื่องหมายราชการ โดย

ไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำาคุกไม่

เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

ตาม  พ.ร.บ.เครื่องหมายราชการ พ.ศ.2482 

มาตรา 6 ประกอบมาตรา 8

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์กล่าวต่ออีกว่า สำาหรับ

การแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดง

ใดๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่

ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ หรือสื่อ

สังคมออนไลน์ ที่ผู้แสดงต้องการแต่งเครื่อง

แบบตำารวจ หรือใช้เครื่องแต่งกายคล้าย

เครื่องแบบตำารวจ สามารถกระทำาได้  แต่

ต้องให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแจ้งต่อหัวหน้า

สถานีตำารวจในท้องที่ที่จะทำาการแสดงทราบ 

ตาม พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ  พ.ศ.2547 

มาตรา 111 แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังเนื้อหา

ที่ได้แสดง ต้องไม่ทำาให้ข้าราชการตำารวจถูก

ดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง หรือทำาให้เกิดความ

เสื่อมเสียแก่ข้าราชการตำารวจ มิเช่นนั้นอาจ

ถูกดำาเนินคดีได้

สำานักงานตำารวจแห่งชาติจึงขอประ 

ชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน หากพบ

เห็นบุคคใดมีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นเจ้า

หน้าที่ตำารวจ หรือใช้เครื่องหมายตำารวจใน

การกระทำาผิดกฎหมาย หรือหลอกลวงผู้อื่น 

สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดไปยังสาย

ด่วน 191 หรือสายด่วนสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ  1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

การณ์ ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค

เหนือ กองทัพภาคที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

และฝุ่นละออง  ประจำาปีงบประมาณ 2565 

โดย พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพ

ภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ทภ.3 เตรียมจัดตั้งกอง

บัญชาการควบคุมสถานการณ์ ไฟป่าหมอก

ควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ   กองทัพภาค

ที่ 3 ที่สโมสรยอดทัพบันเทิง กองพลทหาร

ราบที่  7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2564 - 30 

เมษายน 2565 ตามแผนงานยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 

โครงการป้องกันการบุกรุกและทำาลายพื้นที่

ป่าไม้ ประจำาปีงบประมาณ 2565 รายการ

ลาดตระเวนควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่น

ละออง เพื่ออำานวยการควบคุมการดำาเนิน

การแก้ ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น

ละออง ประจำาปีงบประมาณ 2565 โดย

ให้มีการจัดตั้งชุดรณรงค์ปลุกจิตสำานึกให้

ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอก

ควันภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 จำานวน  

15 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้

มีหน้าที่ในการรณรงค์สร้างการรับรู้และปลุก

จิตสำานึก ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน

ในพื้นที่เฝ้าระวัง แจ้งเตือนการเกิดไฟป่าและ

ป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรง.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7บทความ

โควิดทำ�ให้เกิด‘เศรษฐกิจเรียลไทม์’

ลกกำ�ลังจะเข้�สู่สิ่งที่เรียกว่� “เศรษฐกิจเรียล

ไทม์” หรือที่นิตยสาร The Economist เรียกว่า 

Instant (Real-time) Economics

นั่นแปลว่าข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำาและมีคุณภาพ

สามารถเกิดขึ้นได้ โดยฉับพลัน

นำาไปสู่การนำามาปรับใช้เพื่อการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจที่กำาหนดวิถีชีวิตของผู้คนอย่างชนิดที่เราไม่

เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อน

เพราะเอาเข้าจริงๆ แล้วก็เริ่มจะน่าสงสัยว่ามีใคร

เข้าใจจริงๆ หรือเปล่าว่ากำาลังเกิดอะไรกับเศรษฐกิจ

โลกวันนี้

นักเศรษฐศาสตร์หลายคนที่ผมสนทนาด้วย

ยอมรับว่าตำาราเศรษฐศาสตร์ที่ร่ำาเรียนกันมาหลายร้อย

ปีนั้นกำาลังจะถูกท้าทายอย่างหนัก

เพราะไม่มีใครเข้าใจจริงๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นใน

เศรษฐกิจโลก

การระบาดใหญ่ของโควิดทำาให้วิธีคิดเกี่ยวกับ

เศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมไม่สามารถจะตอบคำาถามที่เกิดขึ้น

วันนี้ ได้

ก่อนหน้านี้จะมีผู้เชี่ยวชาญสักกี่คนที่คาดการณ์

ว่าราคาน้ำามันดิบจะพุ่งเหนือบาร์เรลละ 80 เหรียญ

สหรัฐฯ

ไม่ต้องพูดถึงปัญหาที่อยู่ดีๆ ก็เกิดปัญหา

คอนเทนเนอร์ที่กองพะเนินอยู่นอกท่าเรือแคลิฟอร์เนีย

และจีน

จนเกิดกรณีการยื้อแย่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก 

ทำาให้ค่าระวางส่งสินค้าทางทะเลพุ่งพรวดพราดจน

กระทบการส่งออกของประเทศส่วนใหญ่ในโลก

ตอนที่โควิดเริ่มคลี่คลายช่วงหนึ่งในปี 2020 นัก

พยากรณ์ประเมินว่าว่างงานจะสูงไม่มากนัก เพราะคิด

ว่ามันจะจบลงในเร็ววันนี้

แต่เอาเข้าจริงๆ จำานวนคนตกงานสูงกว่าที่ผู้

เชี่ยวชาญประมาณเอาไว้มาก 

อีกทั้งถึงวันนี้ก็ไม่มีใครแน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อและค่า

จ้างจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

ต้องยอมรับว่าประเด็นสำาคัญที่ทำาให้นัก

เศรษฐศาสตร์ต้องคลำาอยู่ในความมืดในเรื่องสมการและ

ทฤษฎีนั้น เป็นเพราะมีข้อมูลน้อยเกินไปที่จะนำาเสนอ

นโยบายที่จะแก้ปัญหาได้

แต่วันนี้โลกแห่งความสับสนและงุนงงอาจจะเริ่ม

สลายหายไป เพราะโลกกำาลังใกล้จะเกิดการ “ปฏิวัติ” 

ก็ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “เศรษฐศาสตร์แบบเรียลไทม์” นี่

แหละ

มันเป็นอย่างไรหรือ?

สิ่งที่กำาลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง

คือ การมีข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

ด้วยคุณภาพและความทันเวลาของข้อมูลที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่แหละที่ทำาให้บริษัทเทคฯ ยักษ์ๆ 

ที่นำาเสนอบริการผ่านออนไลน์ เช่น Amazon ถึง Netflix 

ที่สามารถใช้ข้อมูลปัจจุบันทันด่วนเพื่อตรวจสอบ

การส่งมอบสินค้าที่สั่งผ่านมือถือว่าไปถึงไหน ณ นาทีนั้นๆ 

และจะไปถึงผู้รับในสภาพเช่นไร 

หรือ Netflix สามารถรู้ได้ว่ามีคนติดละครซีรีส์ชื่อดัง

อย่าง Squid Game เท่าไหร่และเป็นใครอย่างคล่องแคล่ว

ว่องไว

อีกทั้งการระบาดของโควิดทำาให้รัฐบาลและธนาคาร

กลางต่างๆ ทดลองใช้ “ข้อมูล” กะทันหันมาตอบโจทย์

ความต้องการของประชาชน

เช่น การใช้ข้อมูลตรวจสอบการจองร้านอาหารไป

จนถึงการติดตามการชำาระเงินแบบดิจิทัล

ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัล เซ็นเซอร์ และการชำาระเงินที่

รวดเร็ว ทำาให้พฤติกรรมใหม่นี้กระจายตัวอย่างแพร่หลาย 

นำาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการเกาะติดสถิติ

เศรษฐกิจอย่างถูกต้อง แม่นยำาและรวดเร็วขึ้น 

กาแฟดำ

โ

มื่อพูดถึงคว�มก้�วหน�้ในปัจจุบันไม่ว�่เรื่อง

การพัฒนายกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 การ

สื่อสารแบบ 5G หรือก้าวข้ามไปถึงเรื่องควอนตัม 

คอมพิวเตอร์ หรือเมตาเวิร์ส ที่กำาลังเป็นกระแสใหม่ใน

ทิศทางที่กำาลังถูกอนาคตไล่ล่าอยู่วันนี้! เราคงต้องหันมา

ใส่ใจการสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ในบ้านเรา

กับการยกระดับความรู้ ทักษะ การพัฒนาบุคลากรและ

การศึกษา เพื่อพิจารณาว่าเราอยู่ระดับไหน พร้อมจะ

ปรับตัวเปลี่ยนแปลง หรือยังงงๆ ยืนขาตาย-ขาแข็งปรับ

ตัวไม่ได้ รอให้กาลเวลาพัดพาให้หมดอายุขัยไป ที่เหลือ

ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนรุ่นต่อไปว่ากันเอง! ซึ่งเป็นมิติ

ท้าทายว่ามหาวิทยาลัยไทยจะไปต่อ หรือไปไม่ไหวต้อง

ล้มพับ!

ประการแรก เมื่อส่องโลกใบใหม่วันนี้จะพบว่าการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกใบใหม่วันนี้ ไม่เหมือนกับ

การเปลี่ยนแปลงโลกเก่าอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลง

วันนี้ ไม่ใช่การสั่งสมเป็นคลื่นขนาดใหญ่ มีช่วงเวลา

ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบระนาบคลื่นขนาด

ใหญ่ แบบการปฏิวัติอุตสาหกรรม สู่คลื่นพลังงานไอ

น้ำา สู่ไฟฟ้าและการสื่อสาร สู่ปฏิวัติการเดินทางและ

อิเล็กทรอนิกส์ สู่อินเทอร์เน็ต ฯลฯ อีกต่อไป แต่การ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่เป็นแบบกระจัดกระจาย 

ปรากฏจากนวัตกรรมในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ในแบบ

กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มการสื่อสาร กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่ม

การผลิตบริการ กลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์มทางเศรษฐกิจ 

จนถึงการสร้างระบบนิเวศใหม่ และระบบปฏิบัติการ

ใหม่! ฯลฯ เป็นคลื่นย่อยเปลี่ยนแปลงขนาดเล็ก แต่พลัง

มหาศาล ใช้เวลาช่วงสั้นๆ! 

เมื่อปรากฏความเปลี่ยนแปลงขึ้นก็จะส่งผลต่อ 

“ความอยู่รอด” และ “การพังทลาย” ของภาคส่วนที่

ปรับตัวได้กับส่วนที่ปรับตัวไม่ทัน ความเคลื่อนไหวนี้ ไม่

เว้นให้กับการศึกษา การพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีตัวอย่าง

จากการปรับตัวไม่ทันของสถาบันชั้นนำาของโลกหลาย

แห่งที่ตกอันดับหรือต้องปิดตัวเองไป!

ถ้าหันมาพิจารณาเรื่องมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

การศึกษาจะพบว่า ปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่ห่างไกลจาก

ความก้าวหน้ามากทีเดียว เนื่องจากมหาวิทยาลัยของ

บ้านเมืองเราไม่ได้ผูกติดกับความก้าวหน้าของประเทศ 

แต่ผูกติดโยงอยู่กับระบบระเบียบของรัฐราชการเหนียว

แน่น! แม้มีความพยายามที่จะปรับแก้ไขระบบระเบียบ

มาหลายครั้งหลายครา แต่ถ้านำาไปพิจารณาเรื่องของ

ความเปลี่ยนแปลงและความเร็วของการเปลี่ยนแปลง

ในโลกวันนี้ คงได้แค่ไม่เกิน 10 ใน 100 ส่วนของการ

เปลี่ยนแปลง โดยที่กว่า 90% ยังติดอยู่ในกับดักของ

ความคิดเก่า ระบบระเบียบเก่า ตำารับตำาราและทักษะ

เก่า ความเชื่อเก่า! 

การขาดช่องทางผูกโยงที่จะสร้าง พัฒนาการต่อ 

ยอดไปสู่ทิศทางใหม่จนถึงการได้มาของผู้บริหาร ล้วน

ขับเคลื่อนด้วยระเบียบรัฐราชการที่ไม่ใช่การขับเคลื่อน

ด้วยความก้าวหน้า! นี่คือเศษซากตัวตนความล้าหลัง

ที่แฝงฝังอยู่อย่างไม่รู้ตัวของยุคสมัยดีๆ นี่เอง มันเป็น

สภาวะที่กอดมัดความเคลื่อนไหวของสถาบันการศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยระบบระเบียบของรัฐราชการ

และกับดักความคิดเดิมๆ ที่ส่งต่อมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 

จนปัจจุบัน รวมถึงสภาพที่รัฐไม่ได้สร้างระบบนิเวศใหม่

ทางการศึกษา การพัฒนาทุนมนุษย์ให้ตอบโจทย์ความ

ก้าวหน้าจนทุกวันนี้ ผลที่ซ่อนลึกลงไปคือหายนะล้วนๆ!!!

ส่องดูโลกที่เปลี่ยนไปวันนี้ ไม่น่าเชื่อว่ายังมีผู้

เ

ด้านบวกก็คือมันทำาให้รัฐบาลตัดสินใจในหลายเรื่อง

ใกล้เคียงความจริงมากขึ้น

แต่ด้านลบก็คือการเปิดทางให้ผู้มีอำานาจคิดเข้ามา

แทรกแซงพฤติกรรมของประชาชนมากขึ้นเช่นกัน

ที่เห็นได้ชัดเจนคือการระบาดใหญ่ของโควิดครั้งนี้

ได้กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างปฏิเสธ

ไม่ได้ 

แนวโน้มเช่นนี้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อ

เทคโนโลยีแทรกซึมเข้าสู่เศรษฐกิจ เพราะการทำาธุรกรรม

จะผันตัวเองไปสู่ออนไลน์มากขึ้นแม้จะพ้นช่วงโควิดแล้ว

ก็ตาม 

แม้จะมีความเสี่ยงที่จะถูกมิจฉาชีพเจาะล้วงข้อมูลไป

อย่างที่เราเห็นในเร็วๆ นี้ก็ตาม

แต่ผู้รู้ยอมรับว่าการได้ข้อมูลที่ทันท่วงทีจะช่วยลด

ความเสี่ยงของการดำาเนินนโยบายที่ล่าช้า ไม่ทันกับปัญหา

ที่เกิดขึ้น

เช่น ที่ผ่านมาธนาคารกลางของประเทศอาจจะ

ต้องใช้เวลา 18 เดือน (หรือมากกว่า) ในการที่จะเห็น

ผลหลังการตัดสินใจปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

แต่ที่ฮ่องกงมีการทดลองใช้เงินสดใน “กระเป๋าเงิน

ดิจิทัล” ที่จะหมดอายุหากไม่ได้ใช้อย่างรวดเร็ว 

เงินสกุลดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง หรือ 

Central Bank Digital Currencies (CBDCs) อาจทำาให้

เกิดข้อมูลที่ทำาให้การตัดสินใจปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซ้ำา 

ยิ่งนับวันก็ยิ่งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าข้อมูลที่ดี

ในช่วงวิกฤตอาจทำาให้การสนับสนุนกำาหนดเป้าหมาย

ได้แม่นยำากว่าการรอข้อมูลเป็นไตรมาสเพื่อใช้ในการ

พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบาย

ปรากฏการณ์ “เศรษฐศาสตร์เรียลไทม์” กำาลังเกิด

ขึ้นจริงๆ เพราะตอบโจทย์ของสังคมได้เร็วกว่า แม่นยำา

กว่า ได้ผลมากกว่า.

tapichart@hotmail.com

บริหารระดับนายกสภาฯ หรืออธิการบดีสถาบันบางแห่ง 

ยังผูกตัวเองโยงกับอำานาจ ระบบระเบียบ มีความคิดที่

มืดมิดต่อความก้าวหน้า ความเป็นธรรม ความเสมอภาค

ในการบริหารจัดการองค์กร! ยังผูกติดแน่นอยู่กับพวก

พ้อง ผลประโยชน์ และการจัดการที่ไร้สำานึกต่อความ

ก้าวหน้า มืดบอดต่อความเปลี่ยนแปลง อาศัยตำาแหน่ง

แห่งที่หาอยู่-หากินไปวันๆ ตามที่ระเบียบรัฐราชการเกื้อ

หนุน แม้แต่จะอาวุโสแก่เฒ่าเกินเวลาแล้วก็ยังพยายาม

บงการ กำากับหาประโยชน์ แสดงตนแห่งอำานาจ 

แสวงหาประโยชน์อย่างไม่อายฟ้าดิน นี่คือผู้ก่อชะตา

กรรมอันเลวร้ายให้กับบ้านเมืองอย่างไม่น่าให้อภัย!

ในโลกใบใหม่ ผู้คนควรตระหนักสำานึกว่าสถาบัน

การศึกษาเป็นองค์กรที่มีพันธสัญญา มีความมุ่งมั่นใน

การสร้างความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าใหม่ ต้องวิเคราะห์

ให้เห็นตำาแหน่งแห่งที่ของอนาคต ขณะเดียวกันก็ต้อง

เห็นตำาแหน่งแห่งที่ขององค์กร/สถาบันว่า ในความ

ก้าวหน้านั้นตำาแหน่งแห่งที่ของตัวเองอยู่ตรงไหน? เพื่อ

จะได้จัดวางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีให้มีแบบแผน ขั้นตอน

สู่ความเปลี่ยนแปลง และจัดปรับส่วนที่ไร้ประโยชน์ ไร้

อนาคตให้อ่อนตัวลง ส่งเสริมส่วนที่มีอนาคต มีความ

ก้าวหน้าให้เติบโตขึ้นแทน เพราะความเร็วของความ

เปลี่ยนแปลง (Speed Of Change) ในโลกใบใหม่นี้ ไม่

รอคอยใคร มันเป็นธรรมชาติของโลกใบใหม่ที่เปลี่ยนทุก

อย่างได้รวดเร็ว และจะส่งผลต่อ 2 ทิศทางที่สำาคัญคือ 

“วิกฤต” หรือ “โอกาส” หากปรับตัวไม่ได้ก็จะถูกเหวี่ยง

ไปอยู่ในโหมดของวิกฤต ถ้าปรับตัวได้รวดเร็ว รู้เท่าทัน

ความเปลี่ยนแปลง ก็จะพบเห็นโอกาสมากมหาศาล นี่

คือโลกใบใหม่ที่เปลี่ยนไป! 

วันนี้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต้องจัด

วางตัวเองสู่อนาคตให้เห็นแจ้งแทงตลอด อ่านตัวเองให้

ทะลุปรุโปร่ง และกำาหนดความชัดเจนในการปรับตัวจาก

ปัจจุบันขณะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น ทั้งองค์กร 

บุคลากร พร้อมสร้างระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน

องค์กร ให้ประจักษ์ความก้าวหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ถ้า

วันนี้มหาวิทยาลัยและกระบวนการพัฒนาบุคลากรทำาไม่

ได้ การมีวันพรุ่งนี้ขององค์กรนั้นๆ ก็จะค่อยๆ ริบหรี่และ

ดับลงอย่างที่ไม่มีใครจะช่วยได้อีกแล้ว!.

มห�วิทย�ลัยจะไปต่อ

หรือเตรียมพับเสื่อ

เพราะความเร็วของความเปลี่ยนแปลง (Speed Of Change) ใน

โลกใบใหม่นี้ ไม่รอคอยใคร มันเป็นธรรมชาติของโลกใบใหม่ที่เปลี่ยนทุก

อย่างได้รวดเร็ว และจะส่งผลต่อ 2 ทิศทางที่สำาคัญคือ “วิกฤต” หรือ 

“โอกาส” หากปรับตัวไม่ได้ก็จะถูกเหวี่ยงไปอยู่ในโหมดของวิกฤต ถ้า

ปรับตัวได้รวดเร็วรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงก็จะพบเห็นโอกาสมาก

มหาศาล นี่คือโลกใบใหม่ที่เปลี่ยนไป!



คนละครึ่งสะพัด1.28แสนล.

จับตาทิศทางราคา‘น้ำามัน’ในอนาคต 

ส่องเงินกู้2หมื่นล.ดูแลได้ไม่ถึงครึ่งปี?

ปตท.จับมือUBEลุยเทคโนโลยียีสต์อุตฯเอทานอล
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8 เศรษฐกิจ

คลังชวนร่วมยิ่งใช้ยิ่งได้/คาดกนง.คงดอกเบี้ย

พรชัย ฐีระเวช

ออริจิ้นยกทัพคอนโดฯ อัดแคมเปญ

นายอภิสิทธิ์ สุนทรชูเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ร่วม บมจ.ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำากัด เปิดเผยว่า การที่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศปรับเพดานสัดส่วน

สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ของสัญญาซื้อที่อยู่อาศัย

หลังที่ 2 เป็นต้นไป จากเดิม 70-90% เป็น 100% ขณะที่ใน

สัญญาซื้อหลังแรกยังคงเดิมอยู่ที่ 100% พร้อมให้เงินกู้เพิ่มอีก 

10% เพื่อใช้ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ (รวม 110% ของมูลค่าหลัก

ประกัน) โดยมีผลบังคับใช้ในสัญญาเงินกู้ตั้งแต่ 20 ต.ค.2564-

31 ธ.ค.2565 นั้น เป็นการช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์

และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในช่วงปลายปีได้เป็นอย่างดี 

จึงได้จัดแคมเปญ “11.11 คอนโดบุฟเฟต์เลือกได้ไม่อั้น” จะ

เป็นการนำาคอนโดฯ พร้อมอยู่และพรีเซลบนทำาเลศักยภาพ ทั้ง

ในพื้นที่กรุงเทพฯ และอีอีซี จำานวน 18 โครงการ พร้อมมอบ

สิทธิพิเศษมากมาย

สมาคมกุ้งฯ ขอภาครัฐคุมเข้มกุ้งนำาเข้า

นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวัน

ออกไทย กล่าวถึงประเด็นการนำาเข้ากุ้งของผู้ประกอบการห้อง

เย็นและโรงงานแปรรูปกุ้งว่า สมาคมเข้าใจและตระหนักถึง

ความจำาเป็นนำาเข้าเพื่อใช้พยุงอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศ 

ตลอดจนรักษาตลาด แต่ผู้เลี้ยงกุ้งยังมีความกังวลว่าการนำา

เข้าจะทำาให้ราคากุ้งในประเทศตกต่ำา ไม่มีเสถียรภาพ มีความ

เสี่ยงเรื่องโรคที่ติดมากับกุ้งนำาเข้าแพร่ระบาด รวมถึงเกิดปัญหา

คุณภาพความปลอดภัย กระทบต่อความเชื่อม่ันในภาพลักษณ์ท่ี

ดีของกุ้งไทยกับผู้บริโภคท่ัวโลก จึงขอให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ี

กำากับดูแลการนำาเข้ากุ้งต้องมีความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์ของ

การนำาเข้ากุ้งเพื่อใช้สำาหรับส่งออกเท่าน้ัน และต้องมีการกำาหนด

โควตา ช่วงเวลาในการนำาเข้าท่ีแน่นอน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการ

ผลิตและราคากุ้งในประเทศ รวมท้ังต้องมีมาตรการตรวจโรคท่ี

ติดมากับกุ้งท่ีเคร่งครัด

ธ.ก.ส.แจงประเด็นราคาข้าวตกต่ำา

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงกรณีท่ีสื่อสังคม                                                                            

ออนไลน์นำาเสนอข่าวราคาข้าวตกต่ำา ทำาให้กระทบกับเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างมาก จึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วย                                                                                   

งานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ว่า ในส่วนของ ธ.ก.ส. 

มีหน้าที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการประกันรายได้

ข้าว รวมถึงการออกมาตรการคู่ขนาน ประกอบด้วย โครงการ

สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และโครงการสินเชื่อเพื่อ                                                                            

รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ซึ่ง

รวบรวมข้าวจากสมาชิกนำามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นการ

ดูดซับปริมาณข้าวในตลาดไม่ให้ราคาตกต่ำา ส่วนการประกัน

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ธ.ก.ส.รอมติ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีมติเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564 โดยกระ 

ทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำาเสนอ ซึ่ง ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินทันทีเมื่อ

ได้รับรายชื่อตามระบบ

เปิดใช้แล้วทางเข้าโครงการหลวงแม่แฮ

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) 

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผย

ว่า กรมฯ ได้ดำาเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย

บ้านแม่แฮน้อย-บ้านแม่สะงะใต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จุดเริ่ม

ต้นโครงการตั้งแต่ กม.ที่ 0+000-20+000 รวมระยะทาง 20 

กม. งบประมาณ 127.770 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์และเปิด

ให้ประชาชนได้สัญจรแล้ว โดยโครงการนี้ ได้ก่อสร้างเป็นผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) กว้าง 5 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำาข้างทาง ติดตั้ง

เครื่องหมายจราจรและราวกันอันตราย เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ในการเดินทางให้กับประชาชน.

   

ไทยโพสต์ • “คลัง” สุดปลื้ม ยอดใช้คนละครึ่งพุ่งกระฉูด 1.28 

แสนล้านบาท ช็อปผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มคึกคัก 1.21 พัน

ล้านบาท อ้อนลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ หลังเหลือสิทธิตกค้างอีก 5 

แสนสิทธิ ด้าน “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” คาด กนง.ยังคงดอกเบี้ย

นโยบาย ประคองเศรษฐกิจโตฝ่าโควิด-19

ากสถานการณ์ราคาน้ำามันตลาดโลกที่กำาลังเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบโดยตรงมายังประเทศไทย

ที่ทำาให้ราคาขายปลีกน้ำามันโดยเฉพาะกลุ่มดีเซลดีด

ตัวขึ้นจนน่าตกใจ จนปัจจุบันราคาหน้าสถานีบริการน้ำามัน

หากไม่มีการอุดหนุนจากรัฐบาลจะทำาให้ราคาโดดขึ้นไปแตะที่

เกือบ 35 บาทต่อลิตรได้ และแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบมายัง

ผู้บริโภค ซึ่งท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

หากมีปัจจัยที่จะกดดันการเติบโตอย่างเช่นราคาน้ำามันเพิ่มเข้า

มาอีก ความหวังของการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศอาจ

จะกลับมาเป็นศูนย์หรือติดลบได้อีกครั้ง

ทำาให้ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทำางานกันอย่างหนัก เพื่อจะหาวิธีควบคุมและดูแล

ราคาน้ำามันไม่ให้สูงไปกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ ดีเซลไม่เกิน 

30 บาทต่อลิตร โดยดึงทุกกลยุทธ์ โดยเฉพาะการใช้เงินที่มี

อยู่ในมือมาอุดหนุน จนล่าสุดเมื่อประเมินสถานการณ์ในช่วง

ระยะต่อไปแล้วเห็นว่าจากวิธีการที่ดำาเนินมา ก็ยังไม่สามารถ

บรรเทาความรุนแรงของราคาน้ำามันที่กำาลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่องนี้ ได้ จึงต้องกลับมาหารือกันอีกครั้งถึงวิธีการเพิ่มเติมที่จะ

ช่วยลดผลกระทบครั้งนี้

และจากการตัดสินใจของกระทรวงพลังงานทำาให้เกิด

ความคิดเห็นที่ว่าจะต้องกู้เงินเพิ่มมาช่วยดูแลราคาน้ำามัน

ในครั้งนี้ให้ถึงที่สุด เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนในช่วง

สถานการณ์ปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564 คณะกรรม 

การบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงานเป็นประธาน ได้อนุมัติให้กู้เงินเพิ่มเติมอีก 20,000 

ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง 

 

พ.ศ.2562

เพื่อนำามาบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำามันดีเซลหมุน

เร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินใน

ประเทศเข้ามาเป็นช่วงๆ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุน 

และคงไม่ใช้วิธีการออกบอนด์ เนื่องจากการระดมทุนดังกล่าว

ต้องใช้เวลา และเมื่อบวกกับฐานะกองทุนที่เหลืออยู่ 7,144 

ล้านบาท จะสามารถทำาให้ตรึงราคาขายปลีกของน้ำามันดีเซล

ที่ 30 บาทต่อลิตรได้ถึงช่วงเดือน เม.ย.2565 บนสมมติฐานที่

ราคาน้ำามันอยู่ที่ประมาณ 90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือ

ราคาขายปลีกอยู่ที่ 34-35 บาทต่อลิตร

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผย

ในงานเสวนา เรื่อง “เจาะลึกราคาน้ำามันไทย แพงจริงหรือ” 

ว่าการกู้เงินดังกล่าว ตามขั้นตอนเมื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) แล้ว จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสำานักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ เพื่อบรรจุแผนกู้เงินกองทุนน้ำามันฯ เข้าไว้ใน

แผนการก่อหนี้สาธารณะ ซึ่งคาดว่าจะประชุมได้ ธ.ค.64 

และเข้าสู่กระบวนการกู้ต่อไป คาดว่าจะได้เงินในรอบแรก

มาอุดหนุนในช่วงกลางเดือน ม.ค.-ต้นเดือน ก.พ.2565 โดย

กระทรวงจะมีหน้าที่ติดตามดูแลความเหมาะสมของราคาขาย

ปลีกให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน

แต่ด้วยความผันผวนของเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์

คลี่คลายของโควิด-19 มีการเดินทางมากขึ้น ความต้องการ

ด้านพลังงานจึงมีสูงขึ้น จึงทำาให้กลุ่มโอเปกประกาศไม่เพิ่ม

กำาลังการผลิต ลดจำานวนการผลิตน้อยกว่าความต้องการ 

ราคาน้ำามันตลาดโลกจึงดีดตัวสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือน ส.ค.ที่

ผ่านมา โดย นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำากัด 

(มหาชน) ประเมินว่า ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกในช่วง

ไตรมาส 4 ปีนี้จนถึงไตรมาส 1 ปี 2565 จะมีราคาเฉลี่ยอยู่

ที่ 80-90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และมีสิทธิ์จะขยับขึ้นไปถึง 

100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลได้ จากกรณีที่สถานการณ์ต่างๆ 

มีแนวโน้มดีขึ้น

ราคาน้ำามันดิบเฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ที่ราวๆ 67-69 เหรียญ

สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 43 เหรียญ

สหรัฐต่อบาร์เรล แต่สำาหรับปีหน้าบรรดานักวิเคราะห์มอง

ว่าราคาน้ำามันในตลาดโลกอาจจะพุ่งมาอยู่ที่ 75-85 เหรียญ

สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นผลมาจากการตึงตัวทางด้านการผลิต

ที่มีน้อยกว่าความต้องการใช้ ดังนั้นจึงชัดเจนว่าราคาน้ำามันใน

ปีหน้าจะยืนอยู่ในระดับสูงอย่างแน่นอน” นายดิษทัตกล่าว

ในเมื่อทุกอย่างกำาลังผันผวนและเป็นปัญหาติดพันใน

แบบที่แก้ยาก หรือหาทางออกได้ยากแล้ว ก็จะเกิดทฤษฎี

ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายที่แนะนำามุมมองหรือวิธีการ

ดำาเนินงานที่อาจจะเป็นหนทางในการผ่อนคลายสถานการณ์

นั้นๆ ลงได้ ซึ่ง นายคุรุจิต  นาครทรรพ  ผู้อำานวยการสถาบัน

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  ให้ความเห็นว่า นอกจากราคา

น้ำามันขายปลีกในไทย จะขึ้นอยู่กับราคาน้ำามันในตลาดโลกแล้ว  

โครงสร้างราคาน้ำามันของไทยยังส่งผลสำาคัญ ต่อราคา  โดย

เฉพาะการจัดเก็บภาษีต่างๆ  และการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบ

โอดีเซลในน้ำามันดีเซล ที่ปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง 

ซึ่งหากยกเว้นการจัดเก็บภาษี และไม่มีการผสมไบโอ

ดีเซลเลย จะช่วยลดราคาน้ำามันลงได้ ประมาณ  10  บาทต่อ

ลิตร  แต่คงไม่สามารถทำาได้ ดังนั้นหากจะช่วยพยุงราคาน้ำามัน

ดีเซลต่อไปมีข้อเสนอว่าควรยกเลิกเพดานราคาน้ำามันดีเซลที่

ใช้มานานถึง 15 ปี โดยเพดานราคาน้ำามันที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 

34 บาทต่อลิตร ซึ่งสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและสถานการณ์

น้ำามันในตลาดโลก นอกจากนี้ควรปรับลดภาษีสรรพสามิตลง 

2 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่ 5.99 บาทต่อลิตร รวม

ทั้งปรับลดการผสมไบโอดีเซลลงเหลือ 5% จากที่กำาหนดไว้ 

7-10% เพื่อช่วยลดภาระของการใช้เงินจากกองทุนน้ำามันฯ.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง

ความคืบหน้าโครงการคนละ

ครึ่งระยะที่ 3 ว่า จากข้อมูล ณ 

วันที่ 4 พ.ย.2564 พบว่ามีผู้ใช้

สิทธิสะสมจำานวน 25.83 ล้าน

ราย จากผู้ได้รับสิทธิจำานวน 

27.98 ล้านราย โดยมียอดการ

ใช้จ่ายสะสมรวม 128,897.8 

ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชา 

ชนจ่ายสะสม 65,515.5 ล้าน 

บาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 

63,382.3 ล้านบาท

สำาหรับ การใช้จ่ายผ่าน

ฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม ล่าสุด 

(ณ วันที่ 5 พ.ย.2564 เวลา 

08.11 น.) โครงการคนละครึ่ง 

ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสม

ประมาณ 1,215 ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 

627.7 ล้านบาท และรัฐร่วม

จ่าย 587.3 ล้านบาท

ขณะที่ โครงการยิ่งใช้ยิ่ง                              

ได้มีประชาชนผู้ ใช้สิทธิจำานวน 

87,298 คน จากผู้ได้รับสิทธิ

จำานวนกว่า 4.8 แสนราย โดย                                      

มียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชา 

ชนรวม 2,981 ล้านบาท มี

มูลค่าการใช้จ่ายสะสมท่ีนำามา

คำานวณสิทธิ e-Voucher 2,395 

ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะ 

สม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 265 

ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่าย

ส่วน e-Voucher 152 ล้านบาท 

ส่วนการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี

แพลตฟอร์ม ล่าสุด (ณ วันที่ 5 

พ.ย.2564 เวลา 08.11 น.) มี

การใช้จ่ายสะสมกว่า 973,000 

บาท

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประ 

กอบการร้านอาหารและเครื่อง

ดื่มในโครงการคนละคร่ึงระยะ

ที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้                            

ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่าน

ผู้ ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลต 

ฟอร์ม ล่าสุดขณะนี้มีจำานวน

กว่า 71,000 ราย

อย่างไรก็ดี ประชาชน

สามารถใช้จ่ายใน 2 โครงการ

ดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.

2564 ทั้งนี้สำาหรับโครงการยิ่ง

ใช้ยิ่งได้สามารถลงทะเบียน

ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.

com หรือผ่าน G-Wallet บน

แอปพลิเคชันเป๋าตังจนกว่า

จะครบ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งยัง                    

มีสิทธิเหลือกว่า 5 แสนสิทธิ 

โดยประชาชนสามารถใช้จ่าย

เพื่อรับ e-Voucher ได้ถึง 30 

พ.ย.2564 และใช้จ่ายในส่วน 

e-Voucher ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.

2564

ด้าน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย                      

ประเมินว่า การประชุมคณะ

กรรมการนโยบายการเงิน 

(กนง.) ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ กนง.

จะพิจารณาคงอัตราดอกเบี้ย

นโยบายที่ 0.50% หลังจาก

เศรษฐกิจไทยมีปัจจัยบวกจาก

การเปิดประเทศและการคลาย

ล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่ง

ผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศทั้งการบริโภค

และการลงทุนมีแนวโน้มฟื้น

ตัวดีขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ภาค

การท่องเที่ยวฟื้นตัวได้เร็วกว่า

ที่คาด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจ้าง

งาน ขณะที่สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ

ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ดัง

นั้นในการประชุม กนง.ที่จะถึง

นี้จึงคาดว่าน่าจะยังคงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสนับสนุน

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ยัง

คงมีอยู่.

ร้านอาหารฟื้น

CRGรุกหนัก

ปั้นเดลิเวอรี

‘พาณิชย์’ยันเปิดประเทศดันเงินเฟ้อขาขึ้น

จ

ปทุมวัน • นายปิยะพงศ์ 

จิตต์จำานงค์ ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส QSR & 

Western Cuisine ผู้บริหาร

แบรนด์เคเอฟซี ภายใต้การ

บริหารโดยบริษัท เซ็นทรัล 

เรสตอรองส์ กรุ๊ป หรือ CRG 

จำากัด เปิดเผยว่า หลังจาก

รัฐบาลประกาศมาตรการ

คลายล็อกดาวน์และเปิดประ 

เทศ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา มอง

ว่าธุรกิจร้านอาหารมีการเติบ                                     

โตขึ้น แต่เป็นการเติบโตแบบ                                         

ค่อยๆ ฟื้น คาดว่าหลังจาก

นี้ หาก รัฐบาลมีมาตรการ

กระตุ้นกำาลังซื้อ ธุรกิจร้าน

อาหารในประเทศไทยมี โอ 

กาสที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

สำาหรับภาพรวมธุรกิจ

ร้านอาหารประเทศไทยจาก

ข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

มีการเติบโตขึ้นจากปี 63                                    

เล็กน้อยเพียง 1.4-2.6% แต่                                  

พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียน                                         

ไป นิยมสั่งอาหารผ่านช่อง                                         

ทางเดลิเวอรีมากขึ้น เนื่อง 

จากการแพร่ระบาดของโควิด-

19 เห็นได้ชัดว่าธุรกิจบริการ

เดลิเวอรีมีการเติบโตขึ้นมาก

จากปี 63 และมีการแข่งขัน

ที่สูงขึ้นในเรื่องของโปรโมชัน

ต่างๆ

ส่ วนบ ริษัท ได้ รั บผล 

กระทบจากสถานการณ์แพร่

ระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่อง

มาจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย แต่                                            

ยอดขายแบรนด์เคเอฟซีใน

ช่วงไตรมาส 1-3 ของปี 64 

ในช่องทางออนไลน์และเดลิ

เวอรีในช่วงที่ผ่านมาเติบโต

กว่า 30% จึงได้วางแผนเน้น

ช่องทางออนไลน์และบริการ

ไดรฟ์ทรู รวมถึงบริการเซลฟ์พิก                                            

อัปให้ลูกค้าสามารถส่ังอาหาร

ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน                                             

เพ่ือมาถึงร้านก็สามารถรับสิน 

ค้าได้เลย ไม่ต้องรอนาน ตอบ

โจทย์วิถีใหม่.

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” ชี้

ราคาน้ำามัน-อาหารสดพุ่ง 

ดันเงินเฟ้อ ต.ค.2564 ขยับ 

คาดแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น

หลังรัฐบาลเปิดประเทศ 

หนุนใช้จ่ายครึกครื้น การัน

ตีราคาผักสดจะถูกลงหลัง

ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่ม

นายรณรงค์ พูนพิ                                            

พัฒน์ ผู้อำานวยการสำานัก                                       

งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า                             

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ 

ทั่วไป) เดือน ต.ค.2564 อยู่

ที่ 101.96 เพิ่มขึ้น 0.74% 

จากเดือนก่อนหน้า โดย

เป็นการขยายตัวต่อเนื่อง

เป็นเดือนที่ 2 ส่วนเงินเฟ้อ

เฉลี่ย 10 เดือนของปี 2564 

ไทยโพสต์ • ปตท.จับมือ UBE 

เดินหน้าการใช้เทคโนโลยียีสต์

คุณภาพสูงในอุตสาหกรรมเอ

ทานอล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิต ลดต้นทุน 

และส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ

ของประเทศ

นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิ

มงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด 

การใหญ่ สถาบันนวัตกรรม 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีลงนาม

สัญญาอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี

ยีสต์สำาหรับกระบวนการผลิต

เอทานอลในการทดสอบเชิง

พาณิชย์ ระหว่าง ปตท. และ

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล 

จำากัด (มหาชน) (UBE) ว่า 

ความร่วมมือนี้เป็นการทดสอบ

ประสิทธิภาพเทคโนโลยียีสต์

ที่มีความสามารถในการผลิต

เอนไซม์ย่อยแป้งด้วยตัวเอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ                                   

หมักเอทานอลจากมันสำาปะ                                       

หลัง เป็นเทคโนโลยีท่ีวิจัยและ                                    

พัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรม 

ปตท.

ซึ่ งมาจากการพัฒนา

ต่อยอดยีสต์สายพันธ์ุทนร้อน

สำาหรับใช้ในกระบวนการหมัก

ท่ีอุณหภูมิสูง และสามารถลด                                        

ต้นทุนค่าเอนไซม์ท่ีใช้ ในกระ                            

บวนการผลิตเอทานอลเพื่อใช้                                    

ผสมกับน้ำามันเช้ือเพลิงสำาหรับ                                              

การผลิตเอทานอลในอุตสาห 

กรรมพลังงานและอุตสาห

กรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลงได้

มากกว่า 50% นอกจากน้ียังช่วย                                          

ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการ

พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ

อุตสาหกรรมการผลิตเอทา

นอลในประเทศไทยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดรับโมเดล

เศรษฐกิจใหม่ของภาครัฐสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน (บีซีจี) ด้วย

เศรษฐกิจหลัก 3 ด้านที่จะต้อง

ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ 

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุน 

เวียน และเศรษฐกิจสีเขียว.

(ม.ค.-ต.ค.) เพ่ิมข้ึน 0.99% ขณะ                                                          

ท่ีเงินเฟ้อพ้ืนฐานท่ีหักอาหาร

สดและพลังงานออก พบว่า                                              

ดัชนีอยู่ที่ 100.59 ไม่เปลี่ยน 

แปลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้า และ                                

เฉลี่ย 10 เดือน เพิ่มขึ้น 0.23%

ท้ังน้ีมีปัจจัยหลักจากการ

เพิ่มสูงขึ้นของราคาสินค้าใน

กลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะน้ำามัน

เชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้น 37.09% 

ตามราคาตลาดโลก และสินค้า

กลุ่มอาหารสดบางชนิดปรับตัว

สูงขึ้น เช่น ผักสดที่ได้รับผล 

กระทบจากน้ำาท่วม เพิ่ม 7.08% 

ราคาไข่ไก่ท่ียังคงอยู่ ในระดับ

สูง รวมทั้งกลุ่มอาหารบริโภค

ในบ้าน นอกบ้าน และเครื่อง

ประกอบอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้น

ตามต้นทุน และค่าบริการแต่ง

ผมชาย เป็นต้น

สำาหรับเดือน ต.ค.2564                                  

มีสินค้าที่ปรับขึ้นราคา 226 

รายการ เช่น น้ำามันเชื้อเพลิง 

น้ำามันพืช ผักกาดขาว ผัก

คะน้า แตงกวา ผักบุ้ง ไข่ไก่                            

ไก่ย่าง อาหารกลางวัน เป็นต้น 

ราคาสินค้าลดลง 133 รายการ 

เช่น ข้าวสารเจ้า ข้าวสาร

เหนียว เนื้อสุกร เงาะ มะม่วง 

หัวหอมแดง มะนาว ค่ากระ 

แสไฟฟ้า ค่าลงทะเบียน ค่า

ธรรมเนียมอุดมศึกษาภาครัฐ 

บาล เป็นต้น และสินค้าไม่

เปลี่ยนแปลงราคา 71 รายการ

“แนวโน้มเงินเฟ้อในช่วง

ที่เหลืออีก 2 เดือนของปีนี้จะ

ยังคงเป็นขาขึ้น แต่คงไม่สูงเท่า

เดือน ต.ค.2564 โดยมีปัจจัย

จากราคาน้ำามัน อาจกระทบ

ต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและ

บริการ รวมถึงการบริโภค

จากการเปิดประเทศ ส่งผล

ให้การจับจ่ายใช้สอยดีข้ึน แต่

ผักสดท่ีราคาเคยสูงแนวโน้ม

น่าจะปรับตัวลดลง เพราะ

ผลผลิตจะเร่ิมเข้าสู่ตลาด

มากข้ึน ส่วนสินค้าอาหารสด

อื่นๆ เช่น ข้าว เน้ือสุกร ไก่

สด และผลไม้สด ยังมีแนว

โน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย

ปีน้ี ยังประเมินว่าเงินเฟ้อจะ                                

อยู่ในกรอบท่ีประเมินไว้ท่ี

เฉล่ียระหว่าง 0.8-1.2% ค่า

กลางอยู่ท่ี 1.0% แต่หากสถาน 

การณ์เปล่ียนแปลงอย่างมีนัย

สำาคัญก็จะมีการทบทวนอีก

คร้ัง” นายรณรงค์กล่าว.

ราคาน้ำามันดิบเฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ที่ราวๆ             

67-69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล                                                       

ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่                                                             

43 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล                                      

แต่สำาหรับปีหน้า บรรดานักวิเคราะห์มอง

ว่า ราคาน้ำามันในตลาดโลก อาจจะพุ่ง

มาอยู่ที่ 75-85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล                              

ซึ่งเป็นผลมาจากการตึงตัวทางด้าน

การผลิตที่มีน้อยกว่าความต้องการใช้                                          

ดังนั้นจึงชัดเจนว่า ราคาน้ำามันในปีหน้าจะยืน

อยู่ในระดับสูงอย่างแน่นอน

‘‘

‘‘
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ลไมสวนใหญมักมีคาดัชนี

น้ําตาลมีไมสูงนัก จึงอาจไม

ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่ม

สูงขึ้นอยางรวดเร็ว แตผลไมบางชนิดมี

คาร โบไฮเดรตสูง ซึ่งอาจสงผลตอการ

ควบคุมน้ําหนักและทําใหระดับน้ําตาล

ในเลือดของผูปวยเบาหวานสูงขึ้นได 

ฉะนั้น ถาเปนไปไดควรเลี่ยง 5 ผลไม

น้ําตาลสูง คือ 1.ลําไย เพราะลําไยสดน้ํา

หนัก 1 ออนซ หรือประมาณ 28 กรัม ให

พลังงาน 17 แคลอรี และคาร โบไฮเดรต 

4 กรัม นอกจากนี้ ลําไยเปนผลไมที่มี

น้ําตาลสูง โดยลําไย 9 ผล ประกอบดวย

น้ําตาลมากถึง 3.5 ชอนชา 2.ทุเรียน แม

จะประกอบดวยสารอาหารที่มีประโยชน 

เชน ใยอาหาร วิตามินบี และวิตามินซี 

แตทุเรียนครึ่งเม็ด อาจเทียบเทาการรับ

ประทานน้ําตาล 2 ชอนชา 

3.มะมวงสุก อาจจะอุดมดวย

วิตามินและแรธาตุมากมาย ทั้งวิตามิน

เอ วิตามินบี วิตามินซี และโฟเลต แต

มะมวงเปนผลไมที่ใหพลังงานสูง โดย

มะมวงสุก 1 ผล มีน้ําตาลสูงถึง 45 

กรัม ผูที่เปนโรคเบาหวานจึงควรจํากัด

ปริมาณการรับประทานมะมวงสุก โดยรับ

ประทานไมเกิน 1 สวนตอมื้อ เทียบเทา

มะมวงผลกลางครึ่งผล 

4.กลวย มีหลายชนิด และแตละชนิด

มีปริมาณนํ้าตาลและคาร โบไฮเดรตแตกตาง

กัน ผูปวยเบาหวานจึงควรรับประทานกลวย

แตละชนิดในปริมาณท่ีเหมาะสม ผูปวยเบา

หวานไมควรรับประทานกลวยหอมผลกลาง

เกินคร่ึงผลตอม้ือ หรืออาจเลือกรับประทาน

กลวยนํ้าวาผลกลาง 1 ผล ซ่ึงมีคาดัชนี

นํ้าตาลตํ่ากวาแทน

5.สับปะรด หลายคนอาจนึกไม

ถึงวาผลไมท่ีมีรสชาติเปร้ียวอมหวานอยาง

สับปะรด จัดเปนผลไมท่ีไมเหมาะกับผูปวย

เบาหวาน แตผลไมชนิดน้ีมีคาดัชนีนํ้าตาล

สูง การรับประทานสับปะรด 8 ช้ินพอดีคํา 

มีคาดัชนีนํ้าตาลอยูท่ี 70–72 และมีคามวล

นํ้าตาลอยูท่ี 10.8–13.1. 

คาดัชนีน้ําตาลกับการเลือกกินผลไม

ลดล็อกจากหนาที่ประจํา  ชารจพลังใหชีวิตดวยการ

ออกเดินทางทองเที่ยวอีกครั้ง กับแบรนดแฟชั่น “Disaya 

Vacationist” (ดิษยา วาเค

ชันนิสต) ซึ่งครั้งนี้ ไดรวมกับ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.) และ Leica Camera 

Thailand (ไลกา คาเมรา                                

ไทยแลนด) พาทุกทาน

เยือนดินแดนแกนนคร 

(ขอนแกน) เรียนรูและ

สัมผัสวิถีชีวิตภูมิปญญา

ของภาคอีสาน สูการ

รังสรรคคอลเลกชัน

ใหม Attitude of The 

Northeast (แอทติ

จูด ออฟ เดอะ นอรทอีสต) ที่เปยมไปดวยมนตเสน�ห

ของวัฒนธรรมอีสาน และเพ� อสนับสนุนการทองเที่ยวใน

ประเทศไทย ใหกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

 “ดิษยา สรไกรกิติกูล” ครีเอทีฟไดเร็กเตอร กลาว

วา คอลเลกชัน Attitude of The Northeast ไดนํา                            

ผ

อินสไปเรชั่นมาจากงานศิลปะ วัฒนธรรม อยางการ

ทอผาไหมมัดหมี่ ลายดอกกระเจียว ดอกตะแบก นํา

มาตีความใหมในแบบ Disaya Vacationist รวมถึงนํา

ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว มาตัดทอนสูการ

ออกแบบลายพิมพ และซิลลูเอทตางๆ ที่รวมเสน�ห

ของเมืองขอนแกนเอาไว

ซีซั่นนี้นําเอาความงดงามของลวดลายการ

ทอผาพื้นเมืองอยาง “ผาไหมมัดหมี่” ภูมิปญญา

อันเล� องช� อของจังหวัดขอนแกน ที่มีลักษณะ

การทออันเปนเอกลักษณ และเปนที่รูจักกันดี

ในฐานะนครแหงมัดหมี่ของประเทศไทย มา

รังสรรคใหเกิดเปนลวดลายผา และอีกหนึ่ง

ภูมิปญญา “ผาขาวมา” Disaya Vacationist 

หยิบยกเอาผาลายตารางที่แสนจะเรียบงาย

มาสรรคสราง ใหกลายเปนเสื้อครอปเขาเซต

กับกางเกงใหดูรวมสมัยมากขึ้น นอกจาก

นั้นทางแบรนดไดนําเทคนิคการสานที่ไดรับแรง

บันดาลใจจากเคร� องจักสานพื้นบานของทางอีสานมา

รังสรรคตอใหกลายเปนผาปกฉลุ ดีเทลอันโดดเดนที่อยู

ในทุกชิ้นงาน.

ป

โกลเดน เพลซ สาขาเพชรบุรี 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ให พลอากาศเอก                                                                                                            

สถิตยพงษ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองคฯ เปนประธานในการเปดราน โกลเดน เพลซ สาขา

เพชรบุรี โดยมีกรรมการและคณะผูบริหาร บริษัท สุวรรณชาด จํากัด ในพระบรมราชูปถัมภ ใหการตอนรับ          

เม� อวันกอน

ปน ‘CDC Designer Workplace’ 

เคอี กรุป นําโดย ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร พรอมทีมผูบริหาร รวม

เปดพื้นที่ทํางานแหงใหมใหเหลานักออกแบบกับ “CDC Designer Workplace” Co-Working Space 

ที่พรอมสรางแรงบันดาลใจและเปนศูนยรวมขอมูลในทุกเร� องดีไซน ใหนักออกแบบรุนใหมไดมารวม

เอนจอย เพ� อสรางสรรคงานใหมๆ ณ คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร (ซีดีซี) เม� อเร็วๆ นี้

ชารปสงตอกําลังใจ 

อัครเดช พันธิวานนท ผูจัดการทั่วไปฝายขาย และ เบลค หวัง ผูชวยผูจัดการทั่วไป 

ฝายสมารทโซลูชั่น บริษัท ชารป ไทย จํากัด สงมอบหนากาก SHARP Face Shield เพ� อ

ปองกันเชื้อโรค ผลิตโดยใชเทคโนโลยีเดียวกับการผลิตจอ LCD ของชารป ลดการเกิดเงา

สะทอนและฝาบนพื้นผิวระหวางใส จํานวน 80 ชิ้น มูลคา 103,920 บาท แก อภิวัฒิ อุไร

รัตน ประธานเจาหนาที่บริหารและรองอธิการบดีบริหารกิจการพิเศษ (อารเอสยู เฮลทแคร) 

ศูนยตรวจสุขภาพและการแพทยเฉพาะทางในเครือมหาวิทยาลัยรังสิต เพ� อสนับสนุนการ

ปฏิบัติหนาที่เพ� อสาธารณประโยชน ที่อาคารอารเอสยู ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท เม� อเร็วๆ นี้

พลังใจ..กาวผานวิกฤตโควิด

วรรณา ธรรมรมดี ผูจัดการบริหารสํานักกรรมการผูจัดการ และ กัณฑชิต  ศรัณยบัณฑิต 

ผูจัดการสวนกลุมผลิตภัณฑ HBA CATEGORY บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทน

บริษัท มอบเงิน 50,000 บาท จากการจัดแคมเปญทุกการซื้อผลิตภัณฑ GoodAge มูลคา 555 

บาท GoodAge รวมสบทบ 99 บาท ในโครงการ “พลังใจ 99 บาท กาวผานวิกฤตโควิด-19” ใหกับ

สภากาชาดไทย เพ� อนําไปใชในภารกิจชุดธารน้ําใจชวยเหลือประชาชนที่ตองกักตัว รวมทั้งผูสูงวัยที่

ชวยเหลือตนเองไมได และไรที่พึ่ง จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19

นิทรรศการ Green Learning Society 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญชวน

เยาวชนและประชาชนคนไทยทั่วประเทศเยี่ยมชมนิทรรศการ

ออนไลน ‘Green Learning Society : หองเรียนสีเขียว พลังเยาวชน

สรางสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน’ เต็มรูปแบบ ภายในงาน

มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ชาติ ประจําป 2564 ระหวางวันที่ 9–19 

พฤศจิกายน 2564 โดยในปนี้ กฟผ.ได

เคล� อนโลกพลังงานมาไวบนหนาจอ ขน

ขบวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

ไฟฟา พรอมสาระความรูดานการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับกิจกรรม

สนุกๆ อาทิ การแขงขัน ROV กับ EGAT 

Esports Tournament และโครงการอ� นๆ ที่น�าสนใจอีกมากมาย ทั้งนี้ 

ผูที่สนใจสามารถเก็บเกี่ยวสาระความรู พรอมลุนรับของรางวัลจาก 

กฟผ. โดยสามารถติดตามขอมูลขาวสารตางๆ และรับชมพิธีเปดอยาง

เปนทางการผาน FB Live ไปพรอมๆ กันได ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 

2564 เวลา 09.00–10.00 น. ทาง Facebook Fanpage : หองเรียน

สีเขียว กฟผ. Page

เทศกาลราชประสงค 8 องคเทพ

สมาคมผูประกอบวิสาหกิจในยานราชประสงค (RSTA) สํานักงานสงเสริมการ

จัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) (TCEB) และสมาคมการคาสงเสริมการ

จัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) เตรียมเปดงาน “เทศกาลราชประสงค 

8 องคเทพ” จัดพิธีบวงสรวงประจําป ทานทาวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ดังระดับโลกประจํายานราชประสงค ผูประกอบพิธีบวงสรวงโดยพระมหาราช

ครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ และพบกับไฮไลตนักแสดงสาวแพนเคก-เขมนิจ จามิกรณ เขารวม

พิธีบวงสรวงและรวมถวายรําชุดพิเศษ ครั้งแรกของโลกกับการ Live Streaming ผาน 

ทางเฟซบุก we love ratchaprasong ใหผูศรัทธาจากทั่วทุกมุมโลกไดสงจิตอธิษฐาน

ขอพรพรอมกันตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม! ในวันอังคารที่ 9 พ.ย.64 เวลา 06.00-08.00 น. 

พรอมเปดมิติใหมแหงการเขาถึงพื้นที่ราชประสงค ใหนักทองเที่ยวไดรูจัก “ยานราช

ประสงค-ยานแหงภูมิปญญาอัจฉริยะ” (Land of 

Wisdom) ดวยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) 

ตอบโจทยนักทองเที่ยวและผูศรัทธาที่ยังเดินทาง

มาไมได ใหสามารถสักการะและขอพรองคเทพ

ไดตลอด 24 ชั่วโมง ผาน www.bkkdowntown.

com และสามารถถายภาพเปนที่ระลึกเสมือน

ไดมาอยูบนพื้นที่จริงอีกดวย สอบถามขอมูลและ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทาง Facebook 

“We Love Ratchaprasong”  

แฟชั่นจากไอเดียวัฒนธรรมอีสาน

‘ตอบโจทย’รักษ ไทยสไตลโมเดิรน
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10 ท่องเที่ยว

ล่องเรือสำ�ร�ญลอยกระทงกล�งเจ้�พระย�

“มาคาเลียส” แหล่งรวมอี-เวาเชอร์ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว 

อันดับ 1 ของไทย จัดโปรโมชั่นต้อนรับวันลอยกระทง 19 พ.ย.นี้ เอาใจสายบุฟเฟต์

ให้มาอิ่มกับเวาเชอร์บุฟเฟต์อาหารนานาชาติและบุฟเฟต์ซีฟู้ดระดับพรีเมียมบนเรือ

สำาราญสุดหรู และฟินไปกับความงามของพระอาทิตย์ตกดินและบรรยากาศกรุงเทพฯ 

ยามค่ำาคืน พร้อมรับกระทงฟรีสำาหรับลอยกลางสายน้ำาเจ้าพระยา ในราคาเริ่มต้นเพียง 

700 บาทต่อท่าน อาทิ Royal Princess Cruise, Wonderful Peral Cruise, Alangka 

Cruise, Chaophraya Princess Cruise และ Viva Alangka Cruise เป็นต้น เริ่ม

เปิดจองแล้ว สำารองท่ีนั่งได้ที่ www.makalius.co.th สอบถาม โทร. 0-2821-5215,  

08-5355-4449 หรือ Line Official: @makalius

ฉลองคืนวันเพ็ญแบบเอ�ต์ดอร์ริมปิงที่อนันตร�

อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ชวนเฉลิมฉลองกับประเพณีอันงดงามของไทยใน

เทศกาลลอยกระทง ท่ีจัดขึ้นบริเวณท่าน้ำาส่วนตัวภายใต้บรรยากาศค่ำาคืนอันสวยงาม

ริมแม่น้ำาปิง มาร่วมลอยกระทงรูปดอกบัวพร้อมตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปเทียนสวยงาม

เพ่ือขอขมาแม่พระคงคาตามความ

เชื่อ อิ่มอร่อยกับมื้อค่ำาในบรรยากาศ

แบบเอาต์ดอร์ริมน้ำากับบุฟเฟต์อาหาร

นานาชาติ ทั้งญี่ปุ่น จีน อิตาเลียน รวม

ถึงอาหารเหนือและขนมหวาน โดยทาง

รีสอร์ตเตรียมกระทงให้สำาหรับแต่ละ

โต๊ะ ระหว่างมื้ออาหารเพลิดเพลินไป

กับการแสดงฟ้อนรำาแบบล้านนา โดย

คุณแววดาว ศิริสุข ศิลปินล้านนาร่วม

สมัย สนนราคา 2,600 บาทต่อท่าน สำาหรับเด็กอายุ 8-12 ปี ราคา 1,300 บาท  

อายุต่ำากว่า 7 ปี ฟรี สอบถามข้อมูล โทร. +66 (53) 253 333 หรืออีเมล chiangmai 

@anantara.com

ลอยกระทงส�ยไหลประทีป 1,000 ดวง ต�ก

จังหวัดตากจัดงานประเพณีลอยกระทง ปลอดภัยจากโควิด-19 กิจกรรมหลัก 

ลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำาปี 2564 จะจัดขึ้น ณ ริมสายธาร

ลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เพียง 2 วันเท่านั้น เพื่อ

เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่นของชาว 

จ.ตาก ภายในงานจะมีลานภูมิปัญญา

กระทงสาย, การจำาหน่ายกระทงกะลา 

ณ ด้านทิศเหนืออาคารกิตติคุณ พิธี

ขมาแม่พระคงคา ณ เวทีกลางน้ำา การ

แสดงสื่อผสมมัลติมีเดีย ณ เวทีกลาง

น้ำา และการลอยกระทงสายไหลประทีป  

1,000 ดวง จำานวน 1 สายต่อวัน ณ เวที

กลางน้ำาปิง งดการแสดงการละเล่นต่างๆ และงดกาดกระทงสาย ลานครัวกระทงสาย 

ไม่ให้มีการจำาหน่ายสินค้าและขายอาหารในบริเวณงาน กำาหนดจัดงานวันที่ 18-19 พ.ย. 

มีกำาหนดเวลาไม่เกิน 22.00 น.

ช้อปฟิน กินเพลิน ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีญี่ปุ่น

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นแห่งเดียวในไทย ณ ไอคอนสยาม 

ฉลองครบ 3 ปี จัดงาน “SIAM TAKASHIMAYA  3rd ANNIVERSARY” ภายใต้คอน

เซ็ปต์ “ช้อปฟิน กินเพลิน ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีญี่ปุ่น” วันที่ 1-30 พ.ย.นี้ เนรมิตพื้นที่

ภายในห้างให้เต็มไปด้วยบรรยากาศ

และกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิม 

เริ่มจากมอบความสุขให้นักชิมกับเมนู

ดั้งเดิม ในเทศกาลอาหาร Matsuri 

Autumn Food Festival ตกแต่งแบบ

งานวัดญี่ปุ่น และเมนูสุดพิเศษจาก

ร้านดัง อาทิ 3rd Year Anni Matcha 

เมนูพิเศษจากร้าน Kyoto Uji Saryo  

ชาเขียวครีมมีมัทฉะสุดเข้มข้น เสิร์ฟ

คู่เบบ้ีคาสเทลลา พร้อมรื่นรมย์ ไปกับ

ศาสตร์จัดดอกไม้อันเก่าแก่ประจำาชาติ

ญี่ปุ่น “อิเคบานะ” จัดแสดงผลงาน

มาสเตอร์พีซขนาดกว้างกว่า 3 เมตร

จากแต่ละสถาบัน ทั้งอิเคโนโบะ, โซ

เก็ทสึ, โอฮาระ รวมถึงผลงาน “Living 

in the New World” ถ่ายทอดวิถีชีวิต

แบบใหม่ผ่านการจัดดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์ประจำาแต่ละสถาบัน ให้ผู้ชมได้สัมผัส

วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างใกล้ชิดตลอด 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 10-30 พ.ย.นี้ ณ ทางเข้าชั้น M

วีคเอนด์ซีฟู้ดปุฟเฟต์ดินเนอร์พร้อมวิวกรุงเทพฯ

โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 11 หนึ่งในแบรนด์ โรงแรมภายใต้แมริ

ออท อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมเปิดให้บริการวีคเอนด์ซีฟู้ดบุฟเฟต์ดินเนอร์อีกครั้ง

สำาหรับคนรักอาหารทะเล ที่ห้องอาหารเครฟ ชั้น 8 พร้อมชมวิวเมืองกรุงเทพฯ แสน

สวย มอบราคาพิเศษเพียง 750 บาทต่อท่านพร้อมน้ำาดื่ม ลูกค้าจะได้อิ่มอร่อยกับ

อาหารทะเลจัดเต็มไม่อั้น ทั้งแบบออน

ไอซ์ เช่น หอยนางรม ปูม้า และหอย

แมลงภู่นิวซีแลนด์ที่อร่อยพร้อมรับ

ประทาน ถัดจากออนไอซ์มาต่อแบบปิ้ง

ย่างจากไลฟ์สเตชั่นที่มีเชฟพร้อมย่างให้

สดๆ ตามออเดอร์ ไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำา

ตัวโต กุ้งลายเสือ กั้ง แซลมอน ปลา

ซาบะ ปลากะพง และหอยทะเลต่างๆ 

มากมาย นอกจากนี้ยังมี โซนพาสต้า

เส้นสด สปาเกตตีและพิซซ่าที่เชฟเรา

ทำาแบบอบร้อนจากเตามาพร้อมให้รับประทานกันเลย โซนอาหารนานาชาติยังไม่หมด 

เพราะยังมีซูชิหลากชนิด ผักโขมอบชีส ขาแกะอบ โคลด์คัต ปิดท้ายด้วยขนมหวาน

หลากหลายทั้งขนมไทยและเทศ รวมถึงไอศกรีมหลากรส เปิดให้บริการทุกวันศุกร์และ

วันเสาร์ เวลา 18.00-22.00 น. จอง โทร. 0-2207-7000 แชตผ่านไลน์ https://lin.ee/

ZE9eT หรืออีเมล fb.aloftbkk@alofthotels.com.

บตั้งแต่เปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย.

2564 มีต่างชาติทะลักเดินทาง

เข้าประเทศไทยวันละหลายหมื่น

คน ทำาให้บรรยากาศความคึกคักของการ

ท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเป็นรูปเป็นร่างมาก

ขึ้น งานใหญ่ที่จะมาประเดิมช่วยคลายทุกข์

คนไทยจากโควิด-19 คือ งานประเพณีลอย

กระทงที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-19 พ.ย.นี้ ซ่ึง

นอกจากเป็นการสืบสานประเพณีดั้งเดิม

ที่มีมาต้ังแต่ยุคสุโขทัยแล้ว ตามความเชื่อ

ของคนไทยการทำากระทงดอกไม้ที่สวยงาม 

พร้อมจุดประทีปลอยไปกับสายน้ำาเป็นการ

ขอขมาแม่น้ำาลำาคลอง อีกทั้งผู้ลอยสามารถ

อธิษฐานให้ทุกข์ โศกโรคภัยไหลไปกับสายน้ำา

ไม่ให้หวนกลับมา

งานลอยกระทงปีนี้ ในกรุงเทพฯ ที่ 

ศบค.ประกาศเป็นโซนจังหวัดท่องเที่ยว ภาค

รัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดงาน เทศกาล

สายน้ำาแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่  7 หรือ 

Bangkok River Festival 2021 ภายใต้

แนวคิดคูลๆ “วันเพ็ญ เย็นใจ” ชวนคนไทย

และนักท่องเที่ยวต่างชาติมาลอยกระทง

ที่ 8 ท่าน้ำาสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของ

กรุงเทพฯ ได้แก่ วัดโพธิ์ วัดอรุณฯ วัดประ

ยูรฯ วัดกัลยาณมิตร วัดระฆัง ท่ามหาราช 

เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และสุขสยาม 

ไอคอนสยาม ซ่ึงมีอากาศดีๆ วิวสวยๆ ได้

สัมผัสธรรมชาติของแม่น้ำาเจ้าพระยา และ

ทำากิจกรรมกลางแจ้ง สามารถรักษาระยะ

ห่างได้ รวมถึงล่องเรือฟรีไปลอยกระทงริม

น้ำาแต่ละท่า

ส่วนนักท่องเที่ยวสนใจเรียนรู้เรื่อง

ราวและของดีชุมชนริมสายน้ำาที่มีหลาก

หลายวัฒนธรรม เยาวชนเจ้าบ้านสืบสาน

วัฒนธรรมตัวน้อย พร้อมต้อนรับและ

มาเล่าเกร็ดความรู้ ให้ฟังสนุกๆ นอกจาก

กรุงเทพฯ ยังมีการจัดงาน “Lamphun River 

Festival” คร้ังที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 

พ.ย.นี้ ที่ลานหน้าวัดมหาวัน ริมคูเมือง ถนน

รอบเมืองใน และข่วงพันปี จ.ลำาพูน ใครเที่ยว

อยู่ภาคเหนือไปเที่ยวงานได้ โดยมีบริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) เป็นหัวเรือใหญ่ 

ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ และ

เครือข่ายภาคประชาชนสานต่อประเพณีดี

งามของไทย

อิทธิพล คุณปล้ืม รมว.วัฒนธรรม 

บอกว่า ลอยกระทงเป็น 3 ประเพณีหลักของ

ไทยที่มีช่ือเสียงระดับโลก ปีนี้ตรงกับวันที่  

19 พ.ย. ทั่วไทยจัดงานวันลอยกระทง ในส่วน 

วธ. และไทยเบฟ จะจัดเทศกาลสายน้ำาแห่ง

วัฒนธรรม เน้นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม

ไทยและบอกเล่าวิถีชุมชนริมสายน้ำาที่ก่อเกิด

ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์บนพื้นที่ 8 ท่าน้ำา

สิริมงคล 5 พระอารามหลวง และ 3 ท่าน้ำา

ร่วมสมัยของเอกชน การจัดงานปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโควิด และสอดรับนโยบาย

‘วันเพ็ญ เย็นใจ’ลอยกระทง 8 ท่าน้ำาสิริมงคล

เปิดประเทศ นักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ี

เข้ามาสามารถร่วมลอยกระทงตามพื้นท่ี

ต่างๆ และท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้ให้

ชุมชน เชื่อมั่นว่าประเพณีนี้จะดึงดูดชาวต่าง

ประเทศให้เข้ามามากขึ้น ต่อเนื่องสู่ช่วงปี

ใหม่ บรรยากาศท่องเที่ยวจะดีขึ้น

Bangkok River Festival 2021 ในคืน

วันเพ็ญนักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระ สวดมนต์

เสริมสิริมงคล ชมสถาปัตยกรรมวัดที่เก่าแก่ 

งดงาม เดินเล่นงานออกร้านค้าชุมชนใน 

8 ท่าน้ำา และลอยกระทงริมแม่น้ำาเจ้าพระยา

เพื่อขอขมาแม่พระคงคา เข้าธีม “วันเพ็ญ 

เย็นใจ” สุรพล เศวตเศรณี ประธานจัด

งานบอกว่า เทศกาลครั้งน้ีเน้นความเป็นสิริ

มงคล พระอารามหลวงแต่ละแห่งเปิดสถาน

ที่สำาคัญให้คนไทยได้สักการะ ขอพรเสริมบุญ 

เสริมชีวิตได้รุ่งเรือง นอกจากนี้จะเสนอมนต์

เสน่ห์ของชุมชน ที่ผ่านมาชุมชนกระทบจาก

โควิด ช่วง 3 วันของงานจะสร้างโอกาสและ

รายได้ผ่านร้านค้า ของดีชุมชน เทศกาล

สายน้ำาแห่งวัฒนธรรมนี้ยังรักษาสิ่งแวดล้อม 

มีจัดบ่อลอยให้ลอยกระทง สะดวกต่อการ

จัดเก็บกระทงหลังงาน วันเพ็ญ เย็นใจ คือ 

ชวนคนไทยมาทำาสิ่งที่ดีงาม สุขกาย สบายใจ

ประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวย

การใหญ่ ไทยเบฟ บอกว่า ภาครัฐเริ่มมี

มาตรการผ่อนคลายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไปข้างหน้า ภาคเอกชนพร้อมใจสนับสนุน

ให้คนไทยเท่ียวแบบนิวนอร์มอล สำาหรับ

เทศกาลสายน้ำาแห่งวัฒนธรรม ไทยเบฟ

จัดต่อเนื่องทุกปี เพราะเป็นต้นแบบพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง กิจกรรมวัฒนธรรมที่เกิด

ขึ้นจะขับเคลื่อนสร้างมูลค่า สร้างอาชีพให้

กับชุมชน ทุกชุมชนตั้งใจสืบสานรักษาศิลป

วัฒนธรรมของไทยให้ทั่วโลกรับรู้ ที่สำาคัญ

เกิดเยาวชนเจ้าบ้านพลังสำาคัญสืบสาน

วัฒนธรรม ช่วยดูแลความสะอาดรอบชุมชน

และคลองให้ใสสะอาด เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

ด้านการท่องเที่ยว นี่คือความยั่งยืน

ลอยกระทงปีนี้ มาผ่อนคลายกับ

วัฒนธรรมประเพณีคู่ไทยในงาน Bangkok 

River Festival 2021 วันที่ 17-19 พ.ย.นี้ 

ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. เรือรับส่ง

ฟรีวันที่ 19 พ.ย. เดินเรือเที่ยวแรกเวลา  

16.00 น. เส้นทางเดินเรือ เส้นทางที่ 1  

R1-R6 ออกทุก 20 นาที เริ่มจากท่าวัดโพธิ์ 

มาจุดประทีปบูชารอยพระพุทธบาท สักการะ 

พระพุทธไสยาสน์ มาลอยประทีปเทียนหอม 

ชมการแสดงดนตรีไทย เข้าท่ามหาราช จัด

ลอยกระทงปุฟเฟต์ มีเครื่องลอยกระทงริม

เจ้าพระยา ท่าวัดระฆัง สักการะหลวงพ่อ

โต พรหมรังสี ตีระฆังเสริมมงคลให้ชื่อเสียง

โด่งดัง ท่าวัดอรุณฯ เวียนเทียน สักการะ

พระปรางค์ 4 ทิศ ทำาประทักษิณโดยรอบ 

ขอพรหลวงพ่อรุ่งอรุณ ให้ชีวิตรุ่งโรจน์ทุก

คืนวัน ล่องเรือต่อไปท่าวัดกัลยาณมิตร ไหว้

หลวงพ่อซำาปอกง ทำาบุญหีบสมบัติเจ้าสัวโต

มงคลมั่งค่ัง ร่วมเวิร์กช็อปว่าวไทย ท่าวัด

ประยูรฯ สักการะพระบรมสารีริกธาตุและ

ชมสถาปัตยกรรมล้ำาค่า ใครสนใจมีเวิร์ก 

ช็อปหมูกระดาษ และชมบอนสีหลากพันธุ์

ที่เขามอ วัดประยูรฯ

เส้นทางที่ 2 R7-R-8 ออกทุก 30 นาที 

ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม จัดวันเพ็ญ 

เย็นใจ เที่ยวไทย 4 ภาค เมืองสุขสยาม ตั้งแต่

วันที่ 17-28 พ.ย. นำาเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น

ไทย ก่อนจะล่องเรือไปท่าเอเชียทีค เดอะ

ริเวอร์ฟร้อนท์ เที่ยวงานวัดร่วมสมัย สนุก

กับซุ้มเกมงานวัด ชวนเพื่อน คนรัก หรือ

ครอบครัวมาประดิษฐ์กระทง จะลอยที่สระ

น้ำาในงานหรือริมท่าน้ำาเลือกได้ ทั้ง 2 เส้น

ทางนักท่องเท่ียวสามารถขึ้นเรือได้จากทุก

ท่าในคืนวันลอยกระทง เชื่อว่าจะดื่มด่ำากับ

เสน่ห์ไทยที่ไม่เลือนหาย.

นั

Bangkok River Festival 2021 ปีนี้ชูธีม “วันเพ็ญ เย็นใจ” 

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. ประวิช สุขุม และสุรพล เศวตเศรณี สืบสานประเพณีลอยกระทง

สักการะพระปรางค์สี่ทิศ ชีวิตรุ่งโรจน์ที่วัดอรุณฯ

รณรงค์ลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

ชวนลอยกระทงท่าน้ำาสิริมงคลเย็นใจริมเจ้าพระยา

ลอยประทีปเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่วัดประยูรฯ
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11บันเทิงไทย

เพลงไตเติล ZERO 

(ซีโร่) เพลงที่เล็งไป

ยังหัวใจของแฟน

คลับ ด้วยการบอกว่า 

“ผมคือ ZERO ถ้า

หากไม่มีคุณ”

อัลบั้ม 

COUNTDOWN (เคาต์ดาวน์) คืออัลบั้มเต็ม

ชุดแรกในประเทศเกาหลีใต้ของซูเปอร์ จู

เนียร์ ดีแอนด์อี เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี 

นับตั้งแต่เปิดตัวครั้ง

แรกด้วยดิจิทัลซิงเกิล 

Oppa, Oppa เมื่อวันที่ 

16 ธันวาคม 2554 จาก

นั้นก็ได้ปล่อยออกมาถึง                               

4 มินิอัลบั้ม พร้อม

ทำาการแสดงทัวร์ใน

ประเทศญี่ปุ่นและแถบ

เอเชีย โดยพวกเขาได้

ทำางานด้านดนตรีมา

ลองครบรอบ 10 ปีของการ

เปิดตัว SUPER JUNIOR-

D&E (ซูเปอร์ จูเนียร์ ดีแอนด์

อี) ที่ประกอบไป

ด้วย 2 สมาชิก 

DONGHAE (ทงเฮ) 

และ EUNHYUK 

(อึนฮยอก)               

จากวง SUPER 

JUNIOR ก็ได้ปล่อย

อัลบั้มเต็มชุดแรก 

COUNTDOWN (เคาต์

ดาวน์) ออกมาพร้อม

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และได้รับความรัก

จากแฟนคลับทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ฉ
และแล้วการประกวด TO BE 

NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ประจำา

ปี 2564 รอบชิงชนะเลิศก็เดินทางมาถึง 

โดยงานจัดขึ้น ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า JJ 

MALL โดยกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขาฯ 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ใน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ดำาเนินมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2545 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้

คำาขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 

ในการค้นหาต้นแบบเยาวชนกลุ่มใหม่

กิจกรรมการประกวด TO BE 

NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ประจำา

ปี 2564 เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 

คนจากทั่วประเทศเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนา

ทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ, 

การร้องเพลง, การเต้น, การแสดง รวม

ถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม 

และต้องผ่านการประกวดประชันความ

สามารถและพัฒนาการบนเวทีกับ 4 

โจทย์เพลงป๊อป ลูกทุ่ง แดนซ์ และเพลง

สากลตลอด 4 สัปดาห์อย่างเข้มข้น

ตลอดเวลาการเก็บตัวฝึกซ้อม 

โดยได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นจาก

ครูใหญ่ของบ้าน หม่อมหลวงยุพดี ศิริ

วรรณ และครูผู้ให้การฝึกซ้อม อาทิ นุ้ย 

เกศริน, หลิว มนัสวี, บิ๊ก ธานัท, อาร์ต 

อัศกร, นนท์ สุนนท์ และตลอดระยะ

เวลาการเก็บตัวแข่งขันจากเยาวชน

ทั้งหมด 40 คน คัดเลือกเหลือเพียง 16 

คนที่จะขึ้นโชว์ความสามารถบนเวทีต่อ

สายตาคณะกรรมการท่ีมาร่วมเฟ้นหาสุด

ยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี อาทิ ท็อป-

ดารณีนุช ปสุตนาวิน, หลิว-มนัสวี กฤตตานุ

กูล, ชิน-ชินวุฒ อินทรคูสิน, ต้ัม-วราวุธ โพธ์ิ

ย้ิม และณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม สำาหรับผลการตัดสิน 

ผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER 

ONE IDOL รุ่นท่ี 11 ประจำาปี 2564 

ฝ่ายหญิงได้แก่ TI 31 น.ส.ภรัณยู พูลน่ิม 

จ.พิษณุโลก และผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่ 

TI 23 นายกิตติกวิน จัสทิส จ.ขอนแก่น. 

3หนุ่ม‘ชิน-ตั้ม-ณัฏฐ์’ร่วมตัดสิน

TO BE NUMBER ONE IDOL

เพลงไตเติล ZERO (ซีโร่) ที่

ประกาศถึงการเริ่มต้นใหม่ของ SUPER 

JUNIOR-D&E จะเป็นเพลงแนว

อิเล็กทรอนิกส์ ฮิปฮอป ที่มีเบสทรอปิคอล 

จังหวะอันมีชีวิตชีวา และเสียง Pluck 

ของคีย์บอร์ด โดย DONGHAE ได้

มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องและ

ทำาเพลงนี้ นอกจากนี้ในอัลบั้มยังมี     

เพลงอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Beautiful 

Liar, Far away, Feel That Feelin’, 

La La La, Have a Nice Day, Muse, 

Share My Love, Home และ ZERO 

เวอร์ชันภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด 

10 เพลง ที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึง

ดนตรีหลากหลายแบบของซูเปอร์ จูเนียร์ ดี

แอนด์อี.

ผมมีขาวดีที่จะแจงใหแฟนๆ ของรานพระรามเกาไกยางที่

ถนนพระรามเกา ซอย 39 (โทร.0-2318-3939) รานนี้มีอาหาร

อีสานรสชาติอรอยจนไดรับรางวัลระดับโลก ขั้น บิบกูรมองด                                                             

ของมิชลินไกด ถึง 2 ปซอน โดยมีอาหารเดนที่ไดรับการแนะนํา

คือ สมตําไทยถ่ัวกระจก ไกบานยาง คอหมูยาง และ ลาบเปด

อุดร รสชาติดั้งเดิมจากตนตํารับ และที่สําคัญทางรานยังได

รับเคร� องหมาย SHA (Amazing Thailand Safety&Health                               

Administsation ซึ่งเปนโครงการที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) รวมมือกับกระทรวง

สาธารณสุข หน�วยงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการยก

ระดับมาตรฐานความสะอาดหรือความปลอดภัยดานสุขอนามัย

อีกดวย

ขาวดีที่วาคือ เพ� อเปนการสมนาคุณแกลูกคา ตอนรับการ

เปดประเทศของรัฐบาล คุณสุเมธ ตอสหะกุล เจาของรานได

จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดสําหรับลูกคาที่มาทานอาหารที่ราน เม� อ

ทานอาหารครบ 500 บาท จะไดรับการแถมขาวไรซเบอรี่อยาง

ดี ราคาถุงละ 100 บาท (1 กิโลกรัม) เม� อนําไปหุงจะไดรสชาติที่

อรอยมาก และมีประโยชนแกรางกาย 1 ถุง (ไมรวมขนมที่มีขาย

บริเวณหนารานและซื้อผานทาง delivery) หรือถาใครชอบขาว

ไรซเบอรี่ก็จะมีจําหน�ายในราคาถุงละ 100 บาท แตถาซื้อ 3 ถุง 

จะแถมใหอีก 1 ถุง และคุณสุเมธยังใจปา ซื้อ 4 ถุง จะแถมใหอีก 

2 ถุง ที่สําคัญตองรีบๆ หน�อยครับ ของมีจํานวนจํากัด หมดแลว

หมดเลยครับ

รานอาหารที่จะแนะนําในวันนี้เปนรานขายกลวยปงครับ 

อยูที่โกลเดน เพลส ถนนประดิษฐมนูธรรม (เลียบทางดวน) เม� อ

ไดอานแลวหลายทานคงคิดวาตองธรรมดาๆ แน�ๆ แตวาไม

ธรรมดาครับ เพราะนักชิมหลายทานคงทราบดีวารานที่จะเขา

มาขายในโกลเดน เพลส นั้น จะตองผานการคัดเลือกจากคณะ

กรรมการที่เขมงวดพิถีพิถันทั้งเร� องรสชาติ ความสะอาดและกิริยา

มารยาทของพนักงานอีกดวย

เดินเขามาเห็นรานขายกลวยปงแลวก็จะแปลกใจ เพราะ

ทําไมจึงปงกลวยมากเหลือเกิน ที่เสียบกลวยก็จะทําจากสเตนเลส                                                                  

อยางดี แตละอันเสียบกลวยไดจํานวนมากเรียงรายอยูเต็มเตา 

เจาของรานคือ คุณวิชัย เมธาวีกุล ท่ีเรียนจบมาทางดานเศรษฐกิจ

การเงิน เคยทํางานอยูท่ีฝายการตลาดทางดานเคร� องสําอาง แต

มาหลงใหลในการทํากลวยปงขาย เพราะ เปนคนชอบกิน ชอบ

ทําอาหาร ถึงกับเคยเปดรานอาหารของตัวเองมาแลว ขายดีแตก็

เหน� อยมากจึงตองเลิก

รานอาหารและยังเปน

คนชอบดัดแปลงท่ีสําคัญ

คือ เปนคนชอบกิน

กลวย เพราะมีประโยชน

ตอรางกาย ไดตระเวน

ชิมกลวยปงมาแทบทุก

ท่ี จึงไดนํากลวยปงมา

ดัดแปลง คิดสูตรเฉพาะ

ของตัวเองข้ึนและไดนํามาเสนอกับทาง

โกลเดนเพลสเพียงคร้ังเดียวก็ผานการ

ตัดสินไดรับการคัดเลือกเขามาขาย ณ 

ท่ีแหงน้ี

เริ่มตั้งแตเลือกกลวย เพราะตัว

คุณวิชัยนั้นดูกลวยเปนจะตองสั่งเจา

ประจําจากจังหวัดเพชรบุรี คัดเอากลวยที่เสมอกันหมดและยังไม

สุกเอามาบมเอง 2 วัน แลวนําเขาตูเย็น วันๆ หนึ่ง จะขับรถจาก

รานไปที่บานวันละ 3 รอบ เห็นกลวยสุกพอดีก็เอามาปอกเปลือก 

เตรียมปง ที่เลือกก็แชน้ําแข็งไวเพ� อไมใหสุกเกินที่ตองการ

ถึงเวลาปงกลวย คุณวิชัยเลาใหฟงวาเคยดูเขาปงกลวยตอง

ติดเตาถาน ขี้เถาฟุงไปหมด ถานแดงความรอนก็จะมากก็ปงไม

ไดอีกตองเอาขี้เถากลบ ลมพัดมาก็ปงไมได ฝนสาดก็ปงไมได จึง

นําถานจากภูเขาไฟที่ใหความรอนสม่ําเสมอมาใช ทําใหสะดวก

มาก เม� อติดเตาแลวเอาเวลาไปปอกกลวยไดอีกดวย ประมาณครึ่ง

ชั่วโมงเตาก็จะไดความรอนเต็มที่และสม่ําเสมอ เตาหนึ่งๆ ก็จะใช

เวลาปงประมาณ 1 ชั่วโมง จะสุกพอดี

ปงกลวยสุกแลวก็เอามาทับแลวตัดเปนชิ้นๆ พอดีคํา เวลา

เคี้ยวกินจะหนึกๆ เหมือนกินแปงเหนียวๆ มีรสหวานนิดๆ บาง

รานปงกลวยที่ตรงดานหัวจะฝาด แตกลวยปงของคุณวิชัย หวาน 

เสมอกันทั้งลูก ยิ่งกินก็ยิ่งอรอย ทั้งแข็งๆ นุมๆ หนึกๆ ลองชิมดู

สักชิ้นแลวจะตองจิ้มชิ้นที่สอง ชิ้นที่สามตอเชียวครับ หรือถายังไม

แน�ใจขอชิมชิ้นเล็กๆ กอนก็ยังได รับประกันวาจะตองยอนกลับไป

ซื้อเปนถุงๆ อีกแน�นอน ที่สําคัญคือคุณวิชัยจะถามวาคนกินกลวย

ปงนั้นอายุมากขนาดไหน ถาอายุมากหน�อย อยางตัวคนเขียน ก็

ตองเลือกนิ่มๆ หน�อยใหครับ

ไมใชวากลวยปงจะอรอยเทานั้น คุณวิชัยยังเพิ่มความอรอย

ใหมากขึ้นดวยการแถมน้ําจิ้มที่จะเอามาจิ้มเอามาราดไดตามใจ

ชอบ น้ําจิ้มนี้ทําจากหัวกะทิแทๆ ที่ตองคัดเอามะพราวที่กระเทาะ                                                                   

เปลือกตอหนาตอตาคุณวิชัย แลวขูดเด๋ียวน้ันเทาน้ัน ไมเอามะพราว

ที่กระเทาะเปลือกใสกระสอบมาทําเปนอันขาด

ไดหัวกะทิแลวเอามาผสมกับน้ําตาลโตนดตามสูตรเฉพาะ

ของคุณวิชัยจะไดรสชาติครบทั้งขนหอมหวานมันเค็มปะแลมๆ ไม

หวานมาก จะไดความหอมของน้ําตาลและกะทิอยางชัดเจน โดย

ไมใสกลิ่นกะทิอยางเด็ดขาด น้ําจิ้มหมอๆ หนึ่ง ตนทุนเฉียดครึ่ง

หม� นเชียวครับ

เวลากินจะเอามากินกับกาแฟก็อรอยดีกวากินกับขนมปง

หรือคุกกี้ เพราะไดประโยชนตอสุขภาพมากกวา สําคัญก็ตรง

เวลาที่จะซื้อนะซิครับ เพราะวาปงกลวยเตาหนึ่งๆ ก็ตองใชเวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง ถามาใกลชวงกลวยสุกก็ดีไป ถามาตอนเริ่ม

ปงก็ตองรอครับ ราคาขายถุงๆ หนึ่งมี 5 ลูก ราคา 35 บาท ซื้อ 

3 ถุง 100 บาท แถมน้ําจิ้ม 1 ถวย 

ทางที่ดีโทรศัพทสั่งจองมากอนก็จะ

เปนการดีที่สุด เพ� อจะไดไมตองรอ

นาน

ซื้อกลับไปแลวกินไมหมด

เก็บใสตูเย็นไวจะกินเม� อไรเอามาใส

ไมโครเวฟประมาณ 2 นาที ก็จะได

รสชาติที่เหมือนเดิม ที่รานรอยหวี

กลวยปงเสวยของคุณวิชัยมีลูกคามา

จากที่ไกลๆ ไดชิมแลวติดใจกลับมา

ซื้ออีก เคยมีลูกคาสั่งกลวยปง 300 

ลูก นําไปที่สหรัฐอเมริกา แมกระทั่ง

ธนาคารใหญๆ ของไทย เคยมาสั่งที

เดียว 2,000 ชุด แตคุณวิชัยก็รับไม

ไดเพราะปงกลวยไดจํานวนจํากัด

รานรอยหวีกลวยปงเสวยของคุณวิชัยขายดิบขายดีเคยมีผู

มาขอซื้อแฟรนไชสหลายราย คุณวิชัยก็ยังไมตกลง แตไดทราบ

ขาววาตนป พ.ศ.2565 กําลังจะเริ่มขายแฟรนไชสผูที่อยากมีอาชีพ

ใหม สนใจติดตอสอบถามไดครับ

รอยหวี กลวยปงเสวย
ที่ โกลเดน เพลส ถนนประดิษฐมนูธรรม

ช� อราน รอยหวี กลวยปงเสวย

เจาของ คุณวิชัย เมธาวีกุล

สถานท่ี รานโกลเดน เพลส ถนนประดิษฐมนูธรรม (เลียบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา) รานอยูดานหนาของ

โกลเดนเพลส เปดบริการต้ังแตเวลา 8.00-17.00 น.โทรศัพท 08-4547-4700

ฉลอง10ปี‘ซูเปอร์ จูเนียร์ ดีแอนด์อี’

ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรก‘เคาต์ดาวน์’
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ครั้งแรกของประเทศไทย “กรมบาดาล” เจาะบอน้ําบาดาล ลึกมากกวา 1 พันเมตร 

นายศักด์ิดา วิเชียรศิลป อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม(ทส.) ลงพื้นที่บานหินขาว หมู 15 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกน เพ� อ

ติดตามความกาวหนาโครงการเจาะบอบาดาลลึก 1,000 เมตรหรือ 1 กิโลเมตรใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(แองนครราชสีมา-อุบลราชธานี แองอุดรธานี-

สกลนคร และแองเลย” ซ่ึงถือเปนการเจาะบอนํ้าบาดาลไดในระดับความลึกท่ีมากท่ีสุด 

ครั้งแรกของประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เม� อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผานมา

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท เปดตัว

บริการใหม่ให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่ายและผ่อนคลายในวัน

เดียวกัน  กับ “Trendy wash” (เทรนดี้ วอช)  รานสะดวกซัก 

24 ชั่วโมง ที่พรอมมอบประสบการใหมในการทํางานบาน

ที่งายเพียงปลายนิ้ว โดยสามารถควบคุมการทํางาน การ

ชําระเงิน ติดตามสภานะการซัก และ อบผา ไดผาน

แอพพลิเคชั่น หรือจายเปนเงินสดไดตามความสะดวก 

ภายในรานแบงเปนโซนฝาก

ของ โซนซัก อบผา พับผา 

และโซนน่ังรอเปนสัดสวน 

พรอมมีเจาหนาท่ีดูแลคอย

อํานวยความสะดวกตลอด

การใชงาน ทําใหระหวางรอ

ลูกคาสามารถเดิน ชอป ชิม ชิล 

กับรานคาและบริการภายใน

ศูนยการคาฯ ไดอยางตอเน� อง

ไรกังวล

พิเศษ! โดยในชวงเปด

รานใหม ตอนรับเดือนพฤศจิกายนน้ี 

ทางรานมอบโปรโมชั่นพิเศษพิเศษ จากการสะสมแตม

ภายในแอพพลิเคชั่น Trendy wash อีกมากมาย มารวม

สัมผัสประสบการณสะดวกซัก จาก “Trendy wash” 

(เทรนดี้ วอช)  สาขาเดอะไนน เซ็นเตอร  ติวานนท ได

ทุกวัน ตลอด 24 ชม. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  

08-7087-9696 และ 09-2556-9387 Facebook : 

trendywashapp

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท  
เปดตัวบริการใหม Trendy wash รานสะดวกซัก  พรอมใหบริการ 24 ชั่วโมง

ฮองกง ฟชเชอรแมน รานอาหารจีน

ตนตํารับสไตลฮองกงขนานแทในเครืออิมแพ็ค 

เตรียมตอนรับปลายฝนตนหนาวกับสุดยอด

เมนูอาหารจีนสไตลกวางตุงฝมือเชฟฮองกง 

ดวยเมนูใหม “โจกหมอไฟ สไตลฮองกง” ที่

ยกขบวนความอรอยสุดอลังการ สําหรับ

คนชอบรับประทานโจกอยางแทจริง ที่มีจุด

เด่นของความหอมถึงเครื่องของน้ําซุปที่ใช้

เคี่ยวขาวหอมมะลิเกรดเอ จนไดเนื้อโจกที่

หอมอรอยและเนียนนุมเหมือนรับประทานที่

ฮองกง

และพิเศษสุดยังสามารถเพิ่มท็อปปง

โรยหนาโจกหมอไฟไดตามใจชอบดวยซีฟูด

เกรดพรีเมียม โดยเชฟไดคัดเลือกปลาทะเล

ที่ไดคุณภาพและมีความสดใหม และลูกชิ้น

โฮมเมดสไตลฮองกง ที่ใชเนื้อหมู ปลาหมึก 

และกุง โดยไมผสมแปง นํามานวดใหไดที่

จนไดลูกชิ้นโฮมเมดที่อรอย เดง เต็มคํา 

พรอมใหบริการทั้งสําหรับรับประทานที่ราน 

และบริการเดลิเวอรี่ ผานแอปพลิเคชัน

ชั้นนํา

สําหรับชุดโจกหมอไฟ มีใหเลือก 2 

ฮองกง ฟชเชอรแมน นําเสนอเมนูใหม “โจกหมอไฟ สไตลฮองกง”

ยกขบวนความอรอยดวยท็อปปงซีฟูดเกรดพรีเมี่ยม เอาใจคนชอบรับประทานโจก

เมนู คือ “โจกรวมมิตรหมอไฟ” ราคา 650 บาท 

(สําหรับ 2 ทาน) ประกอบดวย ลูกชิ้นกุงสด 

ลูกชิ้นปลาหมึก ลุกชิ้นหมูบด หมูสันคอสไลด

สุดนุม ตับหมู เซี่ยงจี๊ พรอมโจก น้ําซุป และ

เคร� องเคียง และ “โจกหมอไฟทะเลรวม” 

ราคา 780 บาท (สําหรับ 2 ทาน) อัดแน�นไป

ดวยลูกชิ้นกุงสด ลูกชิ้นปลาหมึก เนื้อปลาเกา

สด กุงขาว ปลาหมึกสไลด และโจก พรอมน้ํา

ซุป และเคร� องเคียง  นอกจากนี้ ยังมีชุดโจก

หมอไฟสุดพรีเมี่ยม เสิรฟดวยปลาทะเลสด

ใหมที่คัดคุณภาพอยางดี และหารับประทาน

ยากจากทองทะเลอันดามัน ไดแกปลาเตาเตย 

และปลาเกามุก นํามาทําความสะอาดอยางดี 

เลาะเนื้ออยางพิถีพิถัน สําหรับรับประทานคู

กับโจก น้ําซุป และเคร� องเคียงอ� นๆ ในราคา 

1,450 – 1,650 บาท (ใหบริการเฉพาะรับ

เดอะ แพลทินัม กรุป ปนสุขชวยเหลือชุมชน     จิรายุ  รัตตประดิษฐ ผูอํานวยการอาวุโส 

ฝายปฏิบัติการอาคาร บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุป มอบตูปนสุขและสินคาอุปโภคบริโภค

จําเปน ใหแก ขวัญเมือง บุญประสงค ผูชวยผูอํานวยการเขต รักษาราชการเเทนผูอํานวยการ

เขตราชเทวี เพ� อนําไปแจกจายบรรเทาความเดือดรอนประชาชน ที่ ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณแพรระบาดโควิด-19 ซึ่งนําแจกจายตอไปยัง 6 ชุมชน อาทิ ชุมชนนิคมมักกะสัน 

ชุมชนซอยสมประสงค ชุมชนสุเหราซอยเพชรบุรี 7 โดยมีนางสาวภัคภร  แสงศิวะฤทธิ์ 

หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวมรับมอบ ณ บริเวณดานหนาสํานักงานเขต

ราชเทวี 

ทีเส็บจัดประชุมสุดยอดผูนําไมซ      จิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงาน

สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ พรอมดวย ศุภวรรณ 

ตีระรัตน รองผูอํานวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม ทีเส็บ จัดการประชุมสุดยอดผูนําไมซ 

“MICE City Summit 2021” และการเสวนาถอดบทเรียนจาก “การขับเคล� อนเศรษฐกิจเมือง

ดวย Phuket Sandbox” ณ จังหวัดภูเก็ต นําผูบริหารเมืองไมซและเมืองที่มีศักยภาพจาก 16 

จังหวัด รวมเรียนรูประสบการณการเปนเจาภาพจัดงานระดับนานาชาติของภูเก็ตเพ� อนําไป

ตอยอดการพัฒนาศักยภาพเมืองไมซรองรับการเปดประเทศ โดยมี ณรงค วุนซิ้ว ผูวาราชการ

จังหวัดภูเก็ต, สมศักดิ์ จังตระกุล ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน, สุทธิพงษ คลายอุดม รอง

ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี และสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 

รวมในงาน ณ โรงแรม อินเตอรคอนติเนนตัล ภูเก็ต

รวมดวยชวยกัน      

ประจักษ  ตั้งคารวคุณ 

และ กิตติพงษ เตรัตนชัย มอบ

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 50,000 ซอง 

ใหแก พล.ต.ท.สําราญ นวลมา 

ผบช.น. เพ� อนําไปใชในโครงการ 

“เราคือครอบครัวเดียวกัน” 

ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

โดยมี พล.ต.ต.รุงโรจน ฐากูร

ปุณยสิริ รอง ผบช.น. และ 

สุรเดช กรกิตติชัย มารวมใน

พิธีดวย ที่กองบัญชาการตํารวจ

นครบาล

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
 

สาขาวิชาพัฒนาศึกษา รวมกับ ศูนยพัฒนานิสิต

และบัณฑิตอุดมคติ คณะครุศาสตร จุฬาฯ จัดโครงการ

พัฒนาวิพากษ ครั้งที่ 4 "การเรียนยุคโควิด พลิกวิกฤตให

เปนโอกาส" ในวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 09.00 

– 12.00 น. สามารถรับชมทางออนไลนผานระบบ ZOOM 

หรือ Facebook Live เพจ พัฒนาวิพากษ ครั้งที่ 4 โดย

ผูรวมเสวนาในครั้งนี้ประกอบดวย ดร.สุภัทร จําปาทอง 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.จงกล เดชปน ผูอํานวยการ

โรงเรียนนครสวรรค  ดร.สุพรรัตน  สัตตธนชัยภัทร 

ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต ดร.ธันวธิดา วงศประสงค 

ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุน

เพ� อความเสมอภาคทางการศึกษา สนใจเขารวมการเสวนา 

สแกนคิวอาร โคดไดที่ โปสเตอรประชาสัมพันธ ตั้งแตบัดนี้ 

- 18 พฤศจิกายน 

ปกหมุดตะลุยลิ้มรสความอรอยบุฟเฟตอาหาร

นานาชาติ และเมนูไฮไลทเน้ือแกะออสเตรเลีย หองอาหาร

เวนติซี ช้ัน 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด 

พรอมใหคุณไดเต็มอิ่มฟนแบบจัดหนักจัดเต็มไปกับไปกับ

บุฟเฟตอาหารนานาชาติมื้อเย็น โดย เชฟแอนเดรีย  

มอนเทลลา หัวหนาพอครัวใหญ รังสรรคสุดยอดเมนู

ซิกเนเจอรทั้งอิตาเลียน-ไทย หลากหลายเมนูใหคุณได

อิ่มไมอั้น อาทิ สลัดไสกรอกเนื้อแกะ, แกงมัสมั่นแกะ, 

กะเพราเนื้อแกะไขดาว, ซี่โครงแกะซอสโรสแมรี่, เนื้อแกะ

สอดไสผลไมแหง, มีทบอลเนื้อแกะ, คาเนลโลนี่เนื้อแกะ 

รวมไปถึงบุฟเฟตอาหารนานาชาติอีกมากมาย มุมซีฟูด

ออนไอซ กั้งกระดาน กุงแมน้ํา หอยแมลงภู หอยนางรม 

กุง ซูชิและซาชิมินานาชนิด รวมถึงอาหารอิตาเลียน และ

อาหารไทย แฮมนานาชนิด สลัดตางๆ ซุปใหคุณเลือกล้ิมลอง 

พรอมต� นตาต� นใจไปกับชีส รวมถึงของหวานนานาชนิด 

บุฟเฟตนานาชาติมื้อเย็น ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 

18.00 น. - 22.00 น. (ปดไลนอาหาร 21.30น) ราคาเพียง 

1,590++ ตอทาน (ไมรวมเคร� องด� ม) ซื้อแพ็กเกจเคร� องด� ม

เพิ่มเติมในราคา 149++ (น้ําด� ม น้ําอัดลม และชา กาแฟ) 

สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 4 ขวบทานฟรี และอายุ 5-11 ขวบ

ครึ่งราคา เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.30 น. – 

22.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่งไดที่ 

โทร.0-2100-6255 

ประทานที่รานเทานั้น)

นอกจากนี้ ยังมีชุดโจกหมอไฟ แบบ

ใหบริการซื้อกลับบานและเดลิเวอรี่ ใหคุณ

อิ่มอรอยกับโจกรอนๆ ในแบบปรุงเอง ดวย

ราคาเริ่มตนชุดละ 845 – 1,900 บาท พรอม

ทั้งเมนูอะลาคารตสําหรับรับประทานคูโจก

หมอไฟ อีกกวา 10 เมนูใหเลือก อาทิ 

ปาทองโกสไตลฮองกง ลูกชิ้นโฮมเมด และไข

เยี่ยวมา ฯลฯ พบกับอีกหนึ่งความอรอยสไตล

ฮองกงของโจกหมอไฟ ที่ราน “ฮองกง ฟช

เชอรแมน” ไดแลวตั้งแตวันนี้เปนตนไป

ราน “ฮองกง ฟชเชอรแมน” ตั้งอยู

บริเวณล็อบบี้ อาคาร 12 อิมแพ็ค เมืองทอง

ธานี สํารองความอรอย โทร.0-2833-5434-5 

พรอมอํานวยความสะดวกดวยบริการเดลิเวอร่ี

ผานแอปพลิเคชัน ไลนแมน แกร็บฟูด 

ฟูดแพนดา และ โรบินฮูด ติดตามอัปเดต

ขาวสารและโปรโมชั่นใหมๆ ไดที่เว็บไซต 

www.hkfisherman.com และเฟซบุก Hong 

Kong Fisherman หรือที่ไลน: Hong Kong 

Fisherman

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) นอมถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2564 

แดพระสงฆจําพรรษากาลถวนไตรมาส ตอเน� องเปนปที่ 55 ณ วัดมณีสถิตกปฏฐาราม 

พระอารามหลวง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งประธานอัญเชิญผาพระกฐิน

พระราชทานถวายในครั้งนี้ นําโดย อมร จันทรสมบูรณ โชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการ

ธนาคาร สุวรรณ แทนสถิตย กรรมการรองผูจัดการใหญ ทวีลาภ ฤทธาภิรมย กรรมการผูชวย

ผูจัดการใหญ และอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ พรอมดวย หัวหนา

หน�วยราชการจังหวัดอุทัยธานี นําโดย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี 

รวมถึงขาราชการผูแทนจากหน�วยงานรัฐและประชาชนในพื้นที่ใหเกียรติรวมในพิธี โดยพลัง

ศรัทธาของพนักงาน ลูกคา และประชาชนผูมีจิตกุศลไดรวมทําบุญกฐินพระราชทาน ประจําป 

2564 รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 11,671,858 บาท เม� อวันที่ 31 ตุลาคม

ธนาคารกรุงเทพนอมถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2564

ถวาย ณ วัดมณีสถิตกปฏฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี
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สุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด รวมแสดงความยินดีกับ

นักกีฬา e-Motrorsports ที่ผานเขารอบ

คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ในรายการ

แขงขันรถยนตทางเรียบเสมือนจริง “Toyota 

Gazoo Racing GT Cup 2021 Thailand” 

เพ� อเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวมแขงขัน

ระดับเอเซียแปซิฟค เม� อวันที่ 28 กันยายน 

2564 ณ Toyota Driving Experience Park 

บางนา กม.3

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด มีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนการ

กีฬาของประเทศอยางตอเน� อง ทั้งในรูปแบบ

ของการสนับสนุนนักกีฬา ต้ังแตระดับเยาวชน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

โตโยตา ประกาศผลผูชนะการแขงขัน Toyota Gazoo Racing GT Cup 2021 Thailand 

ฮอนดาบิ๊กไบคสรางปรากฏการณครั้งสําคัญ

สน่ันวงการรถจักรยานยนตไทย ดวยการเปดตัวบ๊ิกไบค

โมเดลใหมลาสุดในตระกูล 500 Series 3 รุนรวด 

ไดแก New CBR500R, New CB500F และ New 

CB500X ตอบโจทยทุกไลฟสไตลการขับขี่ ทั้งสปอรต 

เน็กเก็ต และแอดเวนเจอร มาพรอมการยกระดับ

ออปชันที่ดีที่สุดในคลาส เสริมสมรรถนะขั้นสุดดวยโช

กอัพหนาหัวกลับ และดิสกเบรกคู พรอมวางจําหน�าย

ตั้งแตวันนี้เปนตนไป

ทาคาโนริ มารุยามะ รองประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

ผูผลิตและจัดจําหน�ายรถจักรยานยนตฮอนดาใน

ประเทศไทย เปดเผยวา บิ๊กไบคฮอนดาในตระกูล 500 

Series ถือเปนโมเดลที่มีความสําคัญ และเปนหนึ่งใน

จุดเริ่มตนของกระแสการขับขี่บิ๊กไบคในเมืองไทย ดวย

คุณภาพมาตรฐานการผลิตระดับโลก และเทคโนโลยี

ท่ีผูขับข่ีใหการยอมรับมากท่ีสุด ไดสงผลให 500 Series 

ข้ึนแทนเปนบิ๊กไบคที่มียอดจําหน�ายมากท่ีสุดทันทีท่ี

เปดตัวในไทย ต้ังแตป 2012 เปนตนมา New 500 Series 

ไดรับการพัฒนาเพ� อสงมอบสิ่งที่ดีที่สุดใหกับกลุมลูกคา

มาอยางตอเน� อง และในป 2021 เราไดทําการยกระดับ 

500 Series ใหเทียบเทาซูเปอร ไบคระดับท็อปคลาส 

เพ่ือสร้างความตื่นเต้นและตอบโจทย์นักบิดตัวจริง 

ดวยการติดต้ังเทคโนโลยีช้ันสูงเขาไป เพ� อใหเปนคําตอบที่

ดีที่สุดสําหรับคนที่ตองการเขาสูโลกของบิ๊กไบค

ฮอนดาบิ๊กไบค New 500 Series มาพรอม

คอนเซปต “For The Real One” ถายทอดความเราใจ

ฮอนดาเปดตัว New 500 Series จัดเต็มโชกอัพหนาหัวกลับ-ดิสกเบรกคู

สูสาวกบิ๊กไบคตัวจริง ต� นตาต� นใจดวยดีไซนที่ดูบึกบึน

โฉบเฉี่ยว แรงดวยเคร� องยนตที่ทรงพลัง และออปชัน

ที่ดีที่สุดในคลาส ตอบโจทยทุกไลฟสไตลการขับขี่ดวย 

3 โมเดลที่แตกตางตามความตองการของคนรุนใหม 

ประกอบดวย New CBR500R สําหรับนักบิดสาย

สปอรตเต็มขั้น, New CB500F เน็กเก็ตไบคที่ออกแบบ

มาเพ� อสายสตรีทโดยเฉพาะ และ New CB500X แอด

เวนเจอร ไบคสําหรับผูรักการผจญภัย ฮอนดาบิ๊กไบค 

New 500 Series ทั้ง 3 รุน ติดตั้งโชกอัพหนาแบบหัว

กลับขนาดใหญ 41 มม. แบรนด SHOWA รองรับแรง

กระแทกไดมากกวา ใหการควบคุมที่เหนือชั้น พรอม

ยกระดับความปลอดภัยดวยดิสกเบรกหนาคู ทํางาน

รวมกับระบบเบรก ABS ใหประสิทธิภาพการเบรกเห

มือนบิ๊กไบคระดับท็อป โดยในรุน New CBR500R 

และ New CB500F จะเปนดิสกเบรกหนาคูพรอม

ดวยคาลิปเปอรแบบ Radial Mount 4 Pots สวนใน

รุน New CB500X จะเปนดิสกเบรกหนาคูพรอมคาลิป

เปอรแบบ Twin Piston 2 Pots

ฮอนดาบิ๊กไบค New 500 Series ดุดันกวาเดิม

ดวยไฟหนา LED ใหม ใหความสวางเพิ่มขึ้นกวาเดิมถึง 

25% มาพรอมลอแม็กหนา-หลัง ลายใหม โดยในรุน 

New CBR500R และ New CB500F จะมาพรอมกับ

ลอแม็กลาย Y-Spoke 5 กานคู ขนาด 17 น้ิว ขณะที่รุน 

New CB500X มาพรอมกับลอแม็กดีไซนใหม ขนาด 

19 นิ้ว ฮอนดาบิ๊กไบค New 500 Series สงมอบ

ประสบการณขับขี่เต็มรูปแบบ ดวยขุมพลังเคร� องยนต 

2 สูบ แบบ Parallel Twin DOHC ขนาด 500 ซีซี 

ระบายความรอนดวยน้ํา สงกําลังดวยชุดเกียร 6 สปด 

เสริมดวยระบบ Assist Slipper Clutch เพิ่มความนุม

นวลขณะเปลี่ยนเกียร

ฮอนดาบิ๊กไบค New 500 Series มีใหเลือก 

3 รุน 3 สไตล ประกอบดวย New CBR500R มี 3 

สี ไดแก Grand Prix Red, สี Sword Silver Metallic 

และสี Mat Gunpowder Black Metallic ราคาแนะนํา 

219,800 บาท New CB500F มี 2 สี ไดแก Grand 

Prix Red และสี Mat Axis Gray Metallic ราคาแนะนํา 

214,700 บาท New CB500X มี 2 สี ไดแก Grand 

Prix Red, สี Pearl Organic Green และสี Mat 

Gunpowder Metallic ราคาแนะนํา 224,900 บาท

ในชวงที่ผานมา หลายคนอาจไมคอยไดเดินทาง

ในชวงเวลากลางคืน แตจากสถิติของศูนยขอมูลอุบัติเหตุ 

(Thai RSC) พบวา จํานวนการแจงเหตุผูประสบภัย

จากรถใน พ.ศ. 2564 ในชวงเวลา 18.00 – 02.00 น. 

มีจํานวนมากกวา 140,000 ราย ทั้งนี้ เน� องจากดวงตา

ต้องมีการเพ่งหรือปรับตัวเพ่ือการมองเห็นในสภาวะ

แสงนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชความเร็วในที่มืด 

การขับรถในเวลากลางคืนจึงอาจทําใหทัศนวิสัยของผู

ขับขี่ถดถอยลง ไมวาจะเปนความสามารถในการกะ

ระยะ การจําแนกสี หรือประสาทการมองเห็นรอบดาน

อยางไรก็ดี มีหลายวิธีที่จะทําใหผูใชรถใชถนน

ในเวลากลางคืนสามารถขับข่ีไดอยางม่ันใจ และปลอดภัย 

ตั้งแตการหลีกเลี่ยงไฟสูงจากรถคันอ� น ไปจนถึงการ

สอดสองความเร็วของผูรวมถนนที่อาจทําใหเกิด

อันตรายได 

เปดไฟหนาไวตลอดเวลา แมในยามโพลเพล 

ผูขับขี่ทุกคนก็จําเปนตองเปดไฟหนารถไวเสมอ เพ� อให

ตาของเราสามารถปรับใหเขากับความมืดในเวลา

อรด น  เ ด ับขับขป อด ัย นเว าก า น
พลบค่ําได ไฟหนาจะชวยปองกันภัย

อันตรายใหทัง้คณุและผูใชถนนรายอ� นได 

แตขอสําคัญคือตองไมใชไฟสูงที่จะทําให

คนท่ีกําลังขับสวนมาตาพราจากแสงที่

สวางเกินไป ในฟอรด เอเวอเรสต รุน

ไทเทเนียม พลัส มีระบบเปด-ปดไฟสูง

อัจฉริยะที่สามารถเปดไฟสูงเม� อทางขาง

หนามืดสนิท และปดไฟสูงอัตโนมัติเม� อ

ตรวจจับเจอแสงไฟของรถคันหนาสองมา 

เพิ่มสมาธิใหผูขับขี่สามารถสังเกตเสน

ทางในความมืดได โดยไมตองกังวลเร� อง

การควบคุมไฟสูง ในขณะที่ไฟตัดหมอก

แบบ LED ในฟอรด เรนเจอร รุนไวลด

แทรคก็ยังไดรับการออกแบบมาใหสีเขม

ขึ้นเพ� อเพิ่มวิสัยทัศนและความปลอดภัย

ในการขับขี่ในเวลากลางคืน รักษาระยะหาง เม� อมีรถ

วิ่งอยูดานหนาขณะขับขี่ยามค่ําคืน ทําใหผูขับขี่ตอง

เพงสมาธิไปที่รถคันหนาวาจะเรงหรือเบรกเม� อไร และ

ดวยความสามารถในการกะระยะที่ลดลง อาจจะทําให

เกิดความตึงเครียดโดยไมจําเปน เทคโนโลยีชวยขับขี่

ท่ีชวยเวนระยะหางจากรถคันหนาจึงมีความจําเปนใน

สถานการณเชนนี้ ฟอรดใชระบบควบคุมความเร็วแบบ

รักษาระยะหางอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control) ทําให

คุณไมตองคอยเหยียบเบรคและคันเรงบอยๆ เม� อเดิน

ทางไกล โดยระบบจะรักษาระยะหางจากรถคันหนา

ใหอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคาระยะหางและความเร็ว

ที่พอเหมาะ เม� อรถคันหนาชะลอลง รถฟอรดก็จะชวย

ชะลอตามไดอัตโนมัติ และเม� อการจราจรโลงมากขึ้น

ทําใหรถคันหนาเรงความเร็ว รถฟอรดก็จะกลับมาวิ่งที่

ความเร็วที่ตั้งคาไว อยางไรก็ตาม ควรพึงตระหนักไว

วาผูขับขี่ควรขับในระดับความเร็วที่ปลอดภัย  

เตื อนเพื่ อนร่ วมทางเมื่ อ เกิด เหตุขั ดข้อง 

ความขัดของทางเทคนิคสามารถเกิดระหวางขับขี่ยาม

ค่ําคืนไดแมวาคุณจะตรวจเช็คสภาพรถอยางรอบคอบ

แลวก็ตาม บางครั้งผูขับขี่อาจจะลืมเติมเชื้อเพลิง 

เปลี่ยนน้ํามันเคร� อง หรือมีเหตุยางรถแบน

กะทันหันหลังจากวิ่งเหยียบของมีคมที่มอง

ไมเห็นบนทองถนน เทคโนโลยีเพ� อความ

ปลอดภัยอยางระบบชวยโทรฉุกเฉินพรอม

ใหคุณอุนใจตลอดการเดินทาง หรือระบบ

ตรวจลมยางที่ช่วยแจ้งเตือนเมื่อลมยาง

ออนจนอาจเกิดความเสี่ยง โดยแสดงผล

ใหเห็นบนหนาปดรถ หากแรงดันนั้นต่ํา

เกินไป ไฟแจงเตือนจะสวางขึ้นใหทราบ

วาจําเปนตองเติมลมยางหรือเปลี่ยนยาง 

เม� อมีกรณีใดๆ ที่ทําใหรถไปตอไมได ผูขับขี่

ควรแจ ง เตื อนผู ร วมทางด วยการกด

สัญญาณไฟฉุกเฉินและนํารถออกหางจาก

การจราจรใหมากที่สุดเทาที่ทําได และ

พึงตรวจเช็คทั้งลมยางและของเหลวอ� นๆ 

อยางสม่ําเสมอ โดยไมตองรอใหระบบแจงเตือน

ระวังสัตวขามถนน การขับขี่ในบริเวณที่อาจ

มีสัตวขามถนน คุณตองมีสมาธิมากๆ กับสภาวะแวดลอม

ยามคํ่าคืนท่ีอาจมีสุนัขหรือแมวว่ิงตัดหนารถ ไฟหนา LED 

ของรถฟอรดชวยมอบทัศนวิสัยที่สวางมากพอที่จะมอง

เห็นสิ่งมีชีวิตที่อยูดานหนาได และยังชวยใหขับรถตอน

ค่ําคืนดวยความมั่นใจและควบคุมไดดีขึ้น นอกจากนี้ 

หากปฏิกิริยาของผูขับขี่ยังไมไวตอสิ่งที่เห็นมากพอ 

ระบบชวยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพรอมระบบตรวจจับ

คนเดินถนนและยานพาหนะอ� นๆ ได (Automatic 

Emergency Braking – AEB) โดยใชการทํางานรวมกัน

ของกลองและเรดารในการตรวจจับและระบุความเส่ียง 

ซึ่งจะสงสัญญาณเตือนไปใหทราบดวยเสียงและ

ขอความเตือน และระบบก็จะเตรียมเบรก หรือหากผู

ขับขี่ตอบสนองชา เทคโนโลยีการเบรกอัตโนมัติจะ

ทํางานทันที

หยุดพักหากเหน� อยลา ส่ิงท่ีจําเปนตองใหความสําคัญ

ยิ่งกวาผูรวมถนน หรือสภาวะแวดลอมตอนกลางคืน 

คือสภาพรางกายของผูขับขี่เอง อาการหลับในคือหนึ่ง

ในสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดภัยบนทองถนน หากรูตัววา

ตองขับรถในชวงเวลาที่เปนเวลานอน ควรมั่นใจวาพัก

ผอนมาแลวเพียงพอ ในกรณีท่ีความงวงอาจมารบกวนคุณ 

ทําใหรถเบี่ยงออกนอกเลนไปโดยไมไดตั้งใจและไมได

เปดไฟเลี้ยว รถฟอรด เรนเจอร รุนไวลดแทรค 4x4 มี

เทคโนโลยีที่จะชวยหักพวงมาลัยเล็กนอยและมีระบบ

สั่นที่พวงมาลัยเพ� อใหเตือนใหคุณควบคุมรถกลับเขา

มาในเลน หากคุณอยากทําใหตนเองต� นตัวตลอดเวลา 

สามารถเปดวิทยุหรือระบบความบันเทิงในรถ ฟงเพลง

จังหวะหนักๆ คลายความงวงโดยใชระบบ SYNC 3 

ของฟอรดที่สามารถสั่งงานไดดวยเสียงภาษาไทย หรือ

ลดหนาตางลงเพ� อรับออกซิเจนจากภายนอก หมั่นยืด

เสนยืดสายหรือมีขนมติดรถไวขบเคี้ยวระหวางทาง 

อยางไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดคือการเลี่ยงขับรถเวลากลาง

คืนเพียงคนเดียว ใหคนที่ โดยสารมาดวยคอยเปน

เพ� อนคุย และถาหากงวงเกินไป ควรหยุดพักสักงีบตาม

จุดพักรถหรือที่พักระหวางทาง

ตอเน� องไปจนถึงนักกีฬาระดับอาชีพ รวมไปถึง

การเปนผูจัดการแขงขัน และหนึ่งในนั้นคือ

กีฬา Motor Sport ที่โตโยตาเปนผูบุกเบิกใน

ประเทศไทย มากวา 35 ป ดวยวัตถุประสงค

ในการสรางประสบการณอันสนุกสนาน ให

แกผูรักกีฬา Motor Sport พรอมความมุงมั่น

ที่จะยกระดับวงการ Motor Sport ของไทย 

ใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย  สงผลใหกาวข้ึน

เปนผูนําในวงการ Motor Sport ของไทยได

อยางแทจริง

โตโยตามีความเกี่ ยวของกับกีฬา

มอเตอรสปอรตมาอยางยาวนาน โดยถือเปน

สวนหนึ่งของปรัชญาโตโยตาทั่วโลกในการ 

“พัฒนายนตรกรรมที่ดียิ่งกวา” ตามแนวคิด

ที่วา “ถนนฝกฝนคน และคนสรางรถ” หรือ 

"Roads build people, and people build cars” 

จากแนวคิดดังกลาวของ Toyota Gazoo Racing 

ไดเปดมุมมองในการผลิตรถยนต ใหเหนือ

ความคาดหวังของลูกคา ซึ่งความคิดริเริ่มนี้

ไดรับการถายทอดมาจาก DNA ของมอเตอร

สปอรต เพ� อสงตอไปยังการพัฒนารถยนต

รุนพิเศษ โดยเฉพาะอยางย่ิงในรุน GR Series 

ในวันน้ีโตโยตาไดตอยอดความสําเร็จสูวงการ  

e-Motorsports เพ� อตอบรับกับการเปล่ียนแปลง

ของเทรนด โลก พรอมเปดโอกาสใหคนรุนใหม 

ผูมีความช� นชอบในกีฬาแขงรถ ไดสัมผัส

ประสบการณอันต� นเตน เราใจ กับความทาทาย

ใหมๆ ในโลกเสมือนจริง ภายใตกิจกรรม 

e-Motorsports ของ ผานการแขงขัน Toyota 

Gazoo Racing GT Cup 2021 ในเกม Gran 

Turismo Sport บน Play Station 4 และ 5 

ดวยการทดสอบสมรรถนะ ความสมดุล และ

ความคลองตัวของรถ Toyota GR ในหลาก

หลายรุน อาทิ รถสปอรตในตํานาน Toyota 

GR Supra หรือ รถสปอรตสายพันธุแชมป

แรลลี่โลก Toyota GR Yaris จนสามารถหา

นักแขงที่ทําคะแนนสะสมไดสูงสุด  3 คน 

เปนตัวแทนประเทศไทย เขารวมการแขงขัน

ระดับ Asia pacific ในเดือนตุลาคม พรอม

รับเงินรางวัลพิเศษ รวมมูลคาทั้งสิ้นกวา 

60,000 บาท

การแขงขัน e-Motorsports ถือเปน

หนึ่งในเสาหลักของ Toyota Gazoo Racing 

ซึ่งนําความเราใจมาสูผู ที ่ช� นชอบรถ และ

ความต� นเตนใหกับผูคนท่ีมองหาความทาทาย

ใหมๆ  ในโลกเสมือนจริง และยังเปนการสราง

ประสบการณ และการเรียนรูแบบ Real time 

จากกิจกรรม Motor sport ของ TOYOTA 

GAZOO Racing ผานระบบออนไลน สําหรับ

การแขงขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

คือการแขงขันในรูปแบบ One Make Race 

ในเกมส Gran Turismo Sport ของเคร� อง 

PlayStation 4 และ 5 ซ่ึงการแขงขันชิงแชมป

ระดับประเทศนั้น จัดขึ้นใน 8 ประเทศ ไดแก 

ไทย ฟลิปปนส สิงคโปร อินเดีย มาเลเซีย 

รวมถึง 3 ประเทศใหมท่ีเขารวมแขงขันในปน้ี 

คือ เกาหลีใต อินโดนีเซีย และพมา โดย

ผูที่ผานรอบคัดเลือกในระดับประเทศ จะได

สิทธ์ิเขารวมการแขงขันในระดับ Asia Pacific 

และระดับโลกในลําดับตอไป สําหรับรายการ 

GR Supra GT Cup ถือเปนรายการแขงขัน

ที่เฟนหานักแขงรถในโลกเสมือนจริงที่มีฝมือ

ดีท่ีสุด รวมถึงยังเปนรายการท่ีไดรับความนิยม

จากแฟนมอเตอรสปอรต และ Gamer ตัวยง

จากท่ัวโลก มารวมตัวกันเพ� อสัมผัสประสบการณ

การแขงขันรถยนตกับโตโยตา ซึ่งในปท่ีผาน

มามีผูเขาชมการแขงขันจากทั่วโลกกวา 2.7 

ลานครั้ง ผลการแขงขันกีฬา e-Motrorsports 

รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย รายการ

แขงขันรถยนตทางเรียบเสมือนจริง Toyota 

Gazoo Racing GT Cup 2021 Thailand 

ผูชนะเลิศ นายณัฐยศ ศิริกายะรองชนะเลิศ

อันดับ 1 นายวศิน เกิดพิทักษ รองชนะเลิศ

อันดับ 2 นายธนภัทร พวงพัฒน



นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังไดเห็นชอบให

ทบทวนราคากาซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) 

จากสัญญาซ้ือขายแอลเอ็นจีระยะยาว บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท PETRONAS 

LNG LTD. ซ่ึงสามารถลดตนทุนการจัดหาแอล

เอ็นจีลงไดประมาณ 900-1,000 ลานบาทตอ

ป  หรือรวมประมาณ 4,500-5,000 ลานบาท

ในป 2565-2569 และสงผลใหสามารถนําไป

ลดตนทุนคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) 

ประมาณ 0.42 สตางคตอหน�วย ทําใหคาไฟ

ท่ีเรียกเก็บกับประชาชนมีแนวโนมลดลง โดย 

กพช.มอบหมายใหบริษัท ปตท.เสนอสํานักงาน

อัยการสูงสุดตรวจรางสัญญาตอไป นอกจาก

น้ันท่ีประชุมยังไดเห็นชอบหลักการในการ

รับซ้ือไฟฟาจากขยะชุมชนในรูปแบบฟดอิน

ทารีฟ (FiT) สําหรับป 2565 โดยมอบหมาย

ให กกพ.พิจารณากําหนดอัตรารับซ้ือไฟฟาท่ี

เหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนการดําเนินการ

แตละโครงการ และผลกระทบตอคาไฟฟาโดย

รวมของประเทศ.

‘ชินวรณ’

เขาทําหนาที่ จะมีการรับนองหรือไม พล.อ. 

ประวิตรกลาววา ไมกังวลอะไรเลย เพราะ

เปนหนาที่ของ ส.ส.ฝายรัฐบาลและฝายคาน

ที่ตองรวมมือกันในการทํางานของสภา และ

เช� อวาการทํางานในสภาของสมัยประชุมน้ี

จะราบร� น เหมือนที่ตนบอกตั้งแตแรกแลว 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัล

เพ� อเศรษฐกิจและสังคม และกรรมการบริหาร

พรรคพลังประชารัฐ กลาวถึงกรณีตนเอง

กับนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ถูกมอบหมายเขาไปชวยเสริม

การทํางานของนายนิโรธวา ไมถึงขนาดน้ัน 

เพราะตนเปน ส.ส. ก็ชวยประสานงานใน

สภาตลอด อยางไรก็ตาม ประธานวิปรัฐบาล 

และกรรมการวิปฯ ท่ีมีหลายสิบคนของทุก

พรรคตองชวยกันทํางาน ไมใชใหประธานวิปฯ 

ทํางานคนเดียว และรัฐมนตรีท่ีเปน ส.ส.เม� อ

ประชุมสภาตองชวยกันติดตาม รวมท้ังเร� อง

ในกรรมาธิการ เพราะมีเร� องกฎหมายท่ีจะตอง

เขาไปชวยดูเพ� อใหการขับเคล� อนงานตางเดิน

หนา และเปนประโยชนตอประชาชน

ซักวาจะมีการคาดโทษหากมีสมาชิก

ปวนการประชุม เพ� อการตอรองอะไรบาง

อยางหรือไม นายชัยวุฒิกลาววา ไมมี ตนยัง

ไมเห็น และยืนยันวาไมมีใครจงใจปวนสภา

ดานนิโรธ ใหสัมภาษณถึงกระแสขาว

ท่ีวาไดเปนประธานวิปรัฐบาล เพราะเปน

เด็กของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม วาตนเปนฝาย

การเมือง ยังไมเคยคุยกับนายกฯ สักคํา ยังไม

เคยคุยต้ังแต พล.อ.ประยุทธเปนนายกฯ แต

ตองใหความเคารพนายกฯ ในฐานะผูนําของ

ประเทศ รวมถึงผูนําฝายคาน ตนใหความ

เคารพเชนกัน 

นายนิโรธยังกลาวถึงปญหาองคประชุม

สภาวา เม� อวันท่ี 3 พ.ย.ท่ีผานมาองคประชุมไม

ไดลม และตองใหความเปนธรรมกับ ส.ส.ทุก

คน เพราะรวมกันทํางานผลักดันกฎหมาย

ต้ังแตชวงเชา วันดังกลาวมีกฎหมายท่ีตอง

ดําเนินการตามระเบียบวาระจํานวน 3 ฉบับ 

แตละฉบับมีรายละเอียดหลายมาตรา เรา

ตองพิจารณาทุกมาตราต้ังแตฉบับท่ี 1 จนถึง

ฉบับท่ี 3 

ประธานวิปรัฐบาลชี้แจงวา สองฉบับ

แรกผูแทนทั้งฝายคานและฝายรัฐบาลแทบ

ไมไดขยับ เพราะมีจิตสํานึกตองผลักดัน

กฎหมายเพ� อบานเมือง ทําใหเกิดความลา 

ใชเวลาประชุมกวา 8 ชั่วโมง ก็ตองเออเรอร 

ออนลาบาง ความจริงเม� อเขาสูการพิจารณา

กฎหมายฉบับที่ 3 ตามไทมไลนจะปดประชุม

ในชวงเวลา 18.00 น. จึงไดประสานกับ

ประธานที่ประชุมในขณะนั้น คือนายสุชาติ 

ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง วา

เริ่มการพิจารณากฎหมายฉบับที่ 3 ไว หากผู

แทนฯ ไมไหวจะขออนุญาตปดประชุม เร� อง

เปนแบบนี้

“ในระหวางการพิจารณาถึงมาตราท่ี 

5 ของกฎหมายฉบับท่ี 3 มี ส.ส.สงวนความ

เห็นและอภิปรายกัน ตอนน้ันเวลาประมาณ 

17.00 น. ผูแทนฯ ไมไหว เขาเร่ิมลงไปรับ

ประทานอาหารกัน เม� อมีการอภิปรายเสร็จ

แลว ประธานท่ีประชุมก็ส่ังปดการประชุม 

เพราะดูแลวผูแทนฯ เหน� อย ตองเห็นใจผู

แทนฯ เราไมไดข้ีเกียจสันหลังยาว เพราะ

รางกายแตละคนแข็งแรงไมเหมือนกัน การ

ทํางานแบบน้ีผมคิดวาบางทีเกินอายุขัย ตอง

เห็นใจ และขอใหประชาชนเขาใจ ทุกคน

เหน็ดเหน� อย บางทีตาลาย เออเรอร ฮิวแมน

เออเรอร” นายนิโรธกลาว

สวนกรณีท่ีรัฐมนตรีไมยอมมาช้ีแจง

สภา ประธานวิปรัฐบาลกลาววา เร� องน้ีเปน

ความผิดพลาดทางเทคนิค เพราะนายกฯ เดิน

ทางไปตางประเทศ ทําใหการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เล� อนมาประชุมวันท่ี 4 พ.ย. 

ตรงกับวันต้ังกระทูถามพอดี และ ส.ส.ไมทราบ

วามีการเล� อนประชุม ครม. เปนการขัดของผิด

พลาดทางเทคนิค น�าจะใหอภัยกัน อยาไปถือ

เปนสาระวารัฐมนตรีไมมาตอบ 

เม� อถามอีกวา หากพรรคฝายคานยังใช

เทคนิคเลนเกมในสภา ไมยอมกดบัตรแสดง

ตนเพ่ือเป็นองค์ประชุมจะแก้เกมอย่างไร 

ประธานวิปรัฐบาลปฏิเสธวา “มันไมใชเกม

ของเขา บางทีมันเออเรอร เช� อผมสิ บางที

นานๆ ผมยังเออเรอรเลย แบบฮิวแมนเออ              

เรอร ความผิดพลาดของมนุษย และเราใชงาน

ผูแทนฯ หนัก บางทีตี 1 ตี 3 ยังน่ังประชุมกัน 

เม� อทํางานหนักๆ ก็เบลอ”

นายชินวรณ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรคประชาธิปตย ในฐานะรอง

ประธานวิปรัฐบาล กลาววา การประชุม

เม� อวันท่ี 3 พ.ย. ไมถือวาองคประชุมลม แต

เน� องจากมีพรรคการเมืองบางพรรคไมแสดง

ตน ท้ังท่ีน่ังอยูในหองประชุม จึงอยากฝาก

ความปรารถนาดีกับเพ� อนสมาชิกรัฐสภาวา 

เราตองรับผิดชอบรวมกัน 

“เหตุการณเม� อวันท่ี 3 พ.ย. ฝายคาน

อภิปรายสนับสนุนกฎหมาย แตพอลงมติก็ไม

ลงมติ ผมคิดวาเหตุการณแบบน้ีไมควรเกิด

ข้ึน และไดนําเรียนนายนิโรธในฐานะประธาน

วิปรัฐบาลคนใหมแลววา เราจะตองหารือ

รวมกันระหวางวิปท้ัง 2 ฝาย เพ� อท่ีจะให

บรรยากาศของสภาเปนไปดวยความเรียบรอย 

และไมกอความเสียหายตอรัฐสภาโดยภาพ

รวม” นายชินวรณระบุ

รองประธานวิปรัฐบาลยังแสดงความ

เห็นถึงพฤติกรรม ส.ส.บางรายวา ในยุคน้ีตน

ไมเห็นดวยท่ีจะเอามีดมากรีดแขนในสภา หรือ

เอาขาวมาหวานในสภา ตนยอมรับวา ส.ส.เปน

ตัวแทนความเดือดรอนของประชาชน แต

ควรจะนําเสนอเหตุผลขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท้ัง

ตัวเลขและขอมูลมายืนยันตอสภาหรือมาพูด

ใหสาธารณชนไดเขาใจวา เหตุการณดังกลาว

สรางความเสียหายใหประชาชนอยางไร ดัง

น้ันอยากขอความรวมมือกับเพ� อนสมาชิกให

ชวยกันกอบกูสรางภาพลักษณของสภาท่ีถูก

ตองตอไป 

ขณะท่ีนายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราช 

ธานี พรรคเพ� อไทย ในฐานะรองประธาน

วิปฝายคาน เปดเผยถึงกรณีพรรคฝายคาน

เตรียมย� นอภิปรายไมไววางใจท่ัวไปแบบไม

ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 วา จะ

นําปญหาของประชาชนมาสอบถามรัฐบาล

ถึงแนวทางแกไข เพราะประเทศมีปญหา

มากมาย นอกจากน้ี รัฐบาลไมเคยตอบคําถาม

หรือใหคําช้ีแจงท่ีประชาชนฟงแลวมีความ

หวังแตอยางใด พล.อ.ประยุทธไมเคยใชเวที

รัฐสภาแกปญหาใหประชาชน 

“กรณีสภาลมชัดเจนวารัฐบาลไมรักษา

หนาท่ีในการทํางานในสภา ท้ังๆ ท่ีองคประชุม

เปนหนาท่ีของรัฐบาล และฝายคานก็ชวยเปน

องคประชุมมาใหตลอด 2 ป มาลงช� อแตเชา 

แตเปนความไมรับผิดชอบของฝายรัฐบาล

เอง” นายสมคิดกลาว

วันเดียวกัน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 

เปดเผยวา เม� อวันท่ี 5 พ.ย. ไดสงหนังสือ

ทางไปรษณียถึงนายกฯ เพ� อขอใหพิจารณา

ปรับนายนิพนธ บุญญามณี พนจากตําแหน�ง 

รมช.มหาดไทย เน� องจากถูก พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา ออกคําส่ังกระทรวงมหาดไทยท่ี 

1528/2564 ใหพนจากตําแหน�งนายก อบจ.

สงขลา ซ่ึงความตามคําส่ังดังกลาว ทําใหนาย

นิพนธกลายเปนผูเคยถูกส่ังใหพนจากราชการ 

และคําส่ังยังไมถูกเพิกถอน จึงอาจมีลักษณะ

ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 (4) 

ประกอบมาตรา 160 (6) กับมาตรา 98 (8) 

เร� องน้ีนายกฯ อาจเทียบเคียงกรณีท่ีรัฐมนตรี 3 

คน ท่ีตองคําพิพากษาใหจําคุก หรือเทียบเคียง

กรณีท่ีรัฐมนตรี 2 คนถูกปรับออกดวยเหตุผล

เพ� อความเหมาะสมและใหเกิดประโยชนแก

ราชการ 

เม� อวันศุกร นายวิทยาธร ทอแกว ผู

อํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการส� อสาร

การเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัย           

ธรรมาธิราช ไดเปดเผยผลสํารวจความคิด

เห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เก่ียว

กับประชาชนในกรุงเทพมหานครตองการผูนํา

ท่ีมีคุณลักษณะแบบใดเพ� อเปนนายกรัฐมนตรี

คนตอไป และคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบ

ใดท่ีผูนําสังกัดหรือไดรับการเสนอช� อเพ� อเปน

นายกรัฐมนตรีคนตอไป โดยดําเนินการสํารวจ 

ระหวางวันท่ี 28 ต.ค.-2 พ.ย.64 กลุมตัวอยาง

จํานวน 12,350 คน เปนชาย 6,820 คน 

(55.22%) หญิง 5,530 คน (44.78%)

ปรากฏวา ประชาชนใน กทม.ประเมิน

วา นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ผูนําจาก

พรรคประชาธิปตย เหมาะสมท่ีจะเปนนายก

รัฐมนตรีคนตอไป ในสถานการณชวงเวลา 

4-5 ปขางหนาน้ี เน� องดวยมีคุณลักษณะความ

เปนผูนําเฉพาะตัวเดนชัด และมีคุณลักษณะ

พรรคการเมืองท่ีสังกัดเดนชัด 

โดยผลสรุปภาพรวมคุณลักษณะความ

เปนผูนําของผูท่ีจะเปนนายกรัฐมนตรีคนตอ

ไป นายจุรินทรมีคะแนนโดยภาพรวมสูงสุด 

54.24% รองลงมาคือ พล.อ.ประยุทธ 52.99%, 

คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ 38.12% สวน 

น.ส.พินทองทา ชินวัตร มีคะแนนนอยท่ีสุด 

8.87%.
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14 ตางประเทศ-ตอขาวหนาหนึ่ง

4

2 นักโทษประหารญ่ีปุนฟองรัฐไรมนุษยธรรม

โตเกียว • ทนายความของนักโทษประหาร 2 คนในญ่ีปุนเผย

เม� อวันศุกรท่ี 5 พฤศจิกายนวา ท้ังสองคนย� นฟองรัฐบาลท่ีปฏิบัติ

อยางไรมนุษยธรรมกับนักโทษประหาร เน� องจากในวันท่ีจะพา

ตัวนักโทษมาประหารชีวิต เจาหนาท่ีจะแจงใหทราบลวงหนา

เพียงไมก่ีช่ัวโมง เรียกรองใหเปล่ียนแปลงเร� องน้ีและฟองขอเงิน

ชดเชย การลงโทษประหารชีวิตในญ่ีปุนกระทําดวยการแขวน

คอ และแจงใหนักโทษทราบกอนจะประหารชีวิตในเวลาไมนาน 

เปนส่ิงท่ีองคกรสิทธิมนุษยชนนานาชาติประณามญ่ีปุนในเร� องน้ี

มานาน เน� องจากทําใหนักโทษเครียดโดยไมรูวาจะถึงวันสุดทาย

ของตนเม� อไร ยูทากะ อูเอดะ ทนายความของนักโทษประหาร 2 

คน เผยเม� อวันพฤหัสบดีท่ีผานมาวา นักโทษท้ังสองคนย� นฟองตอ

ศาลแขวงในเมืองโอซากาทางตะวันตกของประเทศ ระบุวาการ

ปฏิบัติเชนน้ีกับนักโทษประหาร ทําใหนักโทษไมมีเวลาท่ีจะย� น

คัดคานการลงโทษประหาร, เรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงการ

ปฏิบัติตอนักโทษเชนน้ี และเรียกรองเงินชดเชย 22 ลานเยน 

หรือราว 6.43 ลานบาท ทนายผูน้ีกลาววา นักโทษประหารมีชีวิต

อยูดวยความกลัวในทุกเชาวาวันน้ันอาจเปนวันสุดทายของตน 

เปนการกระทําท่ีไรมนุษยธรรมอยางย่ิง สําหรับเร� องน้ีญ่ีปุนลา

หลังประชาคมโลกอยูมาก อูเอดะบอกดวยวาไมมีกฎหมายของ

ญ่ีปุนขอใดท่ีบังคับใหบอกนักโทษประหารกอนเวลาประหารชีวิต

เพียงไมก่ีช่ัวโมง และการกระทําเชนน้ีขัดกับประมวลกฎหมาย

อาญาของญ่ีปุน แมรัฐบาลกลางญ่ีปุนบอกวาการกระทําเชนน้ีกับ

นักโทษประหาร ทําใหพวกเขาไมทรมานกอนท่ีจะถูกประหาร ใน

ตางประเทศ นักโทษประหารทราบวันท่ีจะถูกประหารลวงหนา 

ทําใหมีเวลาไดคิดไตรตรองกอนถึงวันสุดทายของชีวิต และมี

การเตรียมพรอมดานจิตใจ กระทรวงยุติธรรมญ่ีปุนเผยวา ขณะ

น้ีมีนักโทษประหารในญ่ีปุน 112 ราย แตญ่ีปุนไมไดประหาร

นักโทษมาเกือบ 2 ป ขณะท่ีผลโพลสอบถามความคิดเห็นของชาว

ญ่ีปุน สวนใหญเห็นดวยท่ีจะใหมีโทษประหารชีวิตตอไป นักโทษ

ประหารสวนใหญเปนนักโทษในคดีฆาตกรรม 

แกงคายายิงกันริมหาดดังเม็กซิโกดับ 2 ราย

กังกุน • เอเอฟพีรายงานวาแกงคายาเสพติดท่ีเปนอริกัน เปด

ฉากยิงกันท่ีชายหาดใกลเมืองกังกุน เมืองรีสอรตช� อดังริมทะเล

แคริบเบียนของเม็กซิโกเม� อวันพฤหัสบดี มีผูเสียชีวิต 2 ราย นัก

ทองเท่ียวตางแตกต� นกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน สํานักอัยการสูงสุด

รัฐกินตานาโรโพสตทางทวิตเตอรวา มีการเผชิญหนากันของ

แกงคายาเสพติดท่ีชายหาดบาเฮียเปเต็มพิช ในเมืองปวเอร โต

เมเรลอส สมาชิกแกงเสียชีวิต 2 ราย สํานักความปลอดภัย

สาธารณะรัฐกินตานาโรรายงานวาไมมีนักทองเท่ียวไดรับบาด

เจ็บสาหัสหรือโดนลักพาตัว เมืองท่ีเกิดเหตุอยูหางจากเมืองกังกุน

ไปทางใตราว 36 กม. ไมค ซิงตัน นักทองเท่ียวจากสหรัฐท่ีพัก

อยูท่ีโรงแรมใกลท่ีเกิดเหตุทวีตวา นักทองเท่ียวท่ีพักอยูโรงแรม

เดียวกับเขาเลาวา พวกเขากําลังเลนวอลเลยบอลอยูท่ีชายหาด 

จากน้ันมือปนคนหน่ึงก็เร่ิมเปดฉากยิง ทุกคนว่ิงหนีจากชายหาด

และสระวายนํ้า เจาหนาท่ีโรงแรมรีบพาพวกเราไปซอนตัวอยูใน

หองลับดานหลังหองครัว.

หมอกควันคลุมปกกิ่งสั่งปดถนน

น้ําทวมฉับพลันในอินโดนีเซียเสียชีวิต8ศพ

กพช.

และชวยเหลือเกษตรกรอยางไร ซ่ึงลาสุด 

ธ.ก.ส.แจงวาระบบจะโอนเงินใหเกษตรกรผู

ปลูกขาวในโครงการประกันรายไดงวดแรก

ในวันท่ี 9 พ.ย.น้ี

นายธนกรยังกลาวถึงกรณีสมาชิก

พรรคฝายคานแสดงความไมพอใจท่ีรัฐมนตรี

ไมไปตอบกระทูสด โดยเฉพาะปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนวาคณะรัฐมนตรีไม

ไดละเลยการช้ีแจง เพียงแตประเด็นกระทูสด

ท่ีถามดวยวาจาไมใชกระทูถามท่ัวไป เพ่ิงมา                                                           

ทราบตอนเชา ซ่ึงมีนัดหมายการประชุม ครม.

ไวลวงหนาแลว นายกฯ จึงไดกําชับใหรัฐมนตรี

ใหความสําคัญกับการไปช้ีแจงขอมูลตอสภา 

เพราะจะเปนอีกหนทางหน่ึงท่ีไดรับทราบ

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนผาน ส.ส. 

รวมท้ังจะไดช้ีแจงการทํางานของรัฐบาลดวย

ดาน พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกฯ กลาวถึงราคาพืชผลทางการเกษตร

ท่ีตกตํ่าวา เห็นใจเกษตรกร เห็นใจชาวนา

ทุกคนท่ีเดือดรอน ตอนน้ีเราพยายามแกไข

อยู กระทรวงพาณิชยกําลังดําเนินการ และ

รัฐบาลไดใหงบประมาณในการดูแล เกษตรกร

คงไดรับเร็วๆ น้ี และคงไมกลายมาเปน

ประเด็นทางการเมือง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม กลาวถึงกรณี

นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย 

พรรคเพ� อไทย โปรยขาวในสภาหลังไมมี

รัฐมนตรีมาตอบกระทูสด เพ� อแสดงออก

ถึงปญหาราคาขาวตกตํ่าวา เปนสไตลของ

เขา สไตลใครสไตลมัน ไมไดมองเปนเร� อง

การเมือง การชวยเหลือประชาชนก็ถือเปน

หนาที่ของ ส.ส.และพรรคการเมืองทุกพรรค 

ซ่ึงเราตองชวยกันดูแลใหดีที่สุด ไมใชเพียง

พรรคฝายคาน พรรครัฐบาลก็เปนหวง ตอง

ชวยกันติดตาม

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ท่ี

ปรึกษา รมว.พาณิชย กลาววา ในวันท่ี 9 

พ.ย. ธ.ก.ส.จะโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกร

แน�นอน โดยการชดเชยขาวเปลือกชนิดตางๆ 

ณ ความช้ืนไมเกิน 15% น้ัน ประกอบดวย 

ขาวเปลือกหอมมะลิ 10,864.23 บาท/ตัน 

ชดเชยตันละ 4,135.77 บาท, ขาวเปลือกหอม

มะลินอกพ้ืนท่ี 10,407.75 บาท/ตัน ชดเชยตัน

ละ 3,595.25 บาท, ขาวเปลือกหอมปทุมธานี 

9,947.87 บาท/ตัน ชดเชยตันละ  1,052.13 

บาท, ขาวเปลือกเจา 8,065.38 บาท/ตัน 

ชดเชยตันละ 1,934.62 บาท และขาวเปลือก

เหนียว 7,662.53 บาท/ตัน ชดเชยตันละ 

4,337.47 บาท

วันเดียวกัน มีการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 

คร้ังท่ี 3/2564 ท่ีมี พล.อ.ประยุทธเปนประธาน 

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยนายกุลิศ สมบัติ

ศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน แถลงวา ท่ีประชุม

เห็นชอบการปรับลดอัตราการสงเงินเขา

กองทุนเพ� อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของ

นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันกาซโซฮอล, นํ้ามันกาด, 

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว-หมุนชา และนํ้ามันเตา 

จากเดิมท่ีเก็บในอัตรา 10 สตางคตอลิตร เหลือ 

0.005 บาทตอลิตร เปนเวลา 1 ป หรือภายใน

ป 2565 สงผลใหการเก็บเงินเขากองทุนจะ

เหลือประมาณ 145-150 ลานบาทตอป จาก

เดิมท่ีเคยเก็บอยู 3,500 ลานบาทตอป ขณะท่ี

ป 2566-2567 จะเก็บในอัตรา 0.05 บาทตอ

ลิตร ซ่ึงจะมีผลทันทีหลังจากประกาศในราช

กิจจานุเบกษา

ท้ังน้ี ยังเห็นชอบแนวทางหลักเกณฑ

เง� อนไขและลําดับความสําคัญของการจาย

เงินกองทุนอนุรักษฯ ปงบประมาณ 2565-

2567 เหลือปละ 4,000 ลานบาท จากเดิม 

10,000 ลานบาทตอป ซ่ึงยังเพียงพอสงเสริม

โครงการอนุรักษพลังงาน หรือพัฒนาพลังงาน

ทดแทนไดท่ัวประเทศ ไมรวมกรุงเทพฯ โดยจะ

จัดสรรงบประมาณให 25 ลานบาทตอจังหวัด 

รวมเปนเงินประมาณ 1,900 ลานบาท ซ่ึงคาด

วาภายในสัปดาหหนาคณะกรรมการกองทุน

เพ� อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (กทอ.) จะ

อนุมัติแผนยุทธศาสตรและกําหนดกรอบเปา

หมายได

นายกุลิศกลาววา ท่ีประชุมยังเห็น

ชอบทบทวนแผนรองรับวิกฤตดานนํ้ามัน

เช้ือเพลิงปี 2563-2567 เพ่ือรองรับกรณี

มีการเปล่ียนแปลงวงเงินกู โดยใหบริหาร

จัดการกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงตองมีจํานวน

เงินเพียงพอเพ� อใชในการบริหารจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพ และกําหนดกรอบตามมาตรา 

26 แหง พ.ร.บ.กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.

2562 วาหากจําเปนตองมีการกูเงิน เม� อรวม

กับเงินของกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงแลว จะกู

ไดไมเกิน 40,000 ลานบาท แสดงใหเห็นวา

ปจจุบันกระทรวงพลังงานสามารถกูเงินได

กวา 30,000 ลานบาท เน� องจากเงินในกองทุน

เหลือประมาณ 7,400 ลานบาท แตจากมติ

คณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(กบน.) แลวดําเนินการกูเพียง 20,000 ลาน

บาทเทาน้ัน

มาลัง • ฝนตกหนักทําใหเกิด

น้ําทวมฉับพลันใน 2 เมือง

ของจังหวัดชวาตะวันออกของ

อินโดนีเซีย มีผูเสียชีวิตอยาง

นอย 8 ราย เจาหนาที่บรรเทา

ภัยพิบัติเรงคนหาผูสูญหายอีก

หลายชีวิต 

เอเอฟพีรายงานวาฝน

ตกหนักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 

พฤศจิกายน ทําใหเกิดน้ําทวม

ฉับพลันในเมืองมาลังและเมือง

บาตูที่เปนที่ราบสูง บานเรือน

ประชาชนที่ถูกน้ําทวมเต็มไป

ดวยโคลนและซากปรักหัก

พัง และกระแสน้ําพัดทําลาย

สะพานทองถิ่นหลายแหง เจา

หนาที่กูภัยพบผูเสียชีวิต 6 ราย

ที่เมืองบาตูและ 2 รายที่เมือง

มาลัง ขณะที่ชวย 6 ชีวิตขึ้นมา

ไดจากเศษหินทรายดิน 

สํานักบรรเทาภัยพิบัติ

แหงชาติอินโดนีเซียแถลงเม� อ

วันศุกรที่ 5 พฤศจิกายนวา ทีม

กูภัยเรงคนหาประชาชนหลาย

คนที่สูญหายจากนํ้าทวมที่เมือง

บาตู อับดุล มูฮารี ประธานสํานัก

บรรเทาภัยพิบัติกลาววา ขณะนี้

ยังมีผูสูญหาย 3 คน 

สํานักขาวเอพีรายงาน

การแถลงของสํานักบรรเทาภัย

พิบัติแหงชาติอินโดนีเซีย ฝน

ตกหนักเม� อวันพฤหัสบดีทําให

แมน้ําหลายสายบนเนินเขาของ

ภูเขาอารจูโนน้ําลนตลิ่ง น้ําและ

โคลนเขาทวมหมูบาน 5 แหงใน

เมืองโกตาบาตู ในจังหวัดชวา

ตะวันออก ชาวบาน 15 คนถูก

กระแสน้ําพัดหายไป ตอมาเจา

หนาที่พบชาวบานที่รอดชีวิต 6 

คน เจาหนาที่กูภัยพบ 1 ศพใกล

กับลุมแมน้ําแบรนตัสในเมืองโก

ตาบาตูและพบอีก 5 ราย ในวัน

ศุกร เจาหนาที่กูภัยพบอุปสรรค

การทํางานจากถนนที่ถูกปกคลุม

ดวยโคลนหนาและซากปรักหัก

พัง 

สํานักบรรเทาภัยพิบัติแหง

ชาติอินโดนีเซียเผยแพรภาพและ

วิดีโอสะพานแหงหน่ึงท่ีถูกทําลาย

จากนํ้าทวม, บานเรือนประชาชน

และรถยนตท่ีปกคลุมดวยโคลน

หนา อินโดนีเซียมักเกิดเหตุดิน

ถลมและนํ้าทวมฉับพลันในฤดู

ฝนท่ีเร่ิมในเดือนกันยายน เม� อ

เดือนท่ีแลว พายุรุนแรงถลมเกาะ

สุมาตรา ทําใหเกิดดินถลม มีผูเสีย

ชีวิต 7 ราย

นํ้าทวมใหญในอินโดนีเซีย

คร้ังลาสุดเกิดเม� อเดือนเมษายน

ท่ีผานมา เซอโรจาพายุหมุนเขต

รอนทําใหนํ้าทวมและดินถลม

มีผูเสียชีวิต 183 รายบน

เกาะติมอรของอินโดนีเซียและ

ตาย 42 คนในติมอร-เลสเต.

รายงานเอเอฟพีเม� อวันศุกร

ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 กลาว

วา ปญหามลภาวะทางอากาศใน

จีนเกิดในชวงเวลาท่ีผูนําท่ัวโลก

ไปรวมการประชุมสหประชาชาติ

วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศสมัยท่ี 26 หรือค็อป 26 ท่ี

สกอตแลนด แตประธานาธิบดีสี 

จ้ินผิง ของจีน ไมไดเดินทางมารวม

ประชุมดวย สงแตถอยแถลงท่ีเปน

ลายลักษณอักษรมาแทน 

ชวงหลายเดือนมาน้ี จีน ซ่ึง

เปนผูผลิตกาซเรือนกระจกราย

ใหญท่ีสุดในโลก ไดเพ่ิมกําลังการ

ผลิตถานหินเพ� อแกปญหาหวงโซ

อุปทานเน� องจากการขาดแคลน

พลังงาน อันเกิดจากการควบคุม

การปลอยมลภาวะอยางเขม

งวดใหไดตามเปาหมาย และ

ราคาเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีสูงเปน

ประวัติการณ

สํานักอุตุนิยมวิทยาของ

จีนเปดเผยวา หมอกควันหนาทึบ

ปกคลุมพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของ

จีนเม� อวันศุกร โดยทัศนวิสัยในบาง

พ้ืนท่ีลดลงเหลือไมถึง 200 เมตร 

โรงเรียนในกรุงปกก่ิงได

รับคําส่ังใหหยุดการเรียนการสอน

นอกช้ันเรียนและกิจกรรมกลาง

แจง นอกจากน้ีทางหลวงท่ีทอด

ไปยังเมืองใหญตางๆ อาทิ เซ่ียงไฮ, 

เทียนจิน และฮารบิน ถูกปดใชงาน

เน� องจากทัศนวิสัยตํ่า

สถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศท่ีสถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐประจํากรุงปกก่ิง ระบุวาคา

มลภาวะทางอากาศเม� อวันศุกรถึง

ระดับท่ี “ไมดีตอสุขภาพอยางมาก” 

สําหรับประชาชนท่ัวไป

ระ ดับของอ นุภาค ฝุ น

ละอองขนาดเล็ก หรือพีเอ็ม 2.5 

อยูท่ีประมาณ 230 ซ่ึงสูงกวาขีด

จํากัดท่ี 15 ท่ีองคการอนามัยโลก

รับรอง 

เจาหนาท่ีในกรุงปกก่ิง

กลาวโทษมลภาวะท่ีเกิดข้ึนวา

เปนเพราะสภาพอากาศท่ีไมเอ้ือ

อํานวยและการแพรกระจาย

ของมลภาวะในภูมิภาคน้ี และวา

หมอกควันน�าจะยังคงอยูจนถึงคํ่า

วันเสารเปนอยางนอย แตตันชิง 

หล่ี ผูจัดการดานการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและพลังงานของ

กรีนพีซเอเชียตะวันออก กลาววา 

ตนตอของมลภาวะหมอกควันใน

ภาคเหนือของจีนคือการเผาไหม

เช้ือเพลิงฟอสซิลตางหาก

ท้ังน้ี พลังงานราวรอยละ 

60 ท่ีจีนผลิตน้ันมาจากการเผา

ไหมถานหิน

จีนเ พ่ิมกํา ลังการผลิต

ถ่านหินเ พ่ือบรรเทาปัญหา

ขาดแคลนพลังงานท่ีทําให โรงงาน

อุตสาหกรรมหลายแหงตองหยุด

ดําเนินการในชวงหลายเดือนมา

น้ี แถลงการณของหน�วยงาน

วางแผนดานเศรษฐกิจของจีนระบุ

วา คาเฉล่ียการผลิตถานหินตอวัน

ในชวงกลางเดือนตุลาคมท่ีผานมา

สูงกวาส้ินเดือนกันยายน 1.1 ลาน

ตัน โดยจีนมีถานหินเก็บสํารอง

ถึงตนสัปดาหท่ีผานมาอยูท่ี 112 

ลานตัน ซ่ึงเปนระดับปกติสําหรับ

คาเฉล่ียตอป

สวน ท่ีก รุงนิวเดลีของ

อินเดีย สภาพอากาศเม� อวันศุกร

หลังเทศกาลแหงไฟในหลายพ้ืนท่ี

มีอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็กหรือ

พีเอ็ม 2.5 สูงถึง 400 จากคาเฉล่ีย

ดัชนีคุณภาพอากาศ และสูงกวา

ระดับท่ีองคการอนามัยโลกรับรอง

เกิน 15 เทา 

แมวาป น้ี ศาลสูงของ

อินเดียจะส่ังหามขายประทัดใน

กรุงนิวเดลีและรัฐบาลทองถ่ิน

เรียกรองประชาชนงดการจุด

ประทัดระหวางเทศกาลดิวาลี แต

คนจํานวนมากยังขัดขืนคําส่ังน้ี.

ปกก่ิง/นิวเดลี • กรุงปกก่ิงและหลายเมืองทางภาคเหนือของจีนเผชิญ

มลภาวะหมอกควันหนาทึบ ทําใหตองปดทางหลวงในหลายเมืองและ

หามนักเรียนทํากิจกรรมกลางแจงเม� อวันศุกร ผลจากสภาพอากาศและ

การผลิตถานหินเพ่ิมข้ึนหลังจากจีนประสบปญหาขาดแคลนพลังงาน 

สวนกรุงนิวเดลีอากาศเลวรายเชนกันในวันศุกรคลอยหลังเทศกาลดิวาลี

หลังน้ําทวม • ทหารและชาวบานชวยกันทําความสะอาดโคลน, ทรายและซากตนไม หลังน้ําทวมฉับพลันในเมืองมาลัง จังหวัดชวาตะวัน

ออก เม� อวันที่ 5 พฤศจิกายน.
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แมนเชสเตอร์ดาร์บี ‘ผีแดงบู๊เรือใบ’ ทรูถ่ายสด

กรุงเทพฯ • ที่สุดของศึกใหญ่แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ TrueID เติม

เต็มความเร้าใจไปอีกขั้น กับบิ๊กแมตช์จัดเต็มความเข้มข้นสุดมันส์

สะเทือนเกาะอังกฤษ เมื่อคู่อริร่วมเมืองแมนเชสเตอร์อย่าง “ผี

แดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ภายใต้การนำาทัพของ โอเล กุนนาร์ 

โซล์ชาร์ ที่ล่าสุดพลิกฟอร์มกลับมาเก็บ 3 แต้ม กู้ผลงานกลับมาให้

แฟนๆ ผีได้อุ่นใจ ต้องมาเจอคู่แค้นร่วมเมืองอย่างแชมป์เก่า “เรือ

ใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี ของกุนซือจอมแท็กติก เป๊ป กวาร์ดิโอลา 

ที่กำาลังต้องการไล่ล่าแต้มเพื่อป้องกันแชมป์อย่างดุเดือด หลังจาก

พลาดท่าพลิกล็อกพ่ายแพ้มาในแมตช์ล่าสุด แมตช์สุดสำาคัญที่จะ

ต้องมาวัดศักดิ์ศรีความเป็นเบอร์ 1 ของเมือง ในศึกแมนเชสเตอร์

ดาร์บีแมตช์ วันเสาร์ที่ 6 พ.ย. เวลา 19.30 น. แมตช์ใหญ่ครั้งนี้มา

ติดตามกันว่า คริสเตียโน โรนัลโด และผองเพื่อนทัพปีศาจแดงจะ

สามารถงัดผลงานเพื่อเก็บแต้มเพื่อกลับไปสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์

และเพื่อเบรกฟอร์มอันร้อนแรงของคู่อริ ที่ชูโรงมาด้วยดาวเตะค่า 

ตัวสถิติของสโมสร 100 ล้านปอนด์ อย่าง แจ็ก กรีลีช และเหล่า

ซูเปอร์สตาร์อีกมากมายล้นทีมได้หรือไม่ งานนี้เมืองแมนเชสเตอร์

จะต้องลุกเป็นไฟ ด้วยศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ต่างฝ่ายต่างไม่อยากเป็นผู้

ปราชัย คู่นี้ TrueID ยิงสดส่งตรงความมันส์ทางช่อง True Premier 

Football HD 1  

พีพีทีวียิงสดศึกท่อน้ำาไทย ‘แรมบ๊องซัดประกายเพชร’  

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เสิร์ฟมวยไทยสุดมันส์สุด

สัปดาห์นี้ “ศึกท่อน้ำาไทย ทีเคโอ เกียรติเพชร” เสาร์ที่ 6 พ.ย. เวลา 

16.00-18.00 น. คู่เอก แรมบ๊อง ลีซอการค้า ซัด ประกายเพชร 

ทรงเดชรถบ้าน เป็นคู่ที่มีการคาดเดาว่าอาจจะไม่ต้องพึ่งกรรมการ

ให้คะแนน เนื่องจากทั้งคู่มีสไตล์การชกที่บู๊ดุดันแลกเป็น โดยแรม

บ๊องจัดเป็นนักชกอาวุธหนัก เดินบู๊ดุดัน ตลอด 5 ยก ส่วนประกาย

เพชร นักชกที่แม้ว่าจะร่างกายไม่เต็มร้อย แต่หัวใจเกินร้อย น็อก                

คู่ต่อสู้เป็นว่าเล่น, รอง พลังบุญ หมวดดับลำาปาง ปะทะ ยอดมี

ชัย เกียรติจำารูญ โดยพลังบุญเป็นมวยเข่าพันธุ์ดุจากกลุ่มพลัง

ใหม่ ฟอร์มกำาลังขึ้นหม้อ ยิ่งชกยิ่งดี ส่วนยอดมีชัยเป็นมวยพันธุ์

แกร่ง เกียร์ถอยหลังไม่มี เดินหน้าลูกเดียว ต่อด้วย “มวยดีวิถีไทย” 

อาทิตย์ที่ 7 พ.ย. เวลา 11.45-13.45 น. คู่เอก ลูกนิมิต สิงห์คลอง

สี่ ชิงเหลี่ยมกับ ยอดวิทยา ศิริลักษณ์มวยไทยยิม ฝั่งลูกนิมิตถือเป็น

มวยขวาฝีมือครบเครื่อง มีลูกปล้ำาลูกรัดฟัดตีที่เหนียวแน่น เหลี่ยม

เข่าหักแทงดี ศอกสวนแรง ส่วนยอดวิทยาเป็นมวยจังหวะฝีมือ มี

แข้งซ้ายแรง และหลักเหลี่ยมดี คู่นี้สูสี ต้องวัดกันที่จังหวะ  ส่วนคู่

รอง กุมารทอง จิตรเมืองนนท์ดวลกับ เมืองทรัพย์ นายกวิทย์ทุ่งสง 

ฝั่งกุมารทองเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่อง ดักสาดแข้งซ้าย โต้ศอก

คมหลักเหลี่ยมดี ส่วนเมืองทรัพย์เป็นมวยเข่าจากแดนสะตอ ขยัน

ออกอาวุธ เชื่อว่างานนี้มีแลก มีหล่นกันไปข้าง 

‘จณัตว์’รั้งจ่าฝูง

ออลไทยแลนด์

ศึกอีสานโอเพ่น

‘วุฒิชัย’ทะลุเข้าชิงลุ้นเงิน3.3ล. 

‘หลานสมจิตร-ธนรัฐ’ทองแดง 

‘วิดมาร์’คุยถ้าชนะบุรีรัมย์เหมือนได้6แต้ม

โตโยต้าเดินหน้าอบรมโกคาร์ท เริ่มเสาร์ 6 พ.ย.นี้ 

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวโครงการฝึกอบรมรถคาร์ทสำาหรับ

เยาวชน อายุ 8-11 ปี “ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรน

นิ่ง 2021” ที่เป็นความร่วมมือของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประ 

เทศไทย) จำากัด, บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย ได

เร็คเอเชีย (ประเทศไทย) และพันธมิตร ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 แล้วใน

ปีนี้ โดยเว้นช่วงมาร่วม 2 เดือน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยโครงการกลับมาจัดกิจกรรมได้อีกครั้ง 

เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามรถคาร์ท อีซี่

คาร์ทดอทเน็ต อาร์ซีเอ พระราม 9 ซึ่งทางโครงการมีมาตรการ

การป้องกันอย่างเคร่งครัด กำาหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะ

ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี ATK (Antigen test kit) จากเจ้า

หน้าที่โรงพยาบาล หากผลเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) จึงเข้าร่วมกิจกรรม

ได้ และยังคงเน้นมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน, สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย

ตลอดเวลา, ล้างมือบ่อยๆ, ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน, 

การตรวจหาเชื้อ และเช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุก

ครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆ) ติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊ก 2W 

KARTING สอบถามได้ที่ 08-5174-8800 หรือ LINE ID : 2W19 

‘ชเนตตี’ แชมป์อาชีพแรก ‘ไทยวีเมนส์’ สนาม 2 ท่ีฟีนิกซ์

ชลบุรี • การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี รายการ “เอสเอที-ไทย

วีเมนส์ทัวร์ โอเพ่น” หรือ “SAT-TWT OPEN” Road to World 

Ranking สนาม 2 ชิงเงินรวม 2.5 ล้านบาท ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์

กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ พาร์ 72 ระยะ 6,328 หลา จ.ชลบุรี รอบ

สุดท้ายเมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน 

วัย 17 ปี จากเชียงใหม่ รองแชมป์ร่วมจากสนามที่ 1 เก็บได้อีก 4 

อันเดอร์พาร์ 68 จาก 4 เบอร์ดี้รวดที่หลุม 2, 4, 7 และ 12 รวม 

3 วันปลดล็อกคว้าแชมป์อาชีพแรกหลังเทิร์นโปรมา 1 ปี ที่ 11 

อันเดอร์พาร์ 205 พร้อมรับเงินรางวัลก้อนโต 367,500 บาท เฉือน 

“โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล วัย 18 ปี จากสระบุรี รองแชมป์ร่วม

สนามท่ี 1 เช่นกันไปเพียงสโตรกเดียว โดยอาภิชญาเก็บได้ 5 เบอร์ด้ี 

ที่หลุม 6, 10, 14, 16 และ 17 เสียดับเบิลโบกี้ที่หลุม 15 พาร์ 4 

รวม 3 วัน 10 อันเดอร์พาร์ 206 ส่วน “โปรมายด์” ตรีฉัฐ จีนกลับ 

วัย 26 ปี จากกรุงเทพฯ จบอันดับ 3 ร่วมกับ “โปรเบสท์” ปรินดา 

โพธิ์กัณฑ์ แชมป์ไทยวีเมนส์ ทัวร์ สนามที่ 1 จากขอนแก่น ที่ 8 อัน

เดอรพาร์ 208 โดยตรีฉัฐโชว์พัตเตอร์ร้อน ทำาได้ถึง 6 อันเดอร์พาร์ 

66 ส่วนปรินดาเก็บได้ 1 อันเดอร์พาร์ 71

เวสต์แฮมแค่เจ๊าก็เข้า16ทีมยูโรปาลีก

ผู้นำ� • จณัตว์ สกุลพลไพศาล นักกอล์ฟวัย 31 ปี จากระยอง หวด

เข้ามาอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 รวม 2 วันขึ้นรั้งจ่าฝูงด้วยสกอร์รวม 

8 อันเดอร์พาร์ 136 ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ อีสาน โอเพ่น 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 3 

ล้านบาท ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น เมื่อ

วันที่ 5 พ.ย.2564

านไปแล้วกับผลงานของทัพนัก

เตะ ‘ช้างศึก’ ชุดสู้ศึก U23 ชิง

แชมป์เอเชีย 2022 รอบคัดเลือก 

ที่ประเทศมองโกเลีย ภารกิจแรกอย่าง

เป็นทางการที่ ‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ 

ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ และ

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี หญิง ‘แกร่งและ

เก่ง’ แห่งวงการฟุตบอลไทยต้องเผชิญ

ก็อย่างที่ทราบกัน เหนือสิ่งอื่น

ใด ‘มาดามแป้ง’ - สตาฟฟ์โค้ช ที่นำาทัพ

โดย ‘โค้ชโย่ง’ วรวุธ ศรีมะฆะ และนัก

ฟุตบอลทุกคนต้องทำาคือ ‘การปรับตัว’ 

ให้เข้ากับทุกสถานการณ์เพื่อทำาเป้าหมาย

ที่วางไว้ให้สำาเร็จ

ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยชุดนี้

มีเวลาฝึกซ้อมร่วมกันเพียงไม่กี่วันก่อน

การแข่งขันจริง บางคนไม่รู้จักกันมาก่อน 

การรวมตัวระยะเวลาสั้นๆ ภายใต้สภาพ

อากาศที่เย็นเยือก อีกทั้งอากาศยังมี

ความเบาบาง เพราะประเทศมองโกเลีย

ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำาทะเลมากพอ

สมควร ‘มาดามแป้ง’ ในฐานะผู้จัดการ

ทีม แต่ต้องทำาทุกอย่าง ต้องดูแลงาน

หน้าบ้าน-ในบ้าน-หลังบ้านให้ดีที่สุด เพื่อ

ให้ทีมพร้อมทั้งกาย-ใจ ในและนอกสนาม

แน่นอนว่าคู่แข่งร่วมกลุ่ม “ช้าง

ศึก U23” ในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัด

เลือกหนนี้ ล้วนมีเขี้ยวเล็บที่พร้อมสยบ

คู่แข่งทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็น “เจ้าภาพ” 

มองโกเลีย แน่นอนว่าเขาได้เปรียบสภาพ

อากาศและสนามหญ้าเทียม อีกทั้งทีมชุด

นี้ยังนำาโดย

แข้งทีมชาติ

ชุดใหญ่อย่าง 

กันบายาร์ 

กันโบลด์,        

บัลจิลยาม 

บัทโบลด์ 

และแนวรับ

กัปตันทีม

อย่าง มง-                    

เกอกิล ซึ่ง

เกมดังกล่าวไทยทำาได้แค่เสมอ 1-1 

ประตู 

แต่ว่า 1 แต้มของทีม “ช้างศึก” 

นัดนี้ ก็ต้องแลกด้วย 2 แข้งหลัก ‘วัน

ชาติ ชูสงค์-เบนจามิน เดวิส’ ที่ต้องบาด

เจ็บจากเกมนี้อีกด้วย

“ไม่มีความสำาเร็จใดเกิดขึ้นได้หาก

ไม่มีความพยายาม” เช่นกันกับโลกลูก

หนัง…ที่ทีมชาติไทยต่างไม่ย่อท้อ

จบนัดแรกแบบไม่สมหวัง ทำาให้

ทุกคนในทีม ‘ช้างศึก’ ต้องทำางานใน

บทบาทเดิม แต่ต้องหนักขึ้น เพราะทุก

คนรู้ดีว่าทุกเกมที่เหลือไม่มีเกมไหนที่

ง่าย กระทั่งเกมพบ สปป.ลาว ทีมชาติ

ไทยวิ่งสู้ฟัด พยายามทำาเกมรุกตามรูป

แบบที่ซ้อมกันมาให้ดีที่สุด และผลจาก

ความพยายาม ‘ช้างศึก’ ก็ปลดล็อก

คว้าชัยชนะด้วย

สกอร์ 3-0 จากฝีเท้า

ของ ธนวัฒน์ ซึ้งจิต

ถาวร, จักรกริช พาละ

พล และกรวิชญ์ ทะ

สา คนละประตู ส่งผล

ให้ ‘ช้างศึก’ รับโบนัส

อัดฉีดจาก ‘มาดาม

แป้ง’ 1 ล้านบาททันที แลกกับ 4 แต้ม

จาก 2 นัด

“สำาหรับเกมกับ สปป.ลาว มัน

เป็นการปลดล็อกให้ทุกคน หลังจากที่

กดดันมาตั้งแต่เกมแรก ด้วยสภาพทั้ง

สนาม-อากาศ เราเก็บ 3 แต้มได้ถือว่า

สุดยอดมาก” มาดามแป้งเผยหลังคว้าชัย

เหนือ สปป.ลาว

ทำาให้ไฟแห่งความหวังของทีม

ชาติไทยในนัดสุดท้ายที่จะพบมาเลเซีย  

ที่มี 6 แต้มจาก 2 นัดสว่างขึ้น แม้จบ

เกม ‘ช้างศึก’ จะทำาตามเป้าหมายคือ

การคว้า ‘ชัยชนะ’ ไม่ได้ เพราะเกมจบ

ลงด้วยผลเสมอ 0-0 มีแค่ 1 แต้ม แต่

ยังดีพอที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ 2 ที่ดี

ที่สุด 1 ใน 4 ทีม จาก 10 กลุ่ม พร้อม

รับอัดฉีดเพิ่มเติมจาก ‘มาดามแป้ง’ อีก 

2 ล้านบาท

“แค่รายการแรกที่เข้ามารับงาน

ผู้จัดการทีม เราได้เห็นบรรยากาศ เห็น

อุปสรรค เห็นอะไรข้างหน้ามากมาย แต่

เราต้องก้าวต่อไป ทำาให้เกิดสถานการณ์

วิน-วินทุกฝ่าย แป้งยังคงเชื่อว่าถ้า

พัฒนาทีมชาติจริงจัง เราสามารถสู้

กับชาติอื่นๆ ในอาเซียนได้ถ้าเราตั้งใจ

จริง เพราะเราเคยเป็นที่หนึ่ง แต่จะไม่

ประมาทใคร เพราะทุกทีมอยากเป็นหนึ่ง

เช่นกัน” มาดามแป้งกล่าวอย่างมั่นใจ

ปฐมบทแรกในฐานะ ผู้จัดการทีม

ชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

หนนี้ต้องพบเจออุปสรรคไม่รู้เท่าไร แต่

สุดท้ายด้วยความมุ่งมั่นของทุกคน ทำาให้ 

‘ช้างศึก U23’ เอาชนะทุกขวากหนามที่

เผชิญได้สำาเร็จ

‘มาดามแป้ง’ ส่งท้ายว่า “ขอบคุณ

ทุกแรงเชียร์ที่ส่งมา...แล้วเจอกันที่ 

‘อุซเบกิสถาน’ 1-19 มิถุนายน 2565 กับ

การแข่งขันฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย

รอบสุดท้าย”

   นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

ความพร้อมก่อนการแข่งขัน

ฟุตบอลรีโว ไทยลีก นัดท่ี 11 คู่ 

‘เดอะ แรบบิท’ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

แชมป์เก่า ท่ีร้ังอันดับ 3 เปิดบ้าน

ลีโอ สเตเดียม รับมือ ‘ปราสาท

สายฟ้า’ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ่าฝูง 

ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง 

GMM25 และ AIS Play คู่นี้ ‘บี

จี’ ชนะมา 4 เกมติดแล้ว จนไต่

อันดับในตารางขึ้นมา เช่นเดียว

กับบุรีรัมย์ที่ชนะมาต่อเนื่อง จน

นำาโด่งเป็นจ่าฝูง

โดย ออเรลิโอ วิดมาร์ หัว 

หน้าผู้ฝึกสอนบีจี ปทุมฯ กล่าว

ก่อนเกมว่า “ทุกคนพร้อมหมด 

ขาดเพียงแค่ จักพัน ไพรสุวรรณ 

คนเดียวท่ีมีอาการบาดเจ็บ แต่คน                                                

อื่นถือว่าพร้อมและได้ฟ้ืนฟูร่างกาย

มาเป็นอย่างดีจากเกมล่าสุด ตอน

น้ีเราก็เร่ิมเตรียมแผนในการเจอกับ

บุรีรัมย์ ตอนน้ีตัวหลักเร่ิมทยอยกลับ

มา เราฝึกซ้อมกันได้ดี หลังจาก

ผ่านโปรแกรมเตะต่อเนื่องมาได้ 

แต่เรายังมีเกมที่ยากอีกมากมาย 

ตอนนี้ความรู้สึกมันถือว่าดีมากๆ”

“เกมท่ีจะพบกับบุรีรัมย์เกม

น้ีเป็นเกมใหญ่ และถ้าชนะมันก็

เหมือนว่าจะได้ 6 แต้มเลยทีเดียว 

ชัยชนะจะทำาให้เราขยับเข้าใกล้หัว                             

ตารางมากขึ้น และเรายังมีเกม

ตกค้างอีก 1 เกม มันเป็นเกมสำา 

เซอร์เบีย • ศึกมวยสากลชายชิง

แชมป์โลก “Men’s World Boxing 

Championship 2021” ท่ีกรุงเบล 

เกรด ประเทศเซอร์เบีย เมื่อวันที่ 

4 พ.ย. (เวลาท้องถ่ิน) นักชกไทยมี

คิวลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 3 รุ่น

เร่ิมคู่แรก รุ่น 48 กก. วุฒิชัย ยุ

ระชัย เจ้าของดีกรีแชมป์มวยราย                                               

การ “โคโลญจน์ บ๊อกซ่ิงเวิล์ด คัพ” 

ปี 2018 พบ ซาคิล อลัคเวอร์

โดวี นักชกชาวจอร์เจีย ดีกรีนัก

ชกโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ญี่ปุ่น 

ปรากฏว่าวุฒิชัยชกได้จะแจ้งเป็น

ฝ่ายชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์ 5-0 

ผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับเทอร์เมียร์

ตาส ซุสซูปอฟ (คาซัคสถาน) ใน

วันที่ 6 พ.ย. หากวุฒิชัยชนะจะได้

เงินรางวัลแชมป์ 100,000 เหรียญ

สหรัฐ (ราว 3.3 ล้านบาท)

รุ่น 75 กก. “หลานสมจิตร” 

วีระพล จงจอหอ เจ้าของเหรียญ

ทองแดงยูธโอลิมปิกเกมส์ 2018 ที่

อาร์เจนตินา  พบ ดีซัมบูลัต บิซา

มอฟ นักชกรัสเซีย ดีกรีเหรียญทอง

มวยเยาวชนชิงแชมป์โลกปี 2018 ที่

ประเทศฮังการี ทั้งคู่แลกหมัดกันดุ

เดือด ในยกแรกวีระพลโดนหมัดของ

บิซามอฟเข้าเต็มหน้า จนกรรม                                                      

การเข้ามานับ 8, ยกที่ 2 วีระพล

รู้ตัวว่าคะแนนเป็นรอง ก็พยายาม

เดินหน้าหวังเรียกคะแนนคืน พอ

เข้ายก 3 ก่อนหมดเวลา 30 วินาที 

วีระพลพลาดท่าโดนหมัดของนักชก

รัสเซียอีกคร้ัง ทำาให้กรรมการยุติ

การชก และให้นักชกชาวไทยแพ้

อาร์เอสซี ในยกท่ี 3 ทำาให้วีระพลได้

เหรียญทองแดงปลอบใจ พร้อมเงิน

รางวัล 25,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 

825,000 บาท)

ขณะท่ีรุ่น 51 กก. ธนรัฐ แสง

เพชร ดาวรุ่งที่อายุเพิ่งครบ 19 ปี 

เมื่อเดือน ส.ค. ประสบการณ์เป็น

รอง แต่ได้ความสด กล้าแลกหมัด

กับนักชกคาซัคสถานได้อย่างสนุก 

แต่สุดท้ายสู้ความเก๋าของ ซาเคน 

บิบอสซินอฟ ดีกรีเหรียญทองแดง 

โอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ญี่ปุ่นไม่ได้ 

ธนรัฐแพ้คะแนน 1-4 ได้เหรียญ

ทองแดง และเงินรางวัล 25,000 

เหรียญสหรัฐ (ราว 825,000 บาท).

ลอนดอน • เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 

ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ฟุตบอลยูโรปา

ลีกแน่นอนแล้ว แม้โทมัส ซูเช็ค จะ

ทำาเข้าประตูตัวเองในช่วงท้ายเกมจน

เสมอเกงค ์ จากเบลเยียม 2-2 แต่

เลสเตอร์ ซิตี ยังต้องลุ้นหลังเปิดบ้าน                                                   

ทำาได้เพียงเสมอสปาร์ตัก มอสโก 1-1

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ผ่านเข้า                                                    

รอบ 16 ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว 

และได้ลุ้นจะเป็นแชมป์ของกลุ่มเอช 

หลังได้ 2 ประตูจาก ซาอิด เบนราห์มา 

ในเกมไปเยือนเบลเยียม ซึ่งจากผล

เสมอทำาให้พวกเขายังไม่แพ้ใครใน

การเล่นบอลยุโรปฤดูกาลนี้

แมตช์ที่ 1,000 ในอาชีพผู้

จัดการทีมของ เดวิด มอยส์ เขาใช้

โอกาสพักผู้เล่นสำาคัญเพื่อเตรียม

เปิดลอนดอน สเตเดียม รับการ

มาเยือนของลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์น้ี 

ทำาให้เพียง 4 นาทีแรกก็โดน โจ

เซฟ เพนต์ซิล ซัดประตูแรกให้เจ้า

บ้านเกงค์ออกนำาไปก่อน

แต่จากการประสานงานของ 

ซูเช็ค, ปาโบล ฟอร์นาลส์ และจาร์

ร็อด โบเวน ทำาให้เวสต์แฮมพลิก

สถานการณ์กลับมาในคร่ึงหลัง โดย 

ซาอิด เบนราห์มา ซัด 2 ประตูให้

ทีมแซงนำา

อย่างไรก็ตาม ทีมเยือนจาก

เกาะอังกฤษพร้อมพลาดเสียแต้ม

ในรอบแบ่งกลุ่มในการแข่งขันยูโร

ปาลีกเป็นครั้งแรกของฤดูกาล เมื่อ

ซูเช็คโหม่งบอลเข้าประตูตัวเองใน

ช่วง 3 นาทีสุดท้ายของการแข่งขัน

“มันเป็นช่วงเวลาท่ีน่าจดจำา 

และแน่นอนสำาหรับผมจะเป็นแมตช์

ท่ีผมจำาได้ไม่ลืม เนื่องจากการทำาเข้า 

ประตูตัวเองของ โทมัส ชูเซ็ค” 

มอยส์กล่าวถึงการคุมทีมแมตช์ท่ี                                                   

1,000 ของเขา “แต่โดยรวมแล้ว 

ผมตื่นเต้นมากที่คุมทีมได้ถึง 1,000 

แมตช์ เป็นความสำาเร็จท่ียอดเย่ียม”

ทางด้าน เลสเตอร์ ซิตี อีก

ทีมจากอังกฤษยังคงอยู่อันดับ 3 ของ

กลุ่มซี หลังจาก เจมี วาร์ดี ยิงลูก

โทษท่ีจุดโทษในช่วงคร่ึงเวลาหลัง 

พลาดในเกมที่คิง พาวเวอร์ สเต

เดียม โดยเกมน้ีเสมอกันไป 1-1 วิก                             

เตอร์ โมเสส โหม่งให้ทีมจากรัสเซีย                             

ขึ้นนำา ก่อนที่แดเนียล อมาร์ตีย์ 

จะตามตีเสมอเพียง 7 นาทีให้หลัง

ทีมนำาของกลุ่มน้ีเป็นนาโปลี 

จากอิตาลี ที่ถล่ม ลิเกีย วอร์ซอว์ 

จากโปแลนด์ 4-1 โดยนาโปลีมี 7 

คะแนน ตามด้วยทีมจากโปแลนด์ 

6 คะแนน และเลสเตอร์อยู่อันดับ 

3 มี 5 คะแนน

“โดยรวมแล้วนักเตะเล่นกัน

ได้ดี สร้างสรรค์ โอกาสให้หลายหน                                   

และที่สำาคัญคือเราพลาดลูกโทษ

ที่จุดโทษ” เบรนแดน ร็อดเจอร์ส 

กุนซือเลสเตอร์กล่าว “ยามท่ีอยู่ใน                                                 

กรอบเขตโทษ พวกเราไม่มีวิญญาณ

เพชฌฆาตที่จะฉกฉวยโอกาสไว้ได้

เลย”.

ขอนแก่น • จณัตว์ สกุล

พลไพศาล นักกอล์ฟวัย 31 

ปี จากระยอง อดีตแชมป์

เอดีทีท่ีกำาลังลุ้นแชมป์อาชีพ                                  

รายการที่ 2 หวดเข้ามาอีก                                   

5 อันเดอร์พาร์ 67 รวม 2                                       

วันข้ึนร้ังจ่าฝูงด้วยสกอร์ รวม 

8 อันเดอร์พาร์ 136 โดยมี

ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย ตาม

หลังสโตรกเดียว ในการแข่ง                                              

ขันกอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ อี 

สาน โอเพ่น 2021 ชิงเงิน

รางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ 

สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น 

กอล์ฟคลับ ระยะ 7,491 หลา                                     

พาร์ 72  จ.ขอนแก่น เมื่อวัน

ที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา

จณัตว์ สกุลพลไพศาล 

นักกอล์ฟวัย 31 ปี จาก

ระยอง อดีตแชมป์เอเชียนดี

เวลล็อปเมนต์ทัวร์ที่มาเลเซีย 

เมื่อปี 2015 ซึ่งกำาลังอยู่

ในช่วงฟอร์มดี เขาเพิ่งจบ

อันดับ 2 ในศึกไทยแลนด์พี

จีเอทัวร์เมื่อเดือนตุลาคมที่

ผ่านมา ที่สนามกอล์ฟหลวง

หัวหิน มารายการนี้ทีช็อต

ยังทำางานได้เป็นอย่างดีรอบ 2 

ทีช็อตพลาดเป้าไปเพียง 3 

หลุม และจบวันที่สองของ                   

การแข่งขันด้วยการเก็บเข้า

มาอีก 6 เบอร์ดี้ ซึ่งรวมถึง                                  

2 เบอร์ดี้ในการเล่น 3 หลุม

สุดท้าย ก่อนจบรอบ 5 อัน 

เดอร์พาร ์ 67 ขยับขึ้นนำาหลัง

ผ่าน 36 หลุมด้วยสกอร์รวม 

8 อันเดอร์พาร์ 136

อันดับ 2 เป็น ภูสิทธิ์ 

ทรัพย์อัประไมย หนุ่มวัย 28 

ปี ที่เคยชนะรายการระดับ

อาชีพมาแล้ว 2 รายการ 

แต่กำาลังตามลุ้นแชมป์ออล

ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการ

แรกในชีวิต เริ่มเร่งเครื่องใน

รอบ 2 ด้วยการเก็บเข้ามา 

7 เบอร์ดี้ โดยเฉพาะในการ

เล่น 5 หลุมสุดท้ายเก็บเข้า

มาถึง 3 เบอร์ดี้ ก่อนจบรอบ

สอง 6 อันเดอร์พาร์ 66 รวม 

2 วัน 7 อันเดอร์พาร์ 137 

ตามหลังผู้นำาสโตรกเดียว

ทางด้าน เด่นวิทย์ เดวิด 

บริบูรณ์ทรัพย์ อดีตนักกอล์ฟ

ทีมชาติไทยที่เพิ่งเทิร์นโปร

เมื่อปลายปี 2020 ที่ผ่าน

มา ทำาสกอร์รอบ 2 เข้ามา 

3 อันเดอร์พาร์ 69 รวม 2 

วันอยู่อันดับ 3 ที่สกอร์รวม 

6 อันเดอร์พาร์ 138 โดย

มี ธนรัชต์ ศรีสถาพร นัก

กอล์ฟวัย 20 ปี ที่ตีเข้ามาอีก 

4 อันเดอร์พาร์ 68 ตามหลัง

อยู่ 1 แต้ม ด้วยสกอร์รวม 5 

อันเดอร์พาร์ 139.

เข้�ชิงทอง • วุฒิชัย ยุระชัย นักชกทีมชาติไทยรุ่น 48 กก. ดึงตัวหลบหมัด ซาคิล อลัคเวอร์ โดวี นักชกจอร์เจีย ก่อนที่วุฒิชัยจะเป็นฝ่ายชนะคะแนน

เอกฉันท์ 5-0 เสียง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หากชนะจะคว้าเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 3.3 ล้านบาท ในศึกมวยสากลชายชิงแชมป์โลก “Men’s 

World Boxing Championship 2021” ที่ประเทศเซอร์เบีย เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา (เวลาท้องถิ่น)

หัวหมาก • วิดมาร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน บีจี ปทุม มั่นใจลูกทีมกำาลังคึก

หลังเก็บชัยมา 4 เกมติด คุยพบกับบุรีรัมย์เกมนี้ตัวหลักครบ ถ้าชนะ

มันก็เหมือนว่าจะได้ 6 แต้มเลยทีเดียว ชัยชนะจะทำาให้เราขยับเข้า

ใกล้หัวตารางมากขึ้น ส่วน ‘กามา’ กุนซือบุรีรัมย์เผย เป้าหมายของ

บุรีรัมย์คือต้องการชนะทุกเกมที่ลงสนาม แม้เกมนี้เราจะไปเยือน แต่

เราต้องการเอาชนะ แม้จะยาก แต่เราจะทำาให้ดีที่สุด”

คัญ เราต้องทำาให้ดี เรามั่นใจว่า

เราจะทำาได้ดี และพยายามควบคุม

สถานการณ์ให้ได้ และคว้า 3 

แต้มมาครองในที่สุด”

“เกมน้ีหวังว่าเราจะสามารถ

โชว์ฟอร์มได้เหมือนเกมที่ผ่านๆ 

มา หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเล่น

ได้ในระดับที่ดี เราต้องการระดับ

ความเข้มข้นที่สูง และพยายาม

รักษาตรงนี้ให้ได้ และเราจะมีโอ 

กาสคว้าชัยชนะมาครองได้”

ส่วน อเล็กซานเดร กามา 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

กล่าวว่า “สำาหรับผม บีจีเป็นทีมท่ี

แข็งแกร่งท่ีสุดทีมหน่ึง เพราะพวก

เขาคือแชมป์เก่า และปีก่อนพวก

เขาก็ชนะพวกเรา เราต้องพยายาม

เอาชนะ ทำาให้ดีท่ีสุด และเกมน้ีมัน

สำาคัญมากสำาหรับเราและบีจี”

“เกมน้ีมันคือซูเปอร์บ๊ิกแมตช์

อีกนัดที่เราต้องเล่น แต่มันก็ไม่ถึง

ขนาดเป็นการตัดสินแชมป์ เพราะ

ฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกล แต่เราก็

อยากเอาชนะ เพราะมันจะส่งผล

ต่อเนื่องถึงเกมที่เหลือ”

“สภาพความพร้อมของทีม 

บางส่วนดูมีปัญหา แต่เราต้องเช็ก 

อีกที ตอนนี้เรายังมีเวลา เราก็

พยายามฟ้ืนฟูร่างกายนักเตะทุกคน 

ให้ทุกคนฟิตเต็มร้อย และหวังว่า

ทุกคนจะพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมน้ี”

“เป้าหมายแน่นอน บุรีรัมย์

คือต้องการชนะทุกเกมที่ลงสนาม 

แม้เกมนี้เราจะเป็นทีมที่ต้องเยือน 

เราให้เกียรติพวกเขาอย่างมาก แต่

เราต้องการเอาชนะ เกมนี้มันสำา 

คัญ มันยากแน่นอน แต่เราจะ

ทำาให้ดีที่สุด”

โปรแกรมการแข่งขันรี โว 

ไทยลีก 2021/22 สัปดาห์ที่ 11 มี

ดังนี้ วันเสาร์ที่ 6 พ.ย.2564 เวลา 

17.30 น. หนองบัว พิชญฯ พบ 

เชียงใหม่ฯ ณ สนาม พิชญ สเต

เดียม ถ่ายทอดสดทาง AIS Play 

เวลา 18.00 น. ลีโอ เชียงรายฯ 

พบ ทรู แบงค็อกฯ ณ สนาม ลีโอ 

เชียงราย สเตเดียม (ช่อง 5 HD1 

และ AIS Play) เวลา 18.30 น. 

ขอนแก่นฯ พบ โปลิศ เทโรฯ ณ 

สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น (PPTV HD36 และ AIS 

Play)

วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย.2564 

เวลา 18.00 น. ราชบุรี มิตรผลฯ 

พบ พีที ประจวบฯ ณ สนาม

มิตรผล สเตเดียม (ช่อง 5 HD1 

และ AIS Play) เวลา 18.00 น. 

นครราชสีมา มาสด้าฯ พบ การ

ท่าเรือฯ ณ เฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา (GMM 25 และ AIS Play) 

เวลา 18.30 น. เมืองทองฯ พบ 

สุพรรณบุรีฯ ณ สนามธันเดอร์

โดม สเตเดียม (AIS Play) และ

เวลา 19.00 น. ชลบุรีฯ พบ สมุทร

ปราการฯ ณ สนามชลบุรี สเตเดียม 

(AIS Play).

‘ช้างศึกU23’ความกดดัน‘สูง’-เวลาซ้อม‘น้อย’

ผ่
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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ขาว
คร้ังแรก!

ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

นายจุรินทร์แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “การขับ

เคลื่อนนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” โดยให้

ความเห็นว่า  โครงการประกวดน้ีถือเป็นตัวอย่าง

ท่ีดี ในการนำานโยบายมาปฏิบัติและต่อยอดให้

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และถือเป็นความหวัง

ของอุตสาหกรรมข้าวไทยท่ีเป็นฐานเศรษฐกิจหลัก

ของประเทศ พร้อมประกาศเดินหน้าเร่งขับเคลื่อน

นโยบาย ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567  

โดยได้ตอกย้ำาหลักการตลาดนำาการผลิตเพื่อทำาให้

ประเทศไทยเป็นผู้นำาการผลิต การตลาดข้าวและ

ผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก พร้อมแสดงความ

ม่ันใจว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยท้ังปี 2564 จะได้ตาม

เป้าท่ีปริมาณ 6 ล้านตัน อันเป็นผลจากการทำางาน

ร่วมกันอย่างแข็งขันระหว่างภาครัฐและเอกชน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคม

ผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า การประกวดข้าวพันธ์ุ

ใหม่เพื่อการพาณิชย์ เป็นหมุดหมายสำาคัญของ

อุตสาหกรรมข้าวไทย เนื่องจากเป็นการจัดประกวด

พันธ์ุข้าวเชิงพาณิชย์ คร้ังแรกในประวัติศาสตร์ อีก

ท้ังมีรูปแบบการประกวดท่ีมีความพิเศษสมบูรณ์ทุก

มิติ ท้ังด้านการเพาะปลูก การขัดสี และคุณภาพการ

หุงต้ม สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  ตอกย้ำา

ความเช่ือม่ันต่ออนาคตข้าวไทยให้กับเกษตรกร

ชาวนา ผู้ประกอบการค้าข้าว  ตลอดจนผู้บริโภค

ท้ังในและต่างประเทศ

“หน่ึงในกลยุทธ์หลักสู่ความสำาเร็จของ

อุตสาหกรรมข้าวไทยคือการใช้การตลาดนำาการ

ผลิต โดยแสวงหาข้าวพันธ์ุใหม่ๆ ท่ีตอบสนอง

ความต้องการอันหลากหลายของตลาดข้าวโลก โดย

เฉพาะพันธ์ุข้าวคุณภาพดี รสชาติดี ท่ีมีผลผลิตต่อ

ไร่สูง ท่ีช่วยลดต้นทุนแต่เพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขัน” ร.ต.ท.เจริญระบุ

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวอีก

ว่า การประกวดพันธ์ุข้าวคร้ังน้ีได้รับความร่วมมือ

อย่างดียิ่งจากกรมการข้าว   กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในการดำาเนินการประกวด โดยทดลองลง

แปลงปลูกจริงเพื่อเปรียบเทียบกับข้าวพันธ์ุดีของ

ไทยในสามจังหวัด สามภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าว

ชัยนาท, ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าว

ขอนแก่น ตลอดจนสนับสนุนให้นักวิจัยและพัฒนา

ได้ส่งผลงานมาร่วมประกวดรวมถึง 48 พันธ์ุข้าวใน

สามประเภท ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพ้ืนนุ่ม 

และข้าวขาวพ้ืนแข็ง อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุน

อย่างมากจากสมาคมผู้รวบรวมและจำาหน่ายเมล็ด

พันธ์ุข้าวด้วย

ท้ังน้ี ในงานยังมีการนำาเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง 

“ข้าวพันธ์ุใหม่ กู้วิกฤติข้าวไทย” และนิทรรศการ

เก่ียวกับการประกวด รวมถึงการชมแปลงทดลอง

เพาะปลูก นอกจากน้ันนายจุรินทร์ยังได้เป็น

ประธานในพิธีมอบเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์

มูลค่ารวม 500,000 บาท ท่ีสมาคมผู้ส่งออกข้าว

ไทยนำามามอบให้แก่ 12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำาบลในพ้ืนท่ีอำาเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาทด้วย.

เตรียมเพิ่ม 18 จว.

ผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โค 

วิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเช้ือรายใหม่  8,148 ราย 

เป็นการติดเช้ือในประเทศ 7,528 ราย, จากระบบ

เฝ้าระวังและระบบบริการ 7,415 ราย, ค้นหาเชิง

รุก 113 ราย, เรือนจำา 605 ราย, เดินทางมาจาก

ต่างประเทศ  15 ราย หายป่วยเพ่ิม 8,238 ราย อยู่

ระหว่างรักษา 97,300 ราย อาการหนัก 2,118 ราย 

ใส่เครื่องช่วยหายใจ 461 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 80 ราย 

เป็นชาย 29 ราย หญิง 51 ราย เป็นผู้เสียชีวิตท่ีมีอายุ 

60 ปีข้ึนไป 58 ราย มีโรคเร้ือรัง 18 ราย พบผู้เสีย

ชีวิตมากสุดอยู่ใน กทม. 14 ราย ทำาให้มียอดผู้ติด

เช้ือสะสม 1,951,572 ราย มียอดหายป่วยสะสม 

1,834,730 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,542 ราย 

พญ.สุมนีกล่าวว่า ท่ีประชุม ศปก.ศบค.ได้

วิเคราะห์ผู้เสียชีวิตวันท่ี 1 เม.ย.-4 พ.ย. มีท้ังส้ิน 

19,431 ราย พบว่าร้อยละ 86.5 ของผู้เสียชีวิตเป็น

ผู้มีโรคประจำาตัว และเกินร้อยละ 80 เป็นผู้ไม่ได้รับ

วัคซีน ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อ

วันท่ี 4 พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติม 824,650 โดส 

รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.ท้ังส้ิน 

78,656,124 โดส 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือสูงสุด ได้แก่ 

กทม. 721 ราย, สงขลา 498 ราย, ปัตตานี 427 

ราย,  เชียงใหม่ 403 ราย, ยะลา 375 ราย,  ชลบุรี 

348 ราย, นครศรีธรรมราช 294 ราย, สมุทรปราการ 

244 ราย,  นราธิวาส 213 ราย และตรัง 205 ราย 

โดยพ้ืนท่ีเฝ้าระวังคือ จ.นครศรีธรรมราช พบตัวเลข

ผู้ติดเช้ือเร่ิมสูงข้ึนในเดือน ก.ย.ท่ีมีวันละ 300-400 

คน และในเดือน ต.ค.มากกว่าวันละ 600 คน เร่ิมมี

คลัสเตอร์โรงงานและตลาดในช่วงเดือน มิ.ย. และ

แพร่เข้าสู่ชุมชนต้ังแต่เดือน ส.ค.จนถึงปัจจุบัน ซ่ึง

ทางจังหวัดได้ออกมาตรการค้นหาเชิงรุก ระดมฉีด

วัคซีนให้กลุ่มเส่ียง อีกท้ังยังมีมาตรการท่ีเข้มข้น

กว่ามาตรการท่ี ศบค.กำาหนดในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด

และเข้มงวด โดยเพ่ิมการห้ามออกนอกเคหสถาน

ต้ังแต่เวลา 22.00-03.00 น. รวมถึงมีการประกาศ

ปิดชุมชนท่ีมีการแพร่ระบาด ส่วนคลัสเตอร์ท่ีต้อง

จับตาในพ้ืนท่ีต่างๆ เช่น จ.เชียงใหม่ คลัสเตอร์ตลาด 

แคมป์ก่อสร้าง สถานศึกษาศูนย์เด็กเล็ก จ.ชลบุรี 

พบคลัสเตอร์ค่ายทหารและแคมป์ก่อสร้าง 

“กรณีการพบผู้ติดเช้ือท่ีโรงเรียนคำาสร้อย

พิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร ท่ีเปิดเรียนแล้วมีการตรวจ 

ATK แล้วพบผู้ติดเช้ือประมาณ 80 คน ทางผู้ว่า

ราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ได้ลงไปติดตาม โดยเร่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผล

ท่ีออกมาเป็นลบท้ังหมด ดังน้ันท่ีสงสัยว่าโรงเรียน

ดังกล่าวจะเป็นคลัสเตอร์น้ันถือว่าไม่ใช่ ขณะน้ี

สามารถเปิดเรียนได้ปกติ” พญ.สุมนีกล่าว

ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค.กล่าวว่า ศปก.ศบค.

ยังมีความเป็นห่วงการเปิดให้มีการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ขอให้สถานประกอบการต่างๆ ดำาเนิน

การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาท่ีกำาหนด

อย่างเคร่งครัด ซ่ึง ศปก.ศบค.จะประเมินผลการ

ดำาเนินการทุก 2 สัปดาห์ ถ้าผลท่ีออกมาดีข้ึน ก็จะ

มีการผ่อนคลายต่างๆ ตามมา 

ถามถึงการเตรียมความพร้อมหลังเปิดรับ

นักท่องเท่ียวแล้วหากเกิดระบาดข้ึน ผู้ช่วยรอง

โฆษก ศบค.กล่าวว่า เมื่อมีแผนเปิดประเทศแล้ว 

ได้มีการเตรียมพ้ืนท่ีในการทำาแผนเผชิญเหตุ เมื่อ

มีสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือเพ่ิมข้ึน 

โดยมีเกณฑ์พิจารณา ภายใต้หลักการตามคำาส่ังของ 

ศบค.ฉบับท่ี 11 (12)

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส 

การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงถึง

สถานการณ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ข้อมูลวัน

ท่ี 4 พ.ย.2564 ฉีดเพ่ิมข้ึน 824,650 โดส สะสม 

78,656,124 โดส เป็นเข็มแรก จำานวน 43.4 ล้าน

โดส คิดเป็นร้อยละ 60.3 ของประชากร 72 ล้าน

คน ท้ังคนไทยและผู้ท่ีอยู่ในแผ่นดินไทยทุกคน, เข็ม

ท่ีสอง 32.7 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 45.4 และเข็ม

ท่ีสาม อีก 2.5 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 3.5 คาดว่า

ใน 1-2 วันน้ีจะสามารถฉีดวัคซีนสะสมได้ถึง 80 

ล้านโดส ต้องขอบคุณประชาชนท่ีเข้ารับวัคซีนเพื่อ

ป้องกันตัวเองและคนรอบตัว อย่างไรก็ตาม ขณะน้ี

ภาพรวมการฉีดวัคซีน เป็นซิโนแวคแล้ว 24.5 ล้าน

โดส, แอสตร้าเซนเนก้า 34.4 ล้านโดส, ซิโนฟาร์ม 

12.7 ล้านโดส, ไฟเซอร์ 6.5 ล้านโดส

“ในพ้ืนท่ีนำาร่องท่องเท่ียว 17 จังหวัด หรือ

พ้ืนท่ีสีฟ้าท่ีต้องฉีดวัคซีนครอบคลุมกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน 

ยอดรวมสะสมร้อยละ 80 ของประชากร โดยเฉพาะ

กลุ่มเส่ียง 608 คือผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ฉีด

วัคซีนเข็มแรกแล้วร้อยละ 77 เข็มสองอีกร้อยละ 64 

ส่วนเดือน ธ.ค.น้ี จะมีจังหวัดอื่นเข้ามาเป็นพ้ืนท่ีสีฟ้า

เพ่ิมข้ึนอีก 17-18 จังหวัด จึงขอให้เร่งฉีดวัคซีนกัน

ต่อไป” นพ.โอภาสกล่าว

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า เมื่อวันท่ี  

4 พ.ย. ท่ีประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคมีมติให้กลุ่มผู้ท่ีฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม 

ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็ม 3 ด้วยวัคซีน 

แอสตร้าเซนเนก้า และขอให้ผู้ท่ีฉีดซิโนฟาร์ม

ครบ 2 เข็ม ติดต่อหน่วยฉีดวัคซีน หรือสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอฉีดกระตุ้นสัปดาห์หน้า 

ท้ังน้ี รวมถึงคนท่ีฉีดซิโนแวคไขว้กับวัคซีนซิโนฟาร์ม

ก็สามารถขอรับการฉีดกระตุ้นได้ อย่างไรก็ตาม การ

ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 น้ันขอให้ดำาเนินการฉีดให้กับผู้ท่ีฉีด

ต้ังแต่เดือน มิ.ย.2564 ลงมาก่อน

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็น

ห่วงและส่ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งดำาเนินการ 

กรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเช้ือโควิด-19 ท่ีโรงเรียนคำา

สร้อยพิทยาสรรค์ อ.นิคมคำาสร้อย จ.มุกดาหาร หลัง

เปิดเรียนได้ 3 วัน อย่างไรก็ดี นายกฯ ชื่นชมการ

ดำาเนินการของภาคส่วนต่างๆ ใน จ.มุกดาหารท่ี

ดำาเนินการได้รวดเร็วเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีต้อง

สงสัยว่าเกิดการแพร่ระบาดของโควิดในพ้ืนท่ี

“ขอให้ประชาชนม่ันใจการเ ปิดเ รียน

แบบ On-site ได้มีการประเมินความพร้อมของ

โรงเรียนเป็นอย่างดี รวมถึงมีมาตรการป้องกันทาง

สาธารณสุขท่ีเข้มงวด มีการเฝ้าระวังเช้ืออย่างต่อ

เนื่อง เพื่อให้สามารถเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย 

ปลอดโรค ซ่ึงในวันท่ี 15 พ.ย.น้ี จะมีโรงเรียนใน

สังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนสังกัดอื่นๆ เปิด

เรียน On-site เพ่ิมมากข้ึน นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำา

ให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องตรวจตรา ตรวจสอบให้

ทุกโรงเรียนเข้มงวดมาตรการ 6-6-7 โดยยึดหลัก  

6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการ

เข้ม รวมท้ังปรับระบบและเตรียมแผนรองรับ เพื่อ

ให้สามารถใช้ชีวิตรูปแบบปกติใหม่” โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ ระบุ

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำานวย

การสำานักระบาดวิทยา ช้ีแจงกรณีเด็กนักเรียนใน 

อ.นิคมคำาสร้อย ตรวจ ATK เป็นบวก พอตรวจซ้ำา

ด้วย RT-PCR ให้ผลเป็นลบไม่ติดเช้ือโควิดว่า การ

ตรวจให้ผลลวงใน ATK สามารถเกิดข้ึนได้ แต่ท้ังน้ี

ต้องมีการตรวจซ้ำาด้วย RT-PCR อีกคร้ังเสมอ ซ่ึง

ปกติทางโรงเรียนต้องมีมาตรการ หรือสื่อสารกับผู้

ปกครอง ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดความแตกตื่นและกังวล

ขนาดน้ี พร้อมย้ำาว่าหากมีการติดเช้ือจริงในเด็ก ก็ไม่

ต้องกังวลมาก หรือถึงข้ันปิดท้ังโรงเรียน สามารถ

ปิดแค่บางช้ันเรียน หรือบางห้องเท่าน้ัน การเรียน

ยังสามารถเปิดได้ตามปกติ

“การติดเช้ือในเด็กไม่น่าห่วงกังวลเท่ากับ

ผู้ ใหญ่ เพราะมีอาการน้อย อีกทั้งหากครอบครัว

มีการฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่น่ากังวล ความห่วงกังวล

ในการติดเชื้อในเด็กคือการแพร่เช้ือจากเด็กไปใน

ผู้ ใหญ่ในครอบครัวมากกว่า” ผอ.สำานักระบาด

วิทยาระบุ

วันเดียวกัน เพจผู้ว่าฯ อัศวิน โพสต์แผน

เผชิญเหตุมาตรการป้องกันโควิด-19 โรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระบุ 1.ปิดเรียน-

กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน 1 คนข้ึนไป ให้ปิดห้องเรียน 

3 วัน งดทำากิจกรรมรวมกลุ่ม ให้ผู้ท่ีเส่ียงสูงกักตัวท่ี

บ้าน งดมาเรียนท่ีโรงเรียน ผู้ท่ีมีเส่ียงต่ำาให้มาเรียน

ตามปกติโดยใช้การสังเกตอาการ กรณีพบผู้ป่วย

ยืนยันมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดช้ันเรียน 3 วัน 

งดทำากิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรม และปิดโรงเรียน

ตามอำานาจพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อ 

โดยให้ผู้ท่ีมีความเส่ียงสูงตรวจหาเช้ือด้วยวิธี RT-

PCR 2.ไม่ต้องปิดโรงเรียน กรณีไม่พบผู้ป่วยยืนยัน

ในโรงเรียน แต่มีความเส่ียงติดเช้ือมาจากบ้านหรือ

ชุมชนท่ีพักอาศัย โดยผู้สัมผัสเส่ียงสูงจากท่ีบ้าน ให้

สังเกตอาการ 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้ไป

พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ระหว่างรอผล ให้หยุดเรียน

กักตัวท่ีบ้านผู้สัมผัสเส่ียงต่ำาจากท่ีบ้าน ผู้ใกล้ชิดกับผู้

สัมผัสเส่ียงสูง ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงต่ำา ให้สังเกต

อาการ 14 วัน โดยไม่จำาเป็นต้องหยุดเรียน.

คนไทยไม่แก้ 112

นอกจากน้ี เกือบร้อยละร้อย หรือ 99.1% 

ไม่ต้องการให้ใครหรือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดนำาสถาบัน

กษัตริย์และการแก้ ม.112 มาเป็นเครื่องมือ

ต่อสู้ทางการเมือง หาคะแนนเสียงและแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวสร้างความแตกแยกขัดแย้ง

ในชาติ ในขณะท่ี 98.9% ระบุจำาเป็นต้องป้องกัน

และปกป้องการล้มล้างสถาบันจากกลุ่มไม่หวังดี 

บิดเบือนใส่ร้ายและจาบจ้วง, 98.4% ระบุประมุข

ของทุกประเทศ เป็นเกียรติศักด์ิศรีและสถาบันหลัก

ของชาติ จำาเป็นต้องได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมาย 

และ 98.4% ระบุไม่ต้องการให้นำาสถาบันกษัตริย์

และ ม.112 มาเป็นเครื่องมือปลุกป่ันเยาวชน คน

รุ่นใหม่ให้ล้มล้างสถาบันอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

คนในชาติ 

นอกจากน้ัน 97.2% ระบุมีความพยายามจาก

ขบวนการต่างชาติมหาอำานาจเข้ามาแทรกแซง เชื่อม

โยงกับกลุ่มต่อต้านสถาบัน ต้องการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองของไทยเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ชาติไทย 

และ 96.2% เชื่อว่ามีกลุ่มต่อต้านสถาบันและแกน

นำารับเงินและผลประโยชน์อื่น เป็นเครื่องมือของ

ประเทศมหาอำานาจในการโค่นล้มสถาบัน

ผศ.ดร.นพดลกล่าวว่า ผลโพลช้ินน้ีสะท้อนให้

เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้เท่าทันการเคลื่อนไหว

ทางการเมืองของกลุ่มท่ีสมประโยชน์กับต่างชาติ 

ต้องการการเปล่ียนแปลงการปกครองและตักตวง

ผลประโยชน์ของชาติไป จึงไม่ต้องการให้ฝ่ายหน่ึง

ฝ่ายใดนำาสถาบันไปแสวงหาผลประโยชน์ทางใด

ทางหน่ึง โดยเฉพาะประเด็นการยกเลิกหรือแก้ไข

มาตรา 112 ซ่ึงจะนำาไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบาน

ปลาย อันนำาไปสู่ปัญหาความแตกแยกของคนใน

ชาติได้ 

“หลักนิติธรรมของมาตรา 112 เป็นหลักท่ี

สำาคัญต่อการปกครองประเทศท่ีมีความเป็นสากล 

เพราะนานาประเทศย่อมมีกฎหมายพิเศษคุ้มครอง

ประมุขของประเทศผู้ใดในประเทศน้ันๆ จะละเมิด

หรืออาฆาตมาดร้ายประมุขของประเทศไม่ได้ โดย

ประชาชนคนไทยท่ัวไปก็ทราบดี แต่มีเพียงคนบาง

กลุ่มท่ีพยายามบิดเบือน จุดประเด็นให้เกิดเป็นเช้ือ

ไฟและพัดโหมให้กลายเป็นความขัดแย้งข้ึนในหมู่

ประชาชนท่ีอาจลุกลามบานปลายได้”

ผู้อำานวยการซูเปอร์ โพลระบุว่า เป็นท่ีน่า

สังเกตว่าประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นความ

พยายามของขบวนการต่างชาติมหาอำานาจ ท่ี

แทรกแซงเพาะเช้ือก่อเหตุวุ่นวายนอกประเทศ

อย่างท่ีทำาไปในฮ่องกงและอาหรับ เข้ามาเอ้ือผล

ประโยชน์ให้แกนนำาขบวนการล้มล้างสถาบันใน

ไทย ท่ีทุกฝ่ายย่อมรู้เท่าทันและควรช่วยกันป้องกัน

ไม่ให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแสวงหาอามิสสินจ้างและผล

ประโยชน์อื่นๆ ท้ังทางการเมืองและการเคลื่อนไหว

ขององค์กรต่างชาติป่ันหัวคนไทยให้ขัดแย้งกันเอง 

ตักตวงผลประโยชน์ออกนอกประเทศ นำาสู่ความ

อ่อนแอของชาติไทยในทุกมิติ 

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เห็นด้วยกับผล

สำารวจของซูเปอร์โพลเรื่องมาตรา 112 โดยเฉพาะ 

98.5% ท่ีเห็นการมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์เป็นส่วน

สำาคัญของความสัมพันธ์เชิงลึกของคนในชาติและ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงประวัติศาสตร์ 

และ 99.1% ท่ีไม่ต้องการให้นำาสถาบันและการแก้

มาตรา 112 มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง

“อยากให้ฝ่ายค้านได้รู้จักคิดและฟังเสียงของ

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศบ้าง ว่าประชาชน

มีความต้องการอะไร และการที่พรรคเพื่อไทย 

พรรคก้าวไกล ต้องการแก้ไขประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 112 น้ัน ม่ันใจว่าคนไทยท้ังประเทศ

ไม่ยอมอย่างแน่นอน” นายเสกสกลกล่าว และว่า 

คนไทยส่วนใหญ่มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน 

จะไม่ยอมให้พวกหนักแผ่นดินวางแผนคิดล้มล้าง

สถาบันอย่างเด็ดขาด แม้จะแลกด้วยชีวิตก็ตาม จะ

ขอปกป้องจนถึงท่ีสุด

นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย กล่าวว่า 

ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมาย ม.112 เพราะจะ

สร้างความแตกแยกของสังคมไทย และไม่เข้าใจ

ท่ีดันทุรังจะแก้ จะเป็นจะตาย แต่เชื่อว่าคนส่วน

ใหญ่ไม่เอาด้วยแน่

ขณะที่นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีต

พุทธะอิสระ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขอแก้ไข

รัฐธรรมนูญบทบัญญัติว่าด้วยพระมหากษัตริย์และ

สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา และคัดค้าน

การแก้ไขประมวลอาญามาตรา 112 พร้อมนำา

รายชื่อประชาชนผู้คัดค้านการขอแก้ไข จำานวน 

222,928 รายชื่อ ยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภา ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการ

ประธานสภาฯ  

นายสุวิทย์กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์

เป็นหน่ึงในเสาหลักสำาคัญของชาติ ท่ีมีคุณูปการ

ต่อคนไทยมาอย่างยาวนาน เป็นหลักชัย หลักใจ 

เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชาติ และนำาพา

ประเทศให้พัฒนาเติบโตก้าวทันการเปล่ียนแปลง

ของโลก นับแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน แต่บัดน้ีมีกลุ่ม

บุคคลเพียงหยิบมือท่ีไม่ได้เคยสร้างประโยชน์อันใด

ให้กับแผ่นดินเกิด กลับมาแสดงความกำาเริบ เหิม

เกริม กระทำาการจาบจ้วงล่วงเกิน หม่ินประมาท 

ด้อยค่า จำากัดบทบาท และต้องการล้มล้างสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ท้ังยังปลุกระดมมวลชนโดยใช้ 

เฟกนิวส์ เรียกร้องให้ทำาการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียว

กับพระมหากษัตริย์ เพื่อลิดรอนพระราชอำานาจ

“พวกเราในนามเครือข่ายภาคีกองทัพ

ประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้มีความ

จงรักภักดี ได้รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้าน เพื่อให้เกิด

การยับย้ังการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบัญญัติท่ีว่า

ด้วยเร่ืองพระมหากษัตริย์และสถาบันทุกมาตรา 

และคัดค้านการขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 และมาตรา 116”  นายสุวิทย์กล่าว

วันเดียวกัน ท่ี สน.บางโพ กลุ่มศูนย์รวม

ประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) ได้เดินทางมาเพื่อ

ยื่นหนังสือถึง พล.ต.ท. สำาราญ นวลมา ผู้บัญชาการ

ตำารวจนครบาล (ผบช.น.) ผ่านทาง พ.ต.อ.พงศ์พัชร์ 

แจ้งหมื่นไวย์ ผู้กำากับการ สน.บางโพ เพื่อติดตาม

ความคืบหน้ากรณีกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรได้รวม

ตัวชุมนุมประชิดทำาเนียบรัฐบาล และได้ขวางทาง

ขบวนเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

รวมท้ังคดีการลอบวางเพลิงพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีด้านหน้าเรือนจำา

กลางคลองเปรม 

นายอานนท์ยังกล่าวถึงการแก้ไขมาตรา 112 

ว่าอย่าดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเล่นกับ

การเมือง และขอคัดค้านการแก้ไขกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกมาตรา 

โดย ศปปส.จะทำาการคัดค้านในทุกวิถีทาง และจะ

รวบรวมรายช่ือเพ่ือนำาไปสมทบกับของอดีตพระ

พุทธะอิสระท่ีได้ยื่นรายชื่อคัดค้านไปแล้ว โดยคาดว่า

ในช่วงสัปดาห์หน้าจะนำารายชื่อเพ่ิมเติมยื่นต่อสภา.

กกต.

จัดทำาบัตรปลอมว่า การเผยแพร่สีบัตรเลือกต้ังเพื่อ

ประโยชน์ในการอำานวยความสะดวก ป้องกันการ

สับสน และทำาให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป

ตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เนื่องจากในการ

เลือกต้ังคร้ังน้ีมีบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ

“สำานักงาน กกต.มีความพร้อม และมี

มาตรการในการตรวจสอบ กรณีมีการนำาบัตรอื่นท่ี

ไม่ใช่บัตรเลือกต้ังมาออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การ

เลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และในการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาและนายก อบต. และการเลือก

ต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีท่ีผ่าน

มา ก็ได้มีการเผยแพร่สีบัตรเลือกต้ังให้ผู้มีสิทธิเลือก

ต้ังทราบล่วงหน้า และได้ดำาเนินการตามมาตรการ

ท่ีกำาหนดไว้แล้ว ซ่ึงการออกเสียงลงคะแนนเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย” เอกสารข่าวระบุ

ขณะท่ีนายวีระกร คำาประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีท่ีคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) การสื่อสารมวลชนและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จ่อเชิญ 

กกต.เข้ามาช้ีแจงหลังได้รับเรื่องร้องเรียนการหา

เสียงการเลือกต้ังนายก อบต.ใน จ.นครสวรรค์ ซ่ึงมี

คลิปภาพและเสียงของนายวีระกรหาเสียงให้ผู้สมัคร

รายหน่ึงว่า  เหตุการณ์เกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 31 ต.ค. ด้วย

ความบังเอิญท่ีผ่านไปเจอกับกลุ่มคณะผู้สมัครนายก 

อบต.ท่ีกำาลังลงพ้ืนท่ีหาเสียง เห็นว่าเขากำาลังรวมพล

กัน ทดสอบไมค์หาเสียงกันอยู่ท่ีหน้าบ้านผู้สมัคร ไม่มี

ผู้คนมายืนฟังการหาเสียง มีแค่ผู้สมัครเบอร์หน่ึงและ

ทีมงานท้ังหมด 15 คนเท่าน้ัน เมื่อจอดรถเขาก็ขอให้

พรเพื่อเป็นขวัญกำาลังใจเขา ก็พูดให้กำาลังใจว่าขอให้

ทุกคนเลือกเบอร์ 1 อยากให้ กมธ.ช่วยมองประเด็น

ว่าหากเขาหาเสียงด้วยความสุจริต ยุติธรรม สมควร

หรือไม่ท่ีเราจะสนับสนุน แต่ในการสนับสนุนก็ต้อง

อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือก

ต้ัง การพูดให้ขวัญกำาลังใจให้กับผู้ท่ีทำาดี ผู้ท่ีลงสมัคร

เลือกต้ังด้วยความบริสุทธ์ิ มองว่าน่าชื่นชม ไม่ใช่ดรา

มาหาว่า ส.ส.ไปช่วยเขาหาเสียง หากเห็นอีกทีมหน่ึง

ท่ีเป็นคู่แข่งทำาเช่นน้ี ก็จะไปอวยพรให้เขาเช่นกัน 

นอกจากน้ีผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้ไปร้องเรียน 

เพราะเขารู้ว่าไม่ใช่เป็นการช่วยหาเสียง 

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ท่ีอาจมีการตรวจ

สอบเรื่องน้ี นายวีระกรกล่าวว่า ไม่เคยกังวล มี

คนส่งมาให้ดู และดูหลายสิบคร้ังแล้ว ไม่ได้รู้สึกว่า

ทำาอะไรท่ีผิดกฎหมายเลือกต้ังมาตรา 34 แต่อย่าง

ใด และได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าท่ี กกต.ท่ีรู้จัก เขา

ก็บอกว่ายังไม่ได้เข้าข่ายการกระทำาความผิดตาม 

มาตรา 34 ต้องบอกตรงๆ ว่าสบายใจ และเมื่อคืน

ท่ีผ่านมาก็หลับสบาย ไม่ได้มีอะไรเลย และไม่ได้

คิดว่าทำาผิดเลย 

ส่วนนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นคำาร้อง

ต่อ กกต.ให้ตรวจสอบคลิปดังกล่าว ว่าการกระทำา

ของวีระกรเป็นการกระทำาท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือ

ไม่ แม้นายวีระกรจะออกมาปฏิเสธว่าเป็นเพียงการ

อวยพรผู้สมัครและทีมงานผู้สมัคร และเป็นการลอง

ไมค์ ไม่มีเจตนาหาเสียง  ซ่ึง กกต.ต้องพิจารณา

และวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำาท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือ

ไม่ และหากฝ่าฝืนก็ต้องรีบส่ังให้หยุดดำาเนินการ  

เพราะหากชักช้าอาจทำาให้การเลือกต้ัง อบต.ท่ีเกิด

ข้ึนเป็นไปโดยไม่สุจริตและเท่ียงธรรมได้.

เมืองอัจฉริยะคืบนำ�ร่อง 4 พื้นที่

ทำ�เนียบฯ • เมื่อวันศุกร์ พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ 

ผู้ช่วยโฆษกประจำารองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

ครั้งที่ 1/2564 มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุม  

ว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำาเนินงาน  

4 พื้นที่นำาร่องเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ 1.กทม. : ศูนย์พหลโยธิน 

2.จ.ชลบุรี : นิคมอมตะนคร 3.จ.ภูเก็ต : อ.เมืองฯ และ 

4.จ.ชลบุรี :Thailand Digital Valley ในพื้นที่ EEC ทั้งนี้ 

พล.อ.ประวิตรได้กำาชับให้พิจารณาโครงการที่โดดเด่นเพื่อ

เป็นต้นแบบนำาเสนอให้กับเมืองอื่นๆ และในเวทีต่างประเทศ

ต่อไป รวมทั้งได้รับทราบ รายงานผลการดำาเนินงานการขับ

เคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะปี 64 โดยได้มีการประกาศ

รับรองพื้นที่พัฒนาเมืองฯ จำานวน 15 เมือง ทั้งนี้ ที่ประชุม

ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนงานบูรณาการเมือง

อัจฉริยะประเทศไทยปี 66-70 เพื่อให้เป็นกลไกในการ 

บูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ สำาหรับขับเคลื่อน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  

จับมือเผ�รถ คฝ.ต�มตัวอีก 2 ร�ย

กรุงเทพฯ • ท่ีกองบัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) 

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำารวจ 

นครบาล (รอง ผบช.น.) กล่าวถึงการชุมนุมทางการเมือง

พื้นที่กรุงเทพมหานครว่า ช่วงสายวันนี้พบมีการนัดทำา

กิจกรรมของกลุ่ม ศปปส. บริเวณรัฐสภา ซึ่งไม่มีการเคลื่อน

ย้ายจุด จึงไม่น่ากังวลแต่อย่างใด ส่วนช่วงเย็นยังคงมีการ

ทำากิจกรรมช่วงสั้นๆ บริเวณหน้าเรือนจำาพิเศษกรุงเทพฯ 

และศาลฎีกา และยังคงต้องเฝ้าระวังการรวมตัวของกลุ่ม

ผู้ก่อความไม่สงบทะลุแก๊สบริเวณแยกดินแดง หลังเมื่อ 

วันที่ 4 พ.ย.64 เวลาประมาณ 14.30 น. มีกลุ่มมวลชน 

6 คน รวมกลุ่มบริเวณแยกใต้ด่วนดินแดง ก่อเหตุปา 

ประทัด 5 ลูก ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป และในช่วง

ดึก พบมีกลุ่มก่อความไม่สงบ เบื้องต้น 2 คนใช้สเปรย์สีแดง

พ่นข้อความและจุดไฟเผาซุ้มประตูฐานพานรัฐธรรมนูญ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้รับความเสียหาย โดยเจ้า

หน้าท่ีสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำาผิดได้แล้ว และจะ

เร่งติดตามตัวมาดำาเนินคดีต่อไป ขณะเดียวกันมีการจับกุม

ผู้ต้องหาคดีค้างเก่า 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุวางเพลิงเผารถ

ตำารวจควบคุมฝูงชน ในพื้นที่สถานีตำารวจนครบาลดินแดง 

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา

‘จิร�ยุ’ เบรกบริก�รรถไฟฟ้�ส�ยสีแดง

เกียกก�ย • ที่รัฐสภา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรค

เพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการ

ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กมธ.

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง 

เส้นทางรังสิต-สถานีกลาง-ตลิ่งชัน ปรากฏว่ามีความเสี่ยง

สูง โดยเฉพาะการเข้าไปลักลอบตัดสายไฟในเส้นทางการ

เดินรถไฟฟ้าสายสีแดง พบว่ามีคนไร้บ้านเข้าไปนอนตาม

แนวรถไฟฟ้า แต่ปัญหาหลักคือการที่มีบุคคลลักลอบตัด

สายไฟในแนวเขตรถไฟฟ้า กมธ.ได้เข้าไปตรวจสอบในห้อง

คอนโทรลที่สถานีกลางบางซื่อ ปรากฏเส้นสีแดงเข้มขึ้น  

4-5 เส้น หมายความว่าการเดินทางมีความเสี่ยงสูง มี

อันตรายจากอุบัติเหตุ การที่รถไฟฟ้าสายสีแดงจะเปิดให้

บริการโดยเก็บค่าโดยสารช่วงสิ้นเดือน พ.ย. กมธ.มีความ

เป็นห่วงว่าอาจเกิดผลกระทบจากการที่บุคคลภายนอก

บุกรุกเข้าไปตัดสายไฟ รัฐบาลต้องเสียงบประมาณจาก

การจัดบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ กมธ.จึงขอให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางแก้ปัญหาในอนาคต 

โดยเฉพาะผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ  

รมว.คมนาคม จะรับผิดชอบไหวหรือไม่ หากเปิดให้บริการ

แล้วรถไฟตกราง อย่าได้ดื้อดึงเปิดสิ้นเดือนนี้เลยจนกว่าจะ

มีความปลอดภัย 100% 

ตั้ง คกก.สอบวินัย ตร.ลักทรัพย์

ปทุมวัน • ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์  รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ กล่าว

ยอมรับกรณีตำารวจ ตชด.ลักทรัพย์สินเพื่อนร่วมงานภายใน

กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดนจริง โดยจะมีการเข้า

แจ้งความที่ สน.บางซื่อ 1-2 วันนี้ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าว

เกิดขึ้นเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2564 ทางร้อยเวรของกอง

บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดนได้ตรวจพบว่ามีการรื้อ

ทรัพย์สินต่างๆ จึงมีการตรวจสอบพบมีร่องรอยว่ามีการลัก

ขโมยจริง ซึ่งขณะนี้ ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.

ตชด. ไปดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน

หลักฐานเพื่อไปแจ้งความดำาเนินคดีกับตำารวจชั้นประทวน

นายดังกล่าวแล้วในข้อหาลักทรัพย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

การดำาเนินการเหลือการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจ

สอบทรัพย์สินท่ีถูกขโมยไป รวมถึงตรวจสอบย้อนกลับไป

ว่ามีการก่อเหตุมาก่อนหน้านี้ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ มีหลักฐาน

ชัดเจนที่จะดำาเนินคดีได้ อีกทั้งได้สั่งให้ตั้งกรรมการสอบ

วินัยร้ายแรง ซึ่งทางต้นสังกัดสามารถพิจารณาได้ว่าเมื่อเกิด

ความเสื่อมเสียอาจจะให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อไม่ให้

บุคคลอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ถึงแม้ว่านายตำารวจคนดังกล่าว

จะทำาเรื่องขอลาออกก่อนก็ไม่มีผลกับการตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบทางวินัย ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องกัน และ

จะมีการดำาเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาจนถึงที่สุด.
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